
 
 
 

สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผูบ้รโิภค  
สภาผู้แทนราษฎราษฎร  ชุดที ่  ๒๔ 

ระหวา่งวนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ – วนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
 ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 



 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ 
ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 
 
 
 
 
 

เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔  

 ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

ปีที่พิมพ ์ มกราคม  ๒๕๕๖ 

จ านวนหน้า ๑๖๖ หน้า 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๐๐ เล่ม 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

๑๐๓๐๐   โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๗๖ 

พิสูจน์อักษร กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ศิลปกรรม นางสาวศิริพร  ชุลี 
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พิมพ์ที่ ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ และให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถใช้สิทธิของตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเรียบ
จากผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงสภาวะปัญหาของผู้บริโภค 
เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันมิให้ปัญหาของผู้บริโภคเกิดขึ้น และเป็นการ
เสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการด าเนินงานเล่มนี้จะท าให้ประชาชนและ  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย 

 

 

  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
  สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 

สาส์นประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

รายนามคณะกรรมาธิการ ก – ข 

รายนามที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ  ค 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

บทที่ ๑  อ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ๑ 
 การคุ้มครองผู้บริโภค 

บทที่ ๒ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑ 

บทที่ ๓ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ๑๐๙ 

บทที่ ๔  สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาส์น 
ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ในปัจจุบันเมื่อโลกเจริญมากขึ้นท้ังในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจ การค้าขายหรือการบริการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  
มีกระบวนการผลิตท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น การผลิตสินค้าใช้วัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัยเกินกว่า
ความรู้ธรรมดาของผู้ใช้หรือผู้บริโภคจะตามได้ทัน ผู้ผลิตต่างก็หาวิธีท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
และเพิ่มผลก าไรให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ท าให้ความละเอียดรอบคอบและคุณภาพของสินค้า
ลดลง ประกอบกับการขยายตัวของการค้าพาณิชย์ ท าให้สินค้าในตลาดมีการแพร่กระจายและเพิ่ม
ประเภทหรือชนิดมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน หลักท่ีเคยถือว่าผู้ซื้อจะต้องระมัดระวังจึงขาดความยุติธรรม 
ในส่วนท่ีว่า ผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคไม่อาจปรับตัวให้ทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้ จึงอาจ
ท าให้เกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าท่ีซื้อมาโดยคาดไม่ถึงด้วย  ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะท่ี
เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมี
อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ัง
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น  
ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในอันท่ีจะสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค รวมท้ังเร่งผลักดันกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถท าหน้าท่ี 
ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ 

ในท้ายท่ีสุดนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งท่ีประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้รับทราบและเข้าใจ
ถึงบทบาทภาระ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้ด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยผ่านเอกสารฉบับนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ขอขอบคุณกรรมาธิการ ท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ เลขานุการ และเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะกรรมาธิการ 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมาธิการ จนท าให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

  (นายอนุสรณ์  ป้ันทอง) 
  ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  



ก. 
 

 

รายนามคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 นายอนุสรณ์  ปั้นทอง 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

   
นายวิชัย  สามิตร 

รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนทีห่นึ่ง 

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนทีส่อง 

นายสุชาย  ศรีสุรพล 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนทีส่าม 

   
นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนทีส่ี่ 

นายตุ่น  จินตะเวช 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนทีห่้า 

 

 

นางพัชรินทร์  มั่นปาน 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่หก 



ข. 
 

 

 
 
 

   
นายพ้อง  ชีวานันท์ 

กรรมาธิการที่ปรึกษา 

นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 

กรรมาธิการที่ปรึกษา 

นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง 

กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

   
นางอรอนงค์  คล้ายนก 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 

นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายจักริน  พัฒน์ด ารงจิตร 
กรรมาธิการ 

  

 

นางอรุณลักษณ์  กิจเลิศไพโรจน์ 
กรรมาธิการ 

นายสมโภช  สายเทพ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 



ค. 

รายนามที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ 
ประจ าคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

--------------------------- 
 

๑. นายกวี  ณ ล าปาง ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๒. นายจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๓. นายณรงค์  บุณยสงวน ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๔. นายชะโอด  สวนเดช ต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๕. นายอนุกูล  ป้ันทอง   ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๖. นายสมชาย  เอื้ออารีรัชต์ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๗. นายไพทูรย์  ไพบูลย์ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๘. นายพรชัย  สินเสรีกุล ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 

๙. นายพูนศักดิ์  ศิริชัย ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๐. นายเชาว์  มีขวด ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๑. นางสุกัญญา  บูรณะสิน ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๒. นางสาวตุลารัตน์  ยืนยงค์วิทยากุล ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๓. นางยุวดี  บ ารุงบุตร ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 



๑๔. นายยุทธนา  ชูพันธ์ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๕. นางสาวปฬาวาญ  พรหมคุณ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๖. นางสาวปริตา  ศรีสุรพล ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๑๗. นายภาควตัร  ศรีสุรพล ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ –  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

๑๘. นายกิจติ  ศิริประทุมมาศ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 

๑๙. นายวรพล  ทังสมบัติ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๒๐. นางพัชนี  ธนาพรสิน ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๒๑. นางสาวพิมพ์พร  ชีวานันท์ ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 

๒๒. นางสาวจิตินันท์  วัฒนุชชา ต าแหน่งเลขานกุารประจ าคณะกรรมาธิการ  
(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิป์ระจ าคณะกรรมาธิการ 

๑. นางศิริรัตน์  สังข์สุวรรณ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๒. นายวัฒนา  เซ่งไพเราะ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๓. นางสาวณัฐนันท์  สายเทพ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๔. นายปฐวี  เยาวลักษณ์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๕. นายเกริกชัย  จ ารัสคุ้มบ ารุง (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๖. นายอาวุธ  พลอยส่องแสง (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 

๗. นางธนันท์ธร  นิธิธีรพัชร์ (ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 

------------------------------ 



สาส์น 
ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ในปัจจุบันเมื่อโลกเจริญมากขึ้นท้ังในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจ การค้าขายหรือการบริการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  
มีกระบวนการผลิตท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น การผลิตสินค้าใช้วัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัยเกินกว่า
ความรู้ธรรมดาของผู้ใช้หรือผู้บริโภคจะตามได้ทัน ผู้ผลิตต่างก็หาวิธีท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
และเพิ่มผลก าไรให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ท าให้ความละเอียดรอบคอบและคุณภาพของสินค้า
ลดลง ประกอบกับการขยายตัวของการค้าพาณิชย์ ท าให้สินค้าในตลาดมีการแพร่กระจายและเพิ่ม
ประเภทหรือชนิดมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน หลักท่ีเคยถือว่าผู้ซื้อจะต้องระมัดระวังจึงขาดความยุติธรรม 
ในส่วนท่ีว่า ผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคไม่อาจปรับตัวให้ทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้ จึงอาจ
ท าให้เกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าท่ีซื้อมาโดยคาดไม่ถึงด้วย  ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะท่ี
เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมี
อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ัง
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น  
ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในอันท่ีจะสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค รวมท้ังเร่งผลักดันกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถท าหน้าท่ี 
ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธภิาพ 

ในท้ายท่ีสุดนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งท่ีประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้รับทราบและเข้าใจ
ถึงบทบาทภาระ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้ด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยผ่านเอกสารฉบับนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ขอขอบคุณกรรมาธิการ ท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ เลขานุการ และเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะกรรมาธิการ 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมาธิการ จนท าให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

  (นายอนุสรณ์  ป้ันทอง) 
  ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  



บทที่ ๑ 
อ ำนำจหน้ำท่ีและกำรด ำเนินงำน 

ของคณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค สภำผู้แทนรำษฎร 
----------------------------------- 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ก าหนดให้ 
สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด
อันอยู่ ในอ านาจหน้าท่ีของสภาผู้แทนราษฎร แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยให้
คณะกรรมาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเรื่องท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ 
ท้ังนี้  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘๒ ก าหนดให้สภาตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นสามสิบห้าคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจ านวนสิบห้าคน 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการอาจตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาปัญหาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ
แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาท่ีคณะกรรมาธิการก าหนด อีกท้ังอาจตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ค าปรึกษาและ
ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘๒ (๑๐) ก าหนดให้

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจหน้าท่ีกระท ากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค นอกจากนี้ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘๘ ก าหนดให้คณะกรรมาธิการมี
อ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการแล้ว
รายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาท่ีคณะกรรมาธิการก าหนด เพื่อแบ่งเบา ภาระของ
คณะกรรมาธิการ และเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร 
๑. การจัดประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี

รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
๒. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ หรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาอันอยู่ในอ านาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการ 
 



- ๒ - 
 

๓. การศึกษาดูงาน 
- การศึกษาดูงานภายในประเทศ โดยการไปศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในพื้นท่ีเพื่อ

รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
- การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และโลกทัศน์ ให้การด าเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
๔. การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ประชาชนได้รู้จัก

สิทธิในการคุ้มครองตนเอง รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. การรับรองแขกต่างประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนมีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลายด้าน 

เช่น อาหาร เครื่องส าอาง ยา และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ มีสารปนเปื้อนและไม่มีความปลอดภัยกับ
ผู้บริโภค รวมท้ังการใช้บริการและการท าสัญญากับผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของสัญญาต่างตอบ
แทนมีการเอาเปรียบผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึง โดยมีสาเหตุดังนี้ 

- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีความบกพร่อง จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้กฎหมาย รวมท้ังองค์กรภาครั ฐและเอกชนมี 
ส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

- การพัฒนาผู้บริโภคกับการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีความ
สอดคล้องกัน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการดูแลผู้บริโภคจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

กำรด ำเนินงำนเชิงรับ 
- พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จากเรื่ องท่ี

คณะกรรมาธิการหยิบยก เรื่องร้องเรียน และเรื่องอื่นใดท่ีมีความส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และมีผลกระทบในภาพรวมและอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเรียกบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น และผลักดันให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้บริโภค 

- การตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดท่ีเกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้บริโภค รวมท้ังเรื่องใดท่ีอยู่ใน
ความสนใจของประชาชนอันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมเพื่อท าความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 



- ๓ - 
 

กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 
- สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้มีการบังคับใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการดูแลผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด 
- ก าหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค 
- การจัดสัมมนาเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภครู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีในการคุ้มครอง

ตนเอง 
- การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา รวมท้ังแนวทางในการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค ท้ังนี้ เพื่อจะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- การตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ี
ก าหนดเพื่อพิจารณาสอบสวนถึงสภาพปัญหา รวมท้ังแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

- การตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน
พิจารณาแนวทางการเสริมสร้างจรรยาบรรณท่ีดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ 

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ได้ด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าท่ีระหว่างวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถสรุปผล
การด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

๑. กำรประชุมของคณะกรรมำธิกำร จ ำนวน ๓๔ ครั้ง 
เร่ืองที่พิจำรณำ 
๑.๑ พิจารณาเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ  
๑.๒ พิจารณาก าหนดวัน และเวลาในการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
๑.๓ พิจารณาก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจ า

คณะกรรมาธิการ 
๑.๕ พิจารณาวิธีการส่งหนังสือและค าสั่งเรียก 
๑.๖ พิจารณาแนวทางการด าเนินงานและสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
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๑.๗ พิจารณาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
ภายหลังน้ าลด 

๑.๘ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการ
โดยไม่เป็นธรรม 

๑.๙ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีกระเบื้องปูพื้นของบริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ไม่ได้
มาตรฐานตามท่ีโฆษณา 

๑.๑๐ พิจารณาแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 

๑.๑๑ พิจารณาเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ 
๑.๑๒ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเครือข่ายสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของระบบดีแทคขัดข้อง 
๑.๑๓ พิจารณาติดตามเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีเครือข่าย

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของระบบดีแทคขัดข้อง 
๑.๑๔ พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและการโฆษณา

สินค้าหรือบริการโดยการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ประกอบการ 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

๑.๑๕ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนด
ไว้หน้าสลาก 

๑.๑๖ พิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนดไว้หน้าสลาก 

๑.๑๗ พิจารณาแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๑.๑๘ พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๑.๑๙ พิจารณากรณีสภาพปัญหา และมาตรการในการควบคุมดูแลราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฐานะผู้บริโภค 

๑.๒๐ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค กับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
๑.๒๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด ซึ่งบริหารงาน

โครงการเดอะซิตี้ วีว่า ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ 
๑.๒๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ตลาดน้ ามหานคร สุวรรณภูมิ  จ ากัด ซึ่ง

บริหารงานโครงการตลาดน้ ามหานคร – สุวรรณภูมิ ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มีการ
โฆษณาไว ้

๑.๒๓ พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
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๑.๒๔ พิจารณากรณีการโฆษณาจ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งไม่ได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ ผ่านทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี 
และวิทยุชุมชน 

๑.๒๕ พิจารณาติดตามผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกรณีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากเกินราคา 

๑.๒๖ พิจารณาเรื่องร้องเรยีนขอความเป็นธรรมกรณีการเคหะแห่งชาติห้ามใช้ท่ีดินเป็น
ทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณประโยชน์ ซอยนักกีฬาแหลมทอง ๑๒ แยก ๑ เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร (ของนายประสิทธิ์  มะหะหมัด) 

๑.๒๗ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านพฤกษา 
๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับความเดือดร้อนจาก
การท่ีเจ้าของโครงการไม่ด าเนินการจัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียภายในโครงการ 

๑.๒๘ พิจารณาติดตามผลการเจรจาเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการยกเลิกสัญญาและการ
คืนค่ามัดจ าให้กับผู้ร้องเรียน ในกรณีบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด ซึ่ง
บริหารงานโครงการเดอะซิตี้ วีว่า ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ 

๑.๒๙ พิจารณารับทราบกรอบและแนวทางของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา
กรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนด 

๑.๓๐ พิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลสัญญา การโฆษณา และการควบคุมอาคารชุดพัก
อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังสภาพปัญหาในปัจจุบันของธุรกิจอาคารชุดพัก
อาศัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๑.๓๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย 

๑.๓๒ พิจารณากรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
มาจ าหน่าย 

๑.๓๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการของสถาบัน
การเงิน 

๑.๓๔ พิจารณานโยบายและแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๑.๓๕ พิจารณากรณีคุณภาพ มาตรฐานและสภาพปัญหา รวมท้ังแนวทางในการ

ก าหนดราคาชุดนักเรียน อันอาจกระทบต่อผู้บริโภค 
๑.๓๖ พิจารณากรณีผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ทางฟรีทีวีได้ 
๑.๓๗ พิจารณาก าหนดการจัดสัมมนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๓๘ พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมาธิการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อกรณีการแก้ไขปัญหา
เรื่องจอด าจากการถ่ายทอดสดท่ีมีลิขสิทธิ ์
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๑.๓๙ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติไม่เป็นธรรม 
๑.๔๐ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการของสถาบัน

การเงิน 
๑.๔๑ พิจารณาการจัดท าแนวทางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑.๔๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีธนาคารผู้ให้สินเชื่อรถยนต์เรียก

เก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการท าสัญญาเช่า
ซื้อรถยนต์โดยไม่เป็นธรรม 

๑.๔๓ พิจารณากรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสถาน
บริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการใช้บริการของผู้บริโภค และแนวทางการ
ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญาบริการ
ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 

๑.๔๔ พิจารณาสืบเนื่องกรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสถาน
บริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการใช้บริการของผู้บริโภคและแนวทางการให้
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญาบริการออก
ก าลังกาย (ฟิตเนส) 

๑.๔๕ พิจารณาผลกระทบจากกรณีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของระบบ
ดีแทคขัดข้อง 

๑.๔๖ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด 
ผู้บริหารโครงการเดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มีการ
โฆษณาไว้ 

๑.๔๗ พิจารณาสืบเนื่องเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ 
จ ากัด ผู้บริหารโครงการเดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มี
การโฆษณาไว้ท าให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีในโครงการได้รับความเดือดร้อน 

๒. กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนในประเทศ จ ำนวน ๖ ครั้ง 
๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร วันพุธท่ี ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒.๒ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๐ – วันเสาร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒.๔ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๖ – วันเสาร์ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๒.๕ โครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม ในวันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕  
๒.๖ โรงงานผลิตของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
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๓. กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ จ ำนวน ๓ ครั้ง 
๓.๑ สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวัน

ศุกร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ – วันจันทร์ท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๓.๒ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันพุธท่ี ๒๕ – วันจันทรท่ี์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๓.๓ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

๔. กำรจัดสัมมนำด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
๔.๑ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาชนกับการตระหนักถึงสิทธิและ

หน้าท่ีของผู้บริโภค” ณ จังหวัดต่างๆ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดราชบุรี จังหวัดล าปาง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดขอนแก่น 

๔.๒ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสู่
ชุมชน” ณ จังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัด
ล าปาง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดขอนแก่น 

๔.๓ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค” 
ณ กรุงเทพมหานคร 

๔.๔ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
สู่ชุมชน” ณ กรุงเทพมหานคร 

๕. กำรตั้งคณะอนุกรรมำธิกำร 
๕.๑ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกรณีกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำที่

ก ำหนด (ระหว่ำงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๕) 
ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ คน ดังนี ้
๑) นายสุชาย  ศรีสุรพล      เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) นายวิชัย  สามิตร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 
๓) นายจักริน  พัฒน์ด ารงจิตร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง  
๔) นายมานะ  โลหะวานิช เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๕) นายอุเทน  ชาติภิญโญ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖) นายวีรวัฒน์  ยมจินดา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗) พลต ารวจตรี นิพนธ์  เจริญผล เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘) นายนพปฎล  เมฆเมฆา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙) นายประพนธ์  อุปชิตกุล  เป็นอนุกรรมาธิการ 

๑๐) นางสาวประไพ  ศรีดามา เป็นอนุกรรมาธิการ 
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๕.๒ คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(ระหว่ำงวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)  

 ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ คน ดังนี้ 
๑) นายสุชาย  ศรีสุรพล  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ     
๒) นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๓) นายวชิัย  สามิตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๔) นายจักริน  พัฒน์ด ารงจิตร เป็นอนุกรรมาธิการ  
๕) นายวีรวัฒน์  ยมจินดา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖) พลต ารวจตรี นิพนธ์  เจริญผล เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗) นายนพปฎล  เมฆเมฆา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘) นางสาวประไพ  ศรีดามา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙) นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐) นายสมโภช  สายเทพ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
๑) กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับปัญหา

ความเดือดร้อนของผู้บริโภค เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค รวมถึงเรื่องท่ีประธานคณะกรรมาธิการ
หรือคณะกรรมาธิการมอบหมาย 

๒) พิจารณาศึกษา หรือสอบสวนเรื่องใดท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชนและ
อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม 

๓) พิจารณาศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค 

๔) พิจารณารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม 

๕) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีประธานคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย 

 
๕.๓ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภค (ระหว่ำง

วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)  
ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ คน ดังนี้ 
๑) นายพ้อง  ชีวานันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ     
๒) นางพัชรินทร์  มั่นปาน เป็นอนุกรรมธิการ 
๓) นางอรอนงค์ คล้ายนก เป็นอนุกรรมธิการ 
๔) นายณรงค์ บุณยสงวน เป็นอนุกรรมธิการ 
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๕) นายอาวุธ  พลอยส่องแสง เป็นอนุกรรมธิการ 
๖) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เป็นอนุกรรมธิการ 
๗) รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นอนุกรรมธิการ 
๘) นายพิฆเนศ ต๊ะปวง เป็นอนุกรรมธิการ 
๙) นายกิจจา จ านงค์อาษา เป็นอนุกรรมธิการ 

๑๐) นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล เป็นอนุกรรมธิการ 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
๑) พิจารณาแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเครือข่าย

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน รวมถึงสร้างและขยาย
เครือข่ายให้กับผู้บริโภค 

๒) พิจารณาแนวทางการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภค  

๓) พิจารณาศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค เสนอต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๔) พิจารณารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม เสนอต่อคณะกรรมาธิการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระ 
ท่ีท าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๕) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีประธานคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย 
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บทที่ ๒ 
สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

----------------------------------- 
 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมตั้งแต่วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน รวมท้ังสิ้น ๓๔ ครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
การประชุมคณะกรรมาธิการ 

ครั้งที่ ๑  
วันพุธที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 

พิจารณาเร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ  ดังนี้ 
๑. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ประธานคณะกรรมาธิการ   
๒. นายวิชัย สามิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนท่ีหนึ่ง 
๓. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนท่ีสอง 
๔. นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนท่ีสาม 
๕. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนท่ีสี่ 
๖. นายตุ่น จินตะเวช รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนท่ีห้า 
๗. นางพัชรินทร์ มั่นปาน รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนท่ีหก 
๘. นายพ้อง ชีวานันท์ กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
๙. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กรรมาธิการท่ีปรึกษา 

๑๐. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
๑๑. นายสมโภช สายเทพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
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๑๓. นางอรอนงค์ คล้ายนก โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายจักริน พัฒน์ด ารงจิตร กรรมาธิการ  
๑๕. นายสุชาย ศรีสุรพล กรรมาธิการ 

มติที่ประชุม : ๑. ท่ีประชุมมีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ 
 ๒. ท่ีประชุมมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมาธิการ ในวันพฤหัสบดีของ 
       ทุกสัปดาห์ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

พิจารณาเร่ือง  พิจารณาก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบกรอบและแนวทางการด า เนินงานของคณะ 
กรรมาธิการ ดังนี้ 

 ๑  การจัดประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ 
  อ านาจหน้าท่ี รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคมี ๒ แนวทาง คือ 

 ๑.๑) การพิจารณาเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค 
 ๑.๒) การหยิบยกเรื่องท่ีเป็นประเด็นปัญหาซึ่งกระทบต่อผู้บริโภคในวง

กว้างขึ้นมาพิจารณา 
 ๒  การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ หรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหา 

อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานผลการพิจารณา 
ต่อคณะกรรมาธิการ 

 ๓  การศึกษาดูงาน 
   ๓.๑)  การศึกษาดูงานภายในประเทศ 
   ๓.๒)  การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  ๔  การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
พิจารณาเร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจ า

คณะกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการมีมติแต่งตั้งท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
   ๑.๑ นายณรงค์ บุณยสงวน 
   ๑.๒ นายกวี  ณ ล าปาง 
   ๑.๓ นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 

  ๒. ต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
     นายชะโอด สวนเดช 
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  ๓. ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
   ๓.๑ นายชัย หงส์ศิริพงษ์ 
  ๓.๒ นายพูนศักดิ์ ศิริชัย 
  ๓.๓ นายเชาว์ มีขวด 
  ๓.๔ นางสุกัญญา บูรณะสิน 
  ๓.๕ นางสาวตุลารัตน์ ยืนยงค์วิทยากุล  
  ๓.๖ นางยุวดี บ ารุงบุตร 
  ๓.๗ นายกิจติ ศิริประทุมมาศ 
  ๓.๘ นายยุทธนา ชูพันธ ์
  ๓.๙ นายภาควัต ศรีสุรพล 
  ๓.๑๐ นางสาวปฬาวาญ พรหมคุณ 
  ๓.๑๑ นางสาวจิตินันท์ วัฒนุชชา 
  ๓.๑๒ นายวรพล ทังสมบัติ 
  ๓.๑๓ นายสมชาย เอื้ออารีรัชต์ 
  ๓.๑๔ นายอนุกูล ปั้นทอง 
  ๓.๑๕ นายไพทูรย์ ไพบูลย ์
  ๓.๑๖ นางพัชนี ธนาพรสิน 

  ท้ังนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 
พิจารณาเร่ือง  พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการตาม

พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผลการพิจารณา   เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ รวมถึงการเชิญหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ มีความถูกต้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา พ .ศ .  ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการควรมีความรู้ ความเข้าใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ได้ให้นายนาถะ  ดวงวิชัย นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการท่องเ ท่ียวและกีฬาในฐานะผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระส าคัญ
ไดด้ังนี้ 
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   การด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมี ๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
   ขั้นตอนที่ ๑  การเรียกเอกสาร/การเชิญบุคคลมาชี้แจง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 

๖ ของพระราชบัญญัติค าส่ังเรียก ฯ หากคณะกรรมาธิการกระท าการพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด และต้องการเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจง
จะต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และท่ีประชุมต้องมีมติให้เรียกเอกสาร
หรือเชิญบุคคลมาชี้แจง โดยใช้มติเสียงข้างมาก และต้องมีระยะเวลาให้ผู้รับ
หนังสือท้ังกรณีให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาชี้แจงปฏิบัติตามไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

   ท้ังนี้ หากผู้รับหนังสือเรียกเอกสารหรือหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมไม่
สามารถด าเนินการภายใน ๓ วันนับแต่วันรับหนังสือ สามารถแจ้งเหตุการณ์ไม่
สามารถปฏิบัติตามหนังสือเนื่องจากเหตุผล ๓ ประการดังนี้ 

     ประการท่ี ๑  เหลือเวลาปฏิบัติตามหนังสือไม่ถึง ๓ วันนับแต่วันรับหนังสือ 
     ประการท่ี ๒  มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยขอเลื่อนหรือ

มอบหมายบุคคลอื่น โดยต้องมีหนังสือแจ้งคณะกรรมาธิการพร้อมชี้แจงเหตุผล
ของการขอเลื่อนหรือมอบหมายบุคคลอื่นชี้แจงแทนภายใน ๓ วันนับแต่วันรับ
หนังสือ และคณะกรรมาธิการต้องมีมติให้เลื่อนหรือให้บุคคลอื่นชี้แจงแทนได้ 
โดยใช้มติเสียงข้างมาก จากนั้นจึงด าเนินการตามมาตรา ๖ ใหม่อีกครั้ง แต่
หากคณะกรรมาธิการมีมติไม่ให้เลื่อนหรือไม่อนุญาตให้ชี้แจงแทนด าเนินการ
ออกค าส่ังเรียกตามมาตรา ๘ 

     กรณีท่ีคณะกรรมาธิการอนุญาตให้ชี้แจงแทน ให้ถือว่าค าแถลงหรือ
ความเห็นของผู้ชี้แจงแทน เป็นค าแถลงหรือความเห็นของผู้ท่ีมอบหมาย 

  ประการท่ี ๓  เคยส่งเอกสาร หรือได้มาชี้แจงเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการ
คณะอื่นแล้ว โดยต้องมีหนังสือแจ้งคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันรับ
หนังสือ ท้ังนี้ หากคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารท่ีเคยชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการอื่น ยังไม่ครอบคลุมในประเด็นใด คณะกรรมาธิการอาจ
พิจารณาให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

   ขั้นตอนที่ ๒  การออกค าสั่งเรียกเอกสาร/บุคคลมาชี้แจง ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติค าส่ังเรียก ฯ 

  การออกค าสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมาธิการท้ังหมดท่ีมีอยู่ 
โดยค าสั่งเรียกต้องระบุเหตุแห่งการเรียก ประเด็นซักถามท่ีเกี่ยวข้องและโทษ
ของการฝ่าฝืน อนึ่ง ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประธาน
คณะกรรมาธิการต้องมีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีเพื่อทราบและมีค าสั่งให้ด าเนินการ
ตามค าส่ังเรียก 
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   ท้ังนี้ กรรมาธิการบางท่านได้สอบถามถึงกรณีการลงมติเพื่อออกค าสั่ง
เรียกว่าจ าเป็นต้องระบุชื่อกรรมาธิการผู้ เห็นชอบและไม่ เห็นชอบลง 
ในบันทึกการประชุมด้วยหรือไม่ ซึ่งนายนาถะ  ดวงวิชัย ได้ชี้แจงว่า หากเป็น
การออกหนังสือเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาชี้ แจงตามมาตรา ๖  
ไม่จ าเป็นต้องระบุชื่อกรรมาธิการ เนื่องจากในมาตรา ๖ ก าหนดให้ใช้เสียงข้าง
มาก ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้จากบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  แต่เพื่อความชัดเจนอาจระบุชื่อกรรมาธิการ
ผู้ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากเสียงข้างมากด้วยก็ได้ แต่ในกรณีการออกค าสั่ง
เรียกตามมาตรา ๘ คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมาธิการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ คือ จ านวน ๘ คน และต้องอยู่ใน
ห้องประชุม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความทาง
กฎหมายกรณีมีการฟ้องร้องทางศาล และให้เกิดความชัดเจนในการลงมติ ควร
ระบุชื่อกรรมาธิการผู้ท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบในการออกค าสั่งเรียกลงใน
บันทึกการประชุมด้วย 

   อนึ่ง การด าเนินการตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติค าสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ผู้มาแถลงข้อเท็จจริงตามหนังสือเชิญหรือค าสั่งเรียก ตลอดจนผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ  
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายครั้งตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ แสดง
ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาวิธีการส่งหนังสือและค าสั่งเรียก 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการส่งหนังสือเรียก
เอกสาร/การเชิญบุคคลมาชี้แจง และส่งหนังสือค าสั่งเรียกเอกสาร/บุคคลมา
ชี้แจง โดยวิธีการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและส่งทางโทรสาร  และ
วิธีการอื่นใดท่ีคณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาการด าเนินงานและสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

การด าเนินการ  ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๓. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๔. กรมการค้าภายใน  
๕. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานดังกล่าว ชี้แจงผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน โดย
สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค (จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ส าหรับให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้
ผู้บริโภค ด าเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านการโฆษณา การจ าหน่ายสินค้าและบริการ เป็นต้น 

- ด าเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
- การด าเนินงานในการเฝ้าระวังสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มอบหมาย 
๒. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

- พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่ง

ให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
- สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิ

ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
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๓. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เฝ้ าระวั งก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

สถานประกอบการและการโฆษณา 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีถูกต้อง ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาและส่งเสริม
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

๔. กรมการค้าภายใน  
- ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ รวมท้ังสอดส่อง

พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 
- ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนและพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินค้า 

เพื่อมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
- ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ รวมท้ัง

ลักษณะการซื้อขายท่ีเกิดขึ้นตามพัฒนาการทางการค้า 
๕. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีเป็น ดังนี้ 
- กองก ากับการ ๑ – ๒ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การรักษา ความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมท่ี
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

- กองก ากับการ ๓ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- กองก ากับการ ๔ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

จากนั้น คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ 
แนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานต่างๆ และมี
ข้อเสนอแนะว่า ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ สมควรอย่างยิ่ง
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ท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเร่งด าเนินการหรือออก
มาตรการเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าอุปโภค 
บริโภค และหน่วยงานท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยตรงจากประชาชน 

ท้ังนี้ กรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค 
แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรให้ความรู้ความเข้าใจใน

งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค ให้เข้าใจว่าปัญหาเรื่องใดเป็น
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานใด เพราะผู้บริโภคจ านวนมากยังเข้าใจผิดอยู่
ว่าต้องร้องเรียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพียง
หน่วยงานเดียวเมื่อได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางเอาผิดกับผู้กระท าความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะปัจจุบันผู้กระท าความผิดใช้ช่องว่าง
ของกฎหมาย เพื่อกระท าความผิดทุกวิถีทาง ล าพังเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งไม่สามารถตรวจสอบและจับกุมได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค  

๔. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเร่งหามาตรการแก้ไข
ปัญหาสินค้าราคาแพงและขาดแคลนภายหลังจากสถานการณ์น้ าท่วม 
เนื่องจากถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางราย
น าสินค้าไม่มีคุณภาพมาจ าหน่าย โดยอาศัยโอกาสท่ีโรงงานผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค ท่ีได้มาตรฐานก าลังฟื้นฟูหลังจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ าท่วม ไม่สามารถส่งสินค้ามาจ าหน่ายได้ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (กิตติมศักดิ์) 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาและมีมติตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ี
ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (กิตติมศักดิ์) ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 
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๑. นางศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ  
๒. นายวัฒนา เซ่งไพเราะ  
๓. นางสาวณัฐนันท์ สายเทพ  
๔. นายปฐวี เยาวลักษณ์  
๕. นายเกริกชัย จ ารัสคุ้มบ ารุง  
๖. นายอาวุธ พลอยส่องแสง  
 

พิจารณาเร่ือง   พิจารณาร้องเรียนกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าใช้
บริการโทรศัพท์โดยไม่เป็นธรรม 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของ พันต ารวจโท สมใจ  จังทรังษี  
ซึ่งร้องเรียนกรณีท่ีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าใช้บริการ
โทรศัพท์โดยไม่เป็นธรรมซึ่งผู้ร้องเรียน อ้างว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยพบว่าอัตราเรียกเก็บค่าใช้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยสูงเกินความเป็นจริง จึงได้ขอให้องค์การโทรศัพท์ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าไม่พบเหตุเสีย
หรือมีสิ่งผิดปกติท่ีท าให้จ านวนการใช้สูงขึ้น แต่เพื่อเป็นการรักษาฐาน 
ผู้ใช้บริการเก่าจึงยินยอมเฉลี่ยการใช้ให้อยู่ในระดับท่ีเคยใช้ ซึ่งการกระท า
ดั งกล่ าวผู้ ร้ อง เรียน เห็นว่ า  เป็นการกระท า ท่ี ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย 
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายคืนให้กับ 
ผู้ ร้อง เรียนในส่วนท่ีได้ เกินจริ ง ท้ังนี้  ผู้ ร้อง เรียนได้ เคยร้องเรียนต่อ
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ๒ ชุด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในสมัย
ของนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  

  ต่อมา ผู้ร้องเรียน ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ชุดท่ีผ่านมา (สมัยนายอภิชาติ  สุภาแพ่ง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ) โดย
ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยได้มีการเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมาธิการ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยเดิม) สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและ 
ผู้ร้องเรียน ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวได้
ด าเนินมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว สมควรท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้มี
การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติต่อไป ท่ีประชุมจึงได้มีมติมอบหมายให้ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และผู้ร้องเรียน ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อ
หาข้อยุติร่วมกัน แล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบ 
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  จากนั้น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมาธิการ
ทราบว่าไม่สามารถเจรจาตกลงกันในเรื่องดังกล่าวได้เนื่องจากผู้ร้องเรียน
ต้องการเรียกค่าเสียหายรวมกว่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท แต่ บริษัทเสนอให้เป็นการ
ใช้สิทธิพิเศษในการใช้บริการต่างๆ รวมมูลค่า ๕๑,๑๖๘ บาท ประกอบกับ 
ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณา และแจ้งให้ผู้มีอ านาจ
ในระดับบริหารทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้จัดหาทนายความเพื่อ
ด าเนินการในทางกฎหมายกับบริษัท ต่อไป 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ควรน าเอกสารท่ี
เกี่ ยวข้ อง เช่ น บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิ การชุ ดท่ีผ่ านมา  
เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปก่อนเพื่อหาข้อสรุปว่าสมควร
ท่ีจะน ามาพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปหรือไม่   
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๔ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
ภายหลังน้ าลด 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กรมการค้าภายใน  

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานดังกล่าว ชี้แจงแนวทางการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยภายหลังน้ าลด โดยสรุป 
สาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

 กรมการค้าภายใน  
- ด าเนินการตรวจสอบสินค้าท่ีมีราคาแพงโดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน 
- ก าหนดราคาสูงสุดเป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาสินค้า 
- ประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมิได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้ส่ง 
 สินค้ามาจ าหน่ายในพื้นท่ีจังหวัดที่ขาดแคลนสินค้า 
- ประชาสัมพันธ์จุดจ าหน่ายสินค้าท่ีขาดแคลนและมีราคาเหมาะสมให้

ผู้บริโภค ทราบ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- จัดให้มีการให้บริการประชาชนและผู้บริโภค ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
- เชิญสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมอู่กลางแห่งประเทศไทย สมาคมนายหน้า

ประกันภัยไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและการไฟฟ้านครหลวง  
ร่วมประชุมพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบอุทกภัย
กรณีการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การเตรียมการซ่อมรถยนต์ การ
เตรียมการซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่อาศัย ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบธุรกิจสถานออกก าลังกายพิจารณายกเว้น
การเรียกเก็บค่าใช้บริการของผู้บริโภค 

- ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินพิจารณากรณีผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
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 ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน 
และมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีประสบปัญหาอุทกภัยภายหลัง
น้ าลด แก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี ้
๑. ขอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์การ

คุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุก พร้อมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนให้
ผู้บริโภคได้ทราบ 

๒. ขอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลสินค้าเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมบ้านให้มีราคาเป็นธรรมกับผู้บริโภคและหาซื้อได้ง่าย โดยอาจ
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
เช่น เปิดแผนกพิเศษส าหรับช่วยผู้ประสบปัญหาอุทกภัย หรือจัดศูนย์
จ าหน่ายสินค้าเพื่อดูแลผู้ประสบปัญหาอุทกภัยตามจุดส าคัญ เช่น สถานท่ี
ราชการ วัด สถาบันศึกษา 

๓. ขอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชาชูปถัมภ์ ให้กับผู้บริโภคได้ทราบเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน 
ขั้นตอนกระบวนการ หรือข้อมูลผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากใน
การซ่อมแซมบ้านจะมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
วิศวกรรม  
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บ
ค่าบริการโดยไม่เป็นธรรม 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากพันต ารวจโท สมใจ  จันทรังษี 
กรณีท่ีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์โดยไม่เป็นธรรม 
ซึ่ ง ในการประชุมคณะกรรมาธิการครั้ ง ท่ี  ๓ เมื่ อวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวควรจะได้มีการน าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเสนอให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะสรุปว่าสมควรท่ีจะ
พิจารณาด าเนินการอย่างไรต่อไป  
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  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา คณะกรรมาธิการจึงได้ขอให้ผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้วย 

   เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงว่า จากการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวในเบื้องต้น เห็นว่าเป็นกรณีท่ีผู้ร้องเรียนได้ท าสัญญาใช้
บริการโทรศัพท์กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยในขณะนั้น) อันเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ และมี
กฎหมายเฉพาะ เพื่ อด า เนินการใน เรื่ อ งดั งกล่ าวแล้ ว  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ ได้ก าหนดว่าใน
กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติ ไว้ โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น เมื่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงไม่สามารถรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การจดบันทึก
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบถึง
ข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์ของตนเองได้ ดังนั้น บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) จึงควรท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ท้ังนี้ยังเห็นว่า เรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยตรง จึงเห็นควรให้
คณะกรรมาธิการส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อรับเรื่องไว้
พิจารณาด าเนินการต่อไป  

   คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวท่ีผ่านมาได้มีการ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ชุดนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
เป็นประธานคณะกรรมาธิ การ และต่ อมาได้ มี การร้ องเรี ยนอีกครั้ ง  
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ชุดนายอภิชาติ  สุภาแพ่ง เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว ได้พิจารณาและมีมติมอบหมาย
ให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในฐานะคู่กรณีด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับ
ผู้ร้องเรียน ท้ังนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเสนอกับผู้ร้องเรียน 
โดยการอนุมัติติดตั้งโทรศัพท์ให้หนึ่งหมายเลขพร้อม ADSL ความเร็ว ๔ Mbps 
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และใช้สิทธิ โทรฟรี ท่ัวไทยไม่ เกิน ๕๙๐ บาท/เดือน รวมมูลค่า ท้ังสิ้น 
๕๑,๑๖๘.๘๐ บาท แต่ผู้ร้องเรียนได้เสนอให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
ชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคู่กรณีไม่สามารถด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยหาข้อยุติในเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวได้  

มติที่ประชุม   คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ท าความเห็น และข้อเสนอแนะในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพื่อท าความเห็นส่งให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง เรื่องร้องเรียนกรณีกระเบื้องปูพื้นของบริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ไม่ได้

มาตรฐานตามที่โฆษณา 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกระเบื้อง 
ปูพื้นจากบริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีโฆษณา โดยเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีท่ีผู้ร้องเรียนอ้างว่าได้ซื้อกระเบื้องปูพื้นจากบริษัท 
คาซา รอคคา จ ากัด เนื่องจากหลงเชื่อการโฆษณาขายสินค้าที่เป็นเท็จและ
เกินจริงของพนักงานขายสินค้าของบริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ท่ีอ้างว่า
กระเบื้องปูพื้นดังกล่าวเป็นเนื้อกระจกคริสตัลท่ีมีความแข็งมากกว่ากระเบื้องปู
พื้นท่ัวไปจึงยอมซื้อในราคาท่ีสูงกว่าปกติ แต่เมื่อผู้ร้องเรียนน าไปปูพื้นและใช้
งานตามปกติได้ไม่นานกลับพบว่ากระเบื้องปูพื้นดังกล่าวเกิดความช ารุด
บกพร่อง แตกร้าว ซึ่งอาจเกิดจากกระเบื้องปูพื้นไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ท าให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย 

  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
จึงได้เชิญให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุม  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้วย 

  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จะมีประเด็นว่าข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาขายสินค้ากระเบื้องปูพื้นของบริษัท 
คาซา รอคคา จ ากัด เกินจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นการใช้ข้อความเกินจริงผู้ประกอบการ
ก็อาจระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือท้ังจ า
ท้ังปรับ ส่วนกรณีของการระงับขายสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานนั้น จะต้องเป็นกรณี
ท่ีสินค้านั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเท่านั้น  
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  คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้ด าเนินการยื่น
ฟ้องเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อศาลจังหวัดชลบุรี การด าเนินการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของคณะกรรมาธิการจึงอาจกระทบและก้าวล่วงอ านาจของศาล 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการเล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญต่อ
ผู้บริโภคในวงกว้าง จึงควรจะได้มีการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงถึงแนวทางในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
มาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสินค้าท่ี
ไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีโฆษณาไว้โดยเห็นสมควรให้เชิญหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว 

   นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาอันเกิดจากการโฆษณาขายสินค้าท่ีเกินความเป็นจริงในคุณภาพของ
สินค้า จึงเห็นควรตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นของการโฆษณาสินค้า 
ฉลากสินค้าของบริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพ
มาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริงตามท่ีโฆษณาไว้หรือไม่ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้ เชิญส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามท่ีได้โฆษณาไว้ ในการประชุมครั้งต่อไป 

๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นของการโฆษณาสินค้า ฉลากสินค้าของบริษัท  
คาซา รอคคา จ ากัด ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถใช้
งานได้จริงตามท่ีโฆษณาไว้หรือไม่ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๕ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
    

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากกรณีเรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่เป็นธรรมของ พันต ารวจ โท สมใจ  
จันทรังษี 

ผลการพิจารณา   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งท่ี
ประชุมมีมติได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
แล้วเห็นว่า การท่ีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแจ้งผลการตรวจสอบ
ความผิดปกติของอัตราค่าใช้โทรศัพท์ในบ้านพักของผู้ร้องเรียนว่า มีจ านวน
การใช้สูงผิดปกติ จึงเฉลี่ยการใช้เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ จาก ๙๖๖ ครั้ง เป็น 
๕๙๕ ครั้ง ถือได้ว่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยยอมรับความผิดพลาด
ดังกล่าว แต่มิได้แจ้งรายละเอียดการใช้โทรศัพท์และหลักเกณฑ์ในการหา
ค่าเฉลี่ยการใช้โทรศัพท์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อพิพาทอัน
เนื่องมาจากการใช้บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะบังคับใช้ อยู่ภายใต้
การดูแลของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ประกอบกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) เป็นองค์กรภายใต้การก ากับของ กสทช. ดังนั้น จึงควรส่งเรื่องให้ 
กสทช. ทบทวนพิจารณาวงเงินค่าเสียหายท่ีจะเยียวยาแก่ผู้ร้องเรียนใหม่ โดย
ให้ กสทช. เชิญบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และผู้ร้องเรียน เพื่อมาเจรจาไกล่
เกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง 

   
พิจารณาเร่ือง พิจารณาแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานดังกล่าว ชี้แจงแนวทางการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง 
ผลการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนกรณีกระเบื้องปูพื้นของ
บริษัท คาซา รอคคา จ ากัด ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีโฆษณา ท้ังในส่วนของด้านฉลาก 
ด้านการโฆษณา และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีขั้นตอนในการก าหนด

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้น จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ร่วมกันพิจารณา 
และจัดท าร่างมาตรฐานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และกรรมการวิชาการ
พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง จึงน าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศมาตรฐานต่อไป 

- ขั้นตอนในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มีหลักการ ๒ ประการ คือ 
๑) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  
๒) ระบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตมีความสามารถ

ในการท าและรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ าเสมอ  
- จากการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่า 

ปัจจุบันกระเบื้องเซรามิคยังมิได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ท้ังนี้ อยู่ในระหว่างการจัดท ามาตรฐานเพื่อ
ก าหนดเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- จากการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่า 

ปัจจุบันกระเบื้องปูพื้นดังกล่าวยังไม่มีการจัดท าโฆษณา และยังไม่มี
เอกสารรายละเอียดสินค้า รวมท้ัง ยังไม่มีการจัดท าฉลากสินค้า ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้แจ้งให้บริษัท คาซา รอคคา จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้น าเข้ากระเบื้องปูพื้นดังกล่าว ด าเนินการจัดท าฉลากสินค้าให้
ถูกต้อง 

 ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการ ได้มีข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ได้ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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๑) สมควรท่ีจะให้มีการระบุมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีฉลากของสินค้าว่า สินค้า
ดังกล่าวได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทใด และมีรายละเอียดของ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสินค้าชนิดนั้นอย่างไร  
โดยเพิ่มในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องลักษณะของฉลาก
สินค้าท่ีควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒) ส าหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตราท่ีเป็นบท
ก าหนดโทษ ท่ีมิใช่มาตราก าหนดโทษส าหรับผู้จ าหน่ายโดยตรงนั้น สมควร
เปลี่ยนค าว่า “ผู้ใด” เป็นค าว่า “ผู้ประกอบการรายใด” เพื่อเป็นการป้อง
ปรามผู้ประกอบการท่ีจะกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้
ส านึกอยู่เสมอว่าถ้ากระท าความผิด ผู้ประกอบการจะต้องรับโทษ 

๓) สมควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อ
เพิ่มเติมบทลงโทษให้หนักขึ้น ในส่วนของความผิดท่ีเกี่ยวกับการจัดท า
ฉลากและการโฆษณา 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามผลการ
ด าเนินการของเรื่องร้องเรียนกรณีกระเบื้องปูพื้นของบริษัท คาซา รอคคา 
จ ากัด ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีโฆษณา แล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบ
ต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมของปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ให้แก่คณะกรรมาธิการ 
เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีได้มีการเลือกตั้ งต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการนั้น เนื่องจาก 
นางอรุณลักษณ์  กิจเลิศไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม ได้ขอ
หารือในท่ีประชุมเพื่อขอมติเปลี่ยนแปลงต าแหน่งโดยขอให้นายสุชาย  ศรีสุรพล 
ด ารงต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสามแทน ท่ีประชุมพิจารณา
แล้วจึงมีมติเปล่ียนแปลงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการตามข้อหารือดังกล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเปล่ียนแปลงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการโดย
ให้นายสุชาย  ศรีสุรพล ด ารงต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม
แทนนางอรุณลักษณ ์ กิจเลิศไพโรจน ์
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๖ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเครือข่าย 
 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบดีแทคขัดข้อง 

การด าเนินการ  ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
๒. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
๔. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาการขัดข้องท่ีเกิดขึ้นกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ตลอดจนมาตรการและแนวทางในการป้องกันและการเยียวยา
ผู้ใช้บริการในฐานะผู้บริโภค โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ชี้แจง โดยสรุปถึงกรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นว่า 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ซึ่งบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิคชั่น จ ากัด (มหาชน) รายงานให้ทราบว่า 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริษัทฯได้ด าเนินการถ่ายโอนฐานข้อมูลทาง
เทคนิคจากระบบอุปกรณ์เดิมไปสู่ระบบอุปกรณ์ใหม่ แต่พบว่าเกิดปัญหาทาง
เทคนิคขึ้นกับอุปกรณ์ HLR (Home Location Register) ตัวหนึ่ง ซึ่งท าให้ลูกค้า
ส่วนหนึ่งประสบปัญหาในการโทรออกและรับสายเข้า ต่อมาระบบติดขัดมาก
ขึ้นจากปริมาณการใช้งานท่ีหนาแน่น  บริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
เหตุขัดข้อง โดยทีมงานเทคโนโลยีของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาใน ๒ แนวทาง คือ 
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๑) ทบทวนและแก้ไขระบบการโอนย้ายฐานข้อมูลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
๒) เตรียมแผนส ารอง โดยการเตรียมการโอนย้ายข้อมูลท่ีโอนย้ายไปสู่ระบบใหม่

กลับคืนสู่ระบบเดิมภาวะปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุชัดเจน 
ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

   ผู้แทนจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจง
โดยสรุปถึงการเยียวยาผู้ ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวว่า
เหตุขัดข้องท่ีเกิดขึ้นนั้น บริษัทฯได้พยายามเร่งแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถใช้
การได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดง
ความความรับผิดชอบต่อเหตุขัดข้องในการให้บริการ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) จะชดเชยค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการท้ังใน
ระบบพรีเพดและระบบรายเดือนท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวใน
ช่วงเวลาท้ังก่อนและหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง โดยเริ่มจากเวลา ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ของวันท่ี ๒๐ ธันวาคม จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๔๘ ชั่วโมง 

  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวโดยสรุปว่า 
กรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคม อันอยู่ในอ านาจของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการพิจารณา ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะเข้าไปดูแลใน ๒ ประเด็นคือ  
๑) เรื่องการโฆษณา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเข้าไป

ควบคุมดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้มีการโฆษณาท่ีเป็นเท็จ 
หรือโฆษณาในลักษณะท่ีเป็นการหลอกลวงให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด
ในผลิตภัณฑ์ 

๒) เรื่องความเสียหายจากการใช้บริการโทรศัพท์ หากผู้ใช้บริการได้รับความ
เสียหายจากการใช้บริการโทรศัพท์ ผู้ ใช้บริการสามารถน าเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด าเนินการฟ้องร้องเป็น
คดีผู้บริโภคเรียกค่าเสียหายแทนได้ 

 ท้ังนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจาก
หน่วยงานต่างๆแล้วเห็นว่า กรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น บริษัทควรเร่งด าเนินการ
ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อก าหนดมาตรการใน
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก และจะได้เป็นการแจ้งเตือน 
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เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวกับผู้ประกอบการรายอื่นอีก 
นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรท่ีจะได้หารือร่วมกันถึงมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการชดเชยให้แก่
ผู้ใช้บริการท่ีได้รับความเสียหาย เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานท่ีชัดเจนต่อไป 
นอกจากประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วปัจจุบันยังพบว่าลูกค้าผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบต่างๆ มีปัญหาเกี่ยวกับการคิดอัตราค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังระบบเติมเงินและรายเดือน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ี
คณะกรรมาธิการจะได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๗ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง  พิจารณาติดตามเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของระบบดีแทคขัดข้อง 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
๒. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
๔. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุของ
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีขัดข้อง ตลอดจนมาตรการในการเยียวยา
ผู้ใช้บริการในฐานะผู้บริโภค สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ชี้แจงว่า สาเหตุท่ี
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีขัดข้องเมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น 
เกิดจากความผิดพลาดของซอต์ฟแวร์ในระบบอุปกรณ์ใหม่ขณะการถ่ายโอน
ฐานข้อมูลจากระบบอุปกรณ์เดิมไปสู่ระบบอุปกรณ์ใหม่ ส่วนสาเหตุของการ
ขัดข้องเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๕ เกิดจากชุมสายของบริษัทฯ ท่ีจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพลดลงท าให้เกิดภาวะการจราจรหนาแน่นในระบบ
ของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการใน ๗ จังหวัดภาคใต้ประสบปัญหาในการโทร
ออกหรือรับสายเข้า และสาเหตุของการขัดข้องเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
เกิดจากมีรถบรรทุกวิ่งชนเสาไฟท่ีมีสายไฟเบอร์ออฟติกและดึงเอาสายไฟเบอร์
ออฟติกขาดลงมา ท าให้เครือข่ายภาคใต้ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 

  ส าหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ชดเชยค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นเวลา ๔๘ 
ชั่วโมง 

   ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการ ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันและเยียวยาความเสียหายจากกรณีปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนี้ 
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๑. ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ น ากรณีความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาว่า  
การน าระบบซอฟต์แวร์มาใช้กับระบบโทรคมนาคมในประเทศนั้น ต้องมีการ
ตรวจสอบให้ได้ผลชัดเจนก่อนว่า จะไม่เกิดปัญหาเมื่อมีการโอนย้าย
ฐานข้อมูล 

๒. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ควรมีมาตรการ
ป้องกันหรือมาตรการส ารองในการติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพื่อ
มิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 

๓. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ ควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของ
ระบบโทรคมนาคม โดยอาจน ากฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียง 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และการ

โฆษณาสินค้าหรือบริการโดยการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
๒. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
๔. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค 
๕. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  
๖. บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด  

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตลอดจนมาตรการในการ
ป้องกัน การส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
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  ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ัง ๓ บริษัท ได้ชี้แจงว่า การก าหนด
อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้น ได้มีการก าหนดอัตราค่าบริการโดย
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องอัตรา 
ขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ส าหรับกรณีการส่งข้อความประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจใดท่ีประสงค์จะส่งข้อความโฆษณา
สินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด อีกท้ัง ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ัง ๓ บริษัท 
ได้ร่วมกันจัดท าโครงการ SMS Anti Spam ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการส่ง 
SMS ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ 
จะรับข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีก็สามารถ
แจ้งการยกเลิกไปยัง Call Center ของแต่ละเครือข่ายได้  

  เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้วได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีควรท าแบบสอบถามหรือแบบส ารวจ

ความต้องการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีว่าต้องการรับข้อความโฆษณา
สินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือไม่ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตลอดจนควร
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
นอกจากนี้ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้รับ
ทราบถึงช่องทางการยกเลิกการรับข้อความการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีให้มากยิ่งขึ้น 

๒. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรด าเนินงานในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการรับข้อความ
โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่
ก าหนดไว้หน้าสลาก 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๓. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค 
๔. ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา โดยได้มีการสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง
จากผู้ร้องเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานั้นเป็น
ปัญหาท่ีสะสมมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ท าให้ยากท่ีจะมีการแก้ไขปัญหาให้
เด็ดขาดได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตาม หากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการด าเนินการอย่างจริงจังกับการป้องกัน และปราบปราม
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา รวมท้ังผู้ค้ารายใหญ่ ตลอดจนมีการจัดสรร
สลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการ
จัดสรรให้กับองค์กรการกุศลซึ่งคณะกรรมาธิการเชื่อว่าจะท าให้ปัญหาดังกล่าว
ลดลงไปได้ ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
๑. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรมีการกระจายการจัดสรรโควตาการ

จ าหน่ายไปยังผู้จ าหน่ายรายย่อยอื่นๆ โดยเฉพาะคนพิการ องค์กรการกุศล
หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และเป็นการป้องกันการรวมกันก าหนดราคาท่ีไม่เป็นธรรมของผู้บริโภค 
และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีเป็นผู้ซื้อสลากในราคาท่ีสูงเกิน
ราคาท่ีก าหนด 
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๒. การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนภูมิภาคนั้น ควรมีการพิจารณา
จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการท่ีมีผู้แทนจากหลาย
ภาคส่วน เช่น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน เป็นต้น 
ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดช่องทางใน
การแสวงหาประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ในการจับกุมผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ควรมุ่งเน้นในกรณี 
ผู้จ าหน่ายรายใหญ่ มากกว่าผู้จ าหน่ายรายย่อย เพราะส่วนใหญ่ของผู้ค้า
รายย่อยจะเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ควรมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้สนใจซื้อสลากไปจ าหน่าย สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยตรงจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่ต้องผ่านผู้ท่ีได้รับการ
จัดสรรเป็นโควตา จะท าให้สามารถจ าหน่ายสลากให้ประชาชนได้ในราคา
ตามท่ีก าหนดไว้หน้าสลาก 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติต่อประเด็นดังกล่าว โดยให้ส านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ไปหารือร่วมกับคณะ
กรรมการบริหารของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าจะสามารถด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ และแจ้งต่อคณะกรรมาธิการให้ทราบต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  
๑. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค ณ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเห็นชอบให้มี
การเดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดท่ีคณะกรรมาธิการได้จัดให้มีโครงการ
สัมมนาของคณะกรรมาธิการในต่างจังหวัดด้วย 

๒. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐสโลวีเนีย และ
สาธารณรัฐโครเอเชีย ส าหรับก าหนดการเดินทางจะเป็นเมื่อใดจะได้มีการ
พิจารณาในโอกาสต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๙ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาติดตามความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียนกรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาที่ก าหนดไว้หน้าสลาก 

การด าเนินการ  ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๓. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
 ผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ชี้แจงแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ี
ก าหนดไว้หน้าสลาก และแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการต่อการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสรุปได้ดังนี้ 
๑. แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเกินราคาที่ก าหนดไว้หน้าสลาก 
  แนวทางท่ี ๑ การพิมพ์สลากออกจ าหน่ายโดยการสั่งจองล่วงหน้า 
  โดยประชาชนผู้ประสงค์ท่ีจะรับสลากไปจ าหน่ายสามารถสั่งจองสลากตาม

จ านวนท่ีต้องการได้ล่วงหน้า ๒ เดือน (๔ งวด) แต่จะต้องวางหลักประกัน 
ร้อยละ ๕ – ๑๐ ของมูลค่าท่ีสั่งจอง วิธีนี้จะท าให้ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อ 
สลากได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ อันเป็นการลดปัญหาท่ีท าให้
ต้นทุนการจ าหน่ายสลากสูงขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาการกักตุนสลากไว้ 
เก็งก าไรของตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ เพื่อขายให้กับผู้ค้าปลีกด้วย 

  แนวทางท่ี ๒ การจ าหน่ายสลากด้วยเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
  โดยประชาชนผู้ประสงค์ท่ีจะซื้อสลาก สามารถระบุหมายเลขสลากจาก

เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติได้ตามความประสงค์ และต้องระบุจ านวนเงินท่ี
ก าหนดตามราคา ซึ่งจ านวนเงินรางวัลแต่ละรางวัลจะแปรผันไปตามจ านวน
หมายเลขท่ีมีการซื้อ (ผู้ถูกรางวัลจ านวนมากจะได้เงินรางวัลตามสัดส่วนของ 
ผู้ถูกรางวัล) ซึ่งไม่ต้องซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่ายสลากท่ีอาจขายสลากแพงกว่า
ราคาท่ีก าหนดไว้หน้าสลาก 
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๒. แนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  แนวทางท่ี ๑ จัดสรรสลากในส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัดโดยให้ตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลาก 

  โดยปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรสลากของตัวแทนจ าหน่าย โดยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ลงนามในสัญญากับตัวแทนจ าหน่ายท่ีมาจากการคัดเลือกคุณสมบัติของ
ส านักงานฯ แต่แนวทางท่ีคณะกรรมาธิการเสนอมานั้น จะมีการแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนั้นๆ หรือตัวแทนองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทน
จ าหน่ายสลากของจังหวัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายมากยิ่งขึ้น 

  แนวทางท่ี ๒ ปรับปรุงระบบการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ 
  โดยปรับปรุงด้วยการลดปริมาณสลากท่ีจัดสรรให้กับนิติบุคคลท่ีเป็น

คู่สัญญากับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วน าสลากดังกล่าวมาจัดสรร
ให้กับตัวแทนท่ีเป็นนิติบุคคลรายอื่นๆ หรือตัวแทนรายย่อยในจ านวนท่ี
เหมาะสมหรือไม่เกินรายละ ๒๐ เลม่ ซึ่งจะท าให้มีการกระจายสลากไปยังผู้ค้า
ปลีกอย่างท่ัวถึง และเป็นการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาต้นทุน  

  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีแต่
ละหน่วยงานได้น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ รวมท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการเอง ท้ังในการประชุมคณะกรรมาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และการประชุมในวันนี้ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ควรท่ีจะได้น ากลับไปพิจารณาทบทวนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเป็น
อย่างไรนั้น ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสรุปประเด็นและรายงานให้
คณะกรรมาธิการทราบต่อไปด้วย เพื่อท่ีคณะกรรมาธิการจะได้รายงานผลการ
พิจารณาให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไปด้วย ในฐานะท่ีเป็น 
ผูม้อบหมายให้คณะกรรมาธิการเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้ หากคณะกรรมาธิการ
ได้รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว 
เห็นว่ายังคงมีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาหรือศึกษาเพิ่มเติมอีก คณะกรรมาธิการ
จะได้พิจารณาเพื่อตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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  ส าหรับประเด็นท่ีผู้ร้องเรียนได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบผู้บริหาร และ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
สัมปทานการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ามีลักษณะเป็นการกระท าท่ีไม่
ชอบหรือไม่นั้น คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีจะรับไว้พิจารณา ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๑๐) ซึ่งก าหนดว่า 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจหน้าท่ีกระท ากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค ท้ังนี้ จะได้รายงานให้ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรทราบ ต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายงานผล
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะได้มีการหารือกัน
เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา ให้คณะกรรมาธิการทราบ เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา ๑. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วได้ก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ณ จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 ๒. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริ โภค ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค 
กรุงเทพมหานคร ในวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๐ 

วันพฤหัสบดีที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณายืนยันก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ จังหวัดเชียงราย 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้ ง ท่ี ๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ ท่ี  ๑๐ – วันเสาร์ ท่ี  ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น 

  ท้ังนี้ เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณายืนยันก าหนดการเดินทาง
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

  ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ได้มีมติยืนยันก าหนดเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๐ – วันเสาร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดท่ีมีเขตแดนติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึง
ท าให้มีการน าสินค้าต่างๆ เข้ามาจ าหน่ายในตลาดบริเวณชายแดนจ านวนมาก 
คณะกรรมาธิการจึงควรท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้า รวมท้ังจะได้เดินทางไปรับทราบเกี่ยวกับภารกิจ แนวทางการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในจังหวัดเชียงรายของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายด้วย 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ได้มีมติยืนยันก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๐ – วันเสาร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้ บริโภค  

ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผลการพิจารณา   เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ยา รวมท้ัง
เครื่องส าอาง เป็นปัญหาท่ีมีผู้บริโภคร้องเรียนจ านวนมาก ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
จึงควรท่ีจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ส านักงาน 
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คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อรับทราบเกี่ยวกับภารกิจ แนวทางการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาถือเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีส่วนส าคัญกับการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในการก ากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ปลอดภัย จึงมีมติก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

ณ ต่างประเทศ 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว ได้มีมติก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารรัฐอิตาลี ในระหว่าง
วันท่ี ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นว่า ประเทศดังกล่าว เป็นกลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรปท่ีมีการส่งเสริม และพัฒนา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และเป็น
ประเทศท่ีมีองค์กรท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการให้
ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งเป็นจ านวนมาก 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว ได้มีมติก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย และสาธารรัฐอิตาลี ในระหว่าง
วันท่ี ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๔๓ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหา และมาตรการในการควบคุมดูแลราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฐานะผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณากรณีสภาพปัญหา และมาตรการใน
การควบคุมดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนใน
ฐานะผู้บริโภค นั้น 

  กระทรวงพาณิชย์ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน  
โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าชี้แจงแทน ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ ผู้ท่ีคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญให้มาแถลง
ข้อเท็จจริงจะต้องมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าชี้แจงแทนหรืออาจขอเลื่อนได้ แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมาธิการ 

  ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็น 
ผู้ชี้แจงแทน ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบหมายต่อให้นายสันติชัย   
สารถวัลย์แพศย์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า รักษา
ราชการแทนรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ชี้แจงแทน 

  จึงต้องขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาว่า จะยอมให้บุคคลดังกล่าว เข้า
ชี้แจงแทนหรือไม่ ซึ่งถ้าคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วยอมให้บุคคลดังกล่าว
ชี้แจงแทน ให้ถือว่าค าแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้น เป็นค าแถลงของผู้ท่ี
คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ 

  ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วไม่ยินยอมให้บุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
เนื่องจากปัญหาสินค้าราคาแพงนั้น เป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญอันจ าต้องได้
รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมท้ังนโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้ซื้อสินค้าและบริการในราคาท่ีเป็นธรรมจากปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดี
กรมการค้าภายในด้วยตนเอง ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มี
หนังสือเชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณากรณีสภาพปัญหา และมาตรการในการ
ควบคุมดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฐานะ
ผู้บริโภค ไปประชุมในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยเชิญ
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. กระทรวงพาณิชย์ 
๒. กรมการค้าภายใน 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณายืนยันก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค 

ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้ ง ท่ี ๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น 

  ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ได้มีมติยืนยันก าหนดการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบัน ปัญหาคุณภาพมาตรฐานของ
อาหาร ยา รวมท้ัง เครื่องส าอาง เป็นปัญหาท่ีมีผู้บริโภคร้องเรียนจ านวนมาก 
จึงควรท่ีจะได้เดินทางไปรับทราบเกี่ยวกับภารกิจ แนวทางการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้ความคุ้ มครองผู้บริโภคของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทในการก ากับ
ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการระบุวัน
หมดอายุ และมีการน าสินค้าท่ีหมดอายุแล้วมาบรรจุหีบห่อใหม่ เพื่อน าไป
จ าหน่ายอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมท้ังหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการจะได้น ากรณีดังกล่าวไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการภายใน 
ประเทศ 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ณ ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนแนวทางด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
คณะกรรมาธิการในการน าความรู้ไปพัฒนา ปรับปรุงงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ัง เพื่อให้การเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมาธิการได้ก าหนดไว้แล้ว ในการนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบท่ี
จะเดินทางไปศึกษาดูงานบริเวณด่านพรมแดนของภูมิภาคต่างๆ เพื่อเยี่ยมชม
สภาพมาตรฐานของสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีการน าเข้าและส่งออกเพื่อ
จ าหน่ายสินค้าบริเวณชายแดน โดยจะรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน รวมท้ังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ น าเสนอให้รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการในต่าง 

ประเทศ 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติยืนยันก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐ
อิตาลี ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้
หารือก าหนดการในรายละเอยีดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของคณะกรรมาธิการด้วย 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติยืนยันก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐ
อิตาลี ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหา และมาตรการในการควบคุมดูแลราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฐานะผู้บริโภค 

การด าเนินการ  ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
   กรมการค้าภายใน 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา โดยมีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง
สรุปสาระส าคัญได้ว่า สาเหตุของปัญหาสินค้าราคาแพงเกิดจากวิกฤติน้ าท่วม 
ท่ีผ่านมาท าให้โรงงานผลิตสินค้าต่างๆ ถูกน้ าท่วม จนเป็นผลให้ไม่สามารถผลิต
สินค้าออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ และเมื่อปริมาณสินค้ามีน้อยกว่าความ
ต้องการจึงส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น โดยกรมการค้าภายในได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อทดแทนสินค้าท่ีขาด
แคลน อีกท้ัง ในปัจจุบัน กรมการค้าภายในได้มีการก าหนดมาตรการในการ
ควบคุม ดูแล ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยในกรณีของอาหารปรุงส าเร็จนั้น 
ได้มีการก าหนดราคาและปริมาณ รวมท้ังด าเนินการจัดตั้งร้านอาหารธงฟ้า 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารได้ในราคาท่ีเหมาะสม ส่วนกรณีปัญหา
ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาสูงนั้น กรมการค้าภายในได้มีการแก้ไขปัญหา 
โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลราคาไข่ไก่และเนื้อหมู
โดยเฉพาะ 

  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากกรมการค้าภายใน
แล้ว ได้เสนอแนะให้กรมการค้าภายในหาแนวทางในการควบคุมราคาสินค้า 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบอันเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น ปุ๋ย อาหาร
สัตว์ เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยลดราคาต้นทุนของสินค้าท่ีต้องผลิตโดยใช้
วัตถุดิบดังกล่าว อันจะท าให้ราคาสินค้ามีราคาลดลงตามไปด้วย 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงท าให้มีการน าสินค้าต่างๆ เข้ามาจ าหน่าย 
ในตลาดบริเวณชายแดนจ านวนมาก คณะกรรมาธิการจึงเห็นเป็นการสมควร 
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ท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมท้ังรับทราบ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า
บริเวณเขตแดนไทย – ลาวในจังหวัดหนองคายจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ จังหวัดหนองคายในวันศุกร์ท่ี ๑๖ – วันเสาร์ท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาและมีมติก าหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง 
 ผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมได้มีมติให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาชนกับการ
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู้บริโภค” ในพื้นท่ีต่างๆ ตามก าหนดวัน เวลา 
ดังนี้ 
๑) สัมมนา ณ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๒) สัมมนา ณ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๓) สัมมนา ณ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๔) สัมมนา ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๕) สัมมนา ณ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๖) สัมมนา ณ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๕๕ 
๗) สัมมนา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
๘) สัมมนา ณ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ท่ี ๑๒ มีนาคม 

๒๕๕๕ 
๙) สัมมนา ณ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๕  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการจัดสัมมนาของ
คณะกรรมาธิการในพื้นท่ีและก าหนดวันเวลาดังกล่าว 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง   

การด าเนินการ  ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับสภาพปัญหาท่ัวไปของการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงแล้วพบว่า
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนั้น ต้องด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต้องท าการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจและ
ตลาดแบบตรงกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะนาย
ทะเบียนตามกฎหมาย ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรงมายื่นขอจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพียง ๑๙๓ ราย เท่านั้น และยังมีผู้ประกอบธุรกิจท่ีเข้าข่ายเป็นการ
ด าเนินธุรกิจแบบขายตรงและตลาดแบบตรง อีกเป็นจ านวนมากท่ีไม่ได้ยื่นขอ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย 

  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ได้มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. ให้ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุ หรือสื่อต่างๆ ท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
ให้มาท าการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตามกฎหมาย 
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 ๒. ควรเร่งรัดให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้
มานานกว่าสิบปีแล้ว  

 ๓. ควรควบคุมดูแลสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและของเล่นเด็ก
จากการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพราะเป็นสินค้า 
ท่ีผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๔. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบกระบวนการน าเข้าสินค้าต่างๆ ท่ีน ามาขายภายในประเทศ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ท่ีผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
น าเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศ  

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเปลี่ยนแปลงก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๑๓ 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเยี่ยมชม
สินค้าและบริการบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นั้น 

  เนื่องจากคณะกรรมาธิการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจ าหน่ายสินค้าและ
บริการบริเวณด่านพรมแดนไทย – ลาว ณ จังหวัดมุกดาหาร เป็นตลาดจ าหน่าย
สินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนและ
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้าและ
บริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าคณะกรรมาธิการจะได้เดินทางไปเยี่ยมชม
บรรยากาศการจ าหน่ายสินค้า และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าบริเวณด่ าน
พรมแดนดังกล่าว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการยิ่งกว่า 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานจาก
เดิมบริเวณด่านพรมแดนไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย เป็นบริเวณด่าน
พรมแดนไทย – ลาว จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๖ – วันเสาร์ท่ี ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี  บริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด  
ซึ่งบริหารงานโครงการเดอะซิตี้ วีว่า ไม่ด าเนินการตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. บริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด  
๓. ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียน
ชี้แจงว่าโครงการเดอะซิตี้ วีว่า ได้ด าเนินการออกประกาศโฆษณาเชิญชวนให้
บุคคลท่ัวไปเข้าใจว่าโครงการจะประกอบด้วย ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 
ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อและได้เข้าท าสัญญาเช่าพื้นท่ีกับโครงการ แต่ทาง
โครงการกลับละเลยไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้ประกาศโฆษณาไว้  ท าให้ 
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ต่อมาผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้แทนบริษัท
แต่ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนจึงต้องการยกเลิก
สัญญาเช่าพื้นท่ีท่ีท าไว้กับบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด และขอค่ามัดจ าคืน 
แต่บริษัทฯ เสนอว่า จะคืนค่ามัดจ าให้แต่ต้องน าไปหักกับค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าเช่าพื้นท่ีท่ีค้างช าระก่อน โดยไม่มีการน าค่าเช่าท่ีค้างช าระในช่วงท่ีบริษัทฯ 
ได้มีการยกเลิกการเก็บค่าเช่าจ านวนท้ังสิ้น ๕ เดือน มาคิด ท้ังนี้ ถ้าน าค่ามัดจ า
ไปหักกับค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพื้นท่ีท่ีค้างช าระแล้วเหลือเท่าใดก็จะคืน
เงินส่วนนั้นให้ แต่ถ้าน าค่ามัดจ าไปหักกับค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพื้นท่ี 
ท่ีค้างช าระแล้วยังคงมีเงินค้างช าระอยู่  บริษัทฯจะยกหนี้ ในส่วนนั้นให้  
แต่เนื่องจากผู้ร้องเรียนอ้างว่าช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ได้มีการยกเลิกการเก็บ
ค่าเช่านั้น คือ ระยะเวลา ๙ เดือน ท าให้คู่กรณีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
๑. มอบหมายให้ผู้แทนบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด น าข้อเสนอของ 

ผู้ร้องเรียนไปหารือกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหา
แนวทางในการยกเลิกสัญญา และการคืนค่ามัดจ าและค่าเช่าล่วงหน้า
ให้กับผู้ร้องเรียนอีกครั้ง เพื่อน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภค ซึ่งจะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รายงานผลการพิจารณาด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
ทราบต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบกรณี
การโฆษณาของบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด ว่ามีลักษณะเป็นการ
โฆษณาเกินจริงหรือไม่ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ตลาดน้ ามหานคร สุวรรณภูมิ จ ากัด  

ซึ่งบริหารงานโครงการตลาดน้ ามหานคร – สุวรรณภูมิ ไม่ด าเนินการตามที่
ได้มีการโฆษณาไว้  

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 
๒. สถานีต ารวจนครบาลจรเข้น้อย 
๓. บริษัท ตลาดน้ ามหานคร สุวรรณภูมิ จ ากัด 
๔. ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน ท่ีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ พบว่า  
ผู้ร้องเรียนต้องการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นท่ีกับบริษัทตลาดน้ ามหานคร สุวรรณภูมิ 
จ ากัด และขอค่าเช่าบางส่วนคืน เนื่องจากตั้งแต่ท่ีผู้ร้องเรียนได้ท าสัญญาเช่า
พื้นท่ีกับบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้ด าเนินโครงการตามท่ีได้มีการ
ประกาศโฆษณาเชิญชวนไว้ ท าให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถขายสินค้าได้  แม้ว่า
ต่อมาจะได้มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกัน แต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่อง 
ดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ผู้แทนบริษัทฯ อ้างว่าก าลังด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
ประกาศโฆษณาอยู่ แต่อาจมีความล่าช้าอยู่บ้าง คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่ากรณี
ปัญหาดังกล่าวสมควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาด าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่กรณีต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่กรณี และรายงานผลการพิจารณาด าเนินการ
กรณีดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 
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พิจารณาเร่ือง พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๘ ประกอบด้วย
อนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ คน ดังนี้ 
๑. นายสุชาย   ศรีสุรพล เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ     
๒. นายวิชัย   สามิตร เป็นรองประธานคณะอนุ 

   กรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 
๓. นายจักริน   พัฒน์ด ารงจิตร เป็นรองประธานคณะอนุ 

   กรรมาธิการ คนท่ีสอง 
๔. นายมานะ   โลหะวณิชย์ เป็นรองประธานคณะอนุ 

   กรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๕. นายอุเทน   ชาติภิญโญ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖. นายวีรวัฒน์   ยมจินดา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗. พลต ารวจตรี นิพนธ์ เจริญผล เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘. นายนพปฎล   เมฆเมฆา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายประพนธ์   อุปชิตกุล  เป็นอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางสาวประไพ   ศรีดามา เป็นอนุกรรมาธิการ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนด 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๖ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีการโฆษณาจ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งไม่ได้รับ
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ ผ่านทีวีดาวเทียม 
เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๔. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา  ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้แทนของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันปัญหาการ
โฆษณาจ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยการเผยแพร่ทางทีวี
ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริง หรือการ
หลอกขายสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เพราะ
การโฆษณาดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารท่ีสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าท่ีใน
การดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อทางทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชน ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้ท่ีโฆษณาขายสินค้าท่ีเป็น
การโฆษณาเกินจริงหรือหลอกขายสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานได้ เนื่องจากขณะนี้
กฎหมายท่ีจะให้อ านาจแก่คณะกรรมการ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ  
มีเพียงแต่มาตรการท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ดูแลตรวจสอบสินค้าโดยตรง ด าเนินการ
ตรวจสอบว่าสินค้าท่ีมีการโฆษณานั้น มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ หรือเป็นการ
โฆษณาเกินจริง ซึ่งถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามนั้น ก็จะด าเนินการร่วมกับกองบังคับ
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจับกุมผู้ท่ี
กระท าความผิดต่อไป  
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  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบบูรณาการ โดยอาศัย

ความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ข้อมูลแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลและบทลงโทษแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หามาตรการท่ีท าให้ประชาชนสามารถทราบได้อย่างชัดเจน
ว่า สินค้าท่ีโฆษณาผ่านทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน มีความ
น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมาตรฐานต่อผู้บริโภค 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีปัญหาการโฆษณา
จ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ ผ่านทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน 
เกิดจากการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่มี
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา และบทก าหนดโทษส าหรับความผิดไม่มีความ
เหมาะสมท่ีจะท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว รวมท้ังยังมีประเด็น
ปัญหาอื่นๆ ท่ีจะต้องพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมอีก โดยอาจท่ีจะมีการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาติดตามผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อกรณี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากเกินราคา  

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๕ ได้มีมติให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายงานผลการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะได้มีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทาง
และมาตรการการแก้ไขปัญหากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
ให้คณะกรรมาธิการทราบ นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีหนังสือแจ้งผลการประชุม สรุป
สาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
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๑. การปรับปรุงรางวัลท่ี ๑ ใหม่ ให้สอดคล้องกับจ านวนชุดสลากท่ีจัดพิมพ์
ออกจ าหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาท่ีเกิดจากการรวมชุดสลาก 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่
ให้มีการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์  

๒. การจ าหน่ายสลากด้วยเครื่องจ าหน่าย ซึ่งจะแก้ไขปัญหาความต้องการ
สลากของผู้ซื้อในแต่ละหมายเลขได้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
มีมติให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังชี้แจงล าดับความเป็นมา ผลการศึกษาตลอดจน
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น พร้อมขอทราบนโยบายท่ีชัดเจนในการด าเนินการ
ต่อไป 

๓. การสั่งจองซื้อสลากล่วงหน้า เป็นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกิน
ราคาท่ีเกิดขึ้นจากระบบการจัดจ าหน่ายท่ีผู้ค้าปลีกไม่สามารถซื้อสลาก
จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจ าหน่ายได้โดยตรง ซึ่งส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้น าเสนอโครงการนี้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

  ส าหรับแนวทางท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้เสนอให้ในการ
คัดเลือกหรือจัดสรรสลากของแต่ละจังหวัด ควรให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมพิจารณา
ด าเนินการ รวมท้ังเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการจัดสรรโควตาใหม่ โดยให้
แต่ละรายมีโควตาในจ านวนเดียวกัน คือ ประมาณ ๑๐ – ๒๐ เล่มต่อราย นั้น 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ได้พิจารณาต่อไป 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วมอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคาท่ีก าหนด เป็นผู้พิจารณาศึกษาตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 
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พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีการเคหะแห่งชาติห้ามใช้
ที่ดินเป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณประโยชน์ ซอยนักกีฬาแหลมทอง ๑๒ 
แยก ๑ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (ของนายประสิทธิ์  มะหะหมัด)  

ผลการพิจารณา   ด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการ
เคหะแห่งชาติได้ห้ามใช้ท่ีดินบริเวณแนวตะเข็บซึ่งเป็นทางเข้าออกไปสู่ทาง
สาธารณประโยชน์ ซอยนักกีฬาแหลมทอง ๑๒ แยก ๑ เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องเรียนอ้างว่า นายประเสริฐ  มูฮามัตตาเฮด กับพวก 
ได้ท าสัญญากับการเคหะแห่งชาติ อันเป็นสัญญาขอใช้ทางผ่านท่ีดินของการ
เคหะแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอใช้เป็นทางผ่านท่ีดินแนวตะเข็บไปสู่
ท่ีดินของตนเอง โดยเสียค่าตอบแทน ต่อมากรุงเทพมหานครได้ท าการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนดังกล่าวโดยการเคหะแห่งชาติก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่าง
ใด ท าให้ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเข้าใจโดยสุจริตว่าการเคหะแห่งชาติได้ยก
ท่ีดินบริเวณแนวตะเข็บให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือเป็นทางภาระ 
จ ายอมแล้ว เมื่อนายประเสริฐ  มูฮามัตตาเฮด กับพวก กระท าผิดสัญญา  
การเคหะแห่งชาติจึงห้ามมิให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว 

   ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนต่อ
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร แล้ว เมื่อวันท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งหากคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค จะรับไว้
พิจารณาอีก ย่อมเป็นการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
คณะกรรมาธิการหลายคณะ ซึ่งจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการพิจารณา หรือศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคณะกรรมาธิการหลายคณะ อันจะท าให้การพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติต้องยุติลง และต้องมีการ
หารือร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานคณะกรรมาธิการท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว จึงเห็นสมควรพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียน
ให้คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ พิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้คณะกรรมาธิการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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พิจารณาเร่ือง พิจารณาแนวทางการตัง้คณะอนุกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง 
 ผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางการตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเห็นว่าการตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการนั้น ควรท่ีจะให้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ได้ในลักษณะ
กว้างๆ และควรก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาของคณะอนุ
กรรมาธิการไว้ด้วย เพื่อให้มีความเหมาะสม และเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว คณะกรรมาธิการก็จะสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อีก หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญและอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๗ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้าน
พฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับความ
เดือดร้อนจากการที่เจ้าของโครงการไม่ด าเนินการจัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ภายในโครงการ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. นายอ าเภอพุทธมณฑล (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) 
๒. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัย หมู่บ้านพฤกษา 

๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (แต่งตั้งโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐม) 

๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
 (เจ้าของโครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑) 
๕. ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่า ผู้ร้องเรียน
ได้ท าสัญญาซื้อขายบ้านในโครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ซึ่งก่อนท าสัญญา 
ซื้อขาย โครงการฯ ได้มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่าง
ครบถ้วน แต่ภายหลังจากท่ีได้พักอาศัยแล้ว โครงการฯ มิได้ด าเนินการตามท่ีได้มี
การโฆษณาไว ้คือมิได้ด าเนินการจัดสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียของโครงการ มีแต่เพียง
บ่อบ าบัดน้ าเสียในแต่ละครัวเรือนเท่านั้น อีกทั้งมีการติดตั้งท่อน้ าท้ิงท่ีมีขนาด
เล็กเกินไป ท าให้น้ าไม่สามารถระบายออกสู่ภายนอกโครงการได้ ส่งผลให้มี 
น้ าเสียท่ีเกิดจากการใช้ของประชาชนท่วมขังตามถนนภายในหมู่บ้านและมีกลิ่น
เหม็น รวมท้ังน้ าดังกล่าวได้ไหลออกสู่ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีนาข้างเคียง ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียน
ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้ว แต่ปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ผู้ร้องเรียนจึงต้องการ
ให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท่อระบายน้ า 
และจัดระดับพื้นท่ีในหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าจะด าเนินการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและท่อน้ า
ท้ิงให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้  
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติต่อประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
๑. มอบหมายให้นายอ าเภอพุทธมณฑล ก ากับดูแลการด าเนินการสร้างบ่อบ าบัด

น้ าเสียและท่อระบายน้ าในโครงการพฤกษา ๓๑ ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

๒. ให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ไปหารือกับกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ ว่าจะสามารถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน  
โดยการลดค่าส่วนกลางให้กับผู้อาศัยในโครงการพฤกษา ๓๑ จนกว่าการ
แก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้นได้หรือไม ่

๓. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบกรณีการ
โฆษณาของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ว่ามีลักษณะเป็น
การโฆษณาเกินจริงหรือไม่ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาติดตามผลการเจรจาเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการยกเลิกสัญญา
และการคืนค่ามัดจ าให้กับผู้ร้องเรียน ในกรณีบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล 
จ ากัด ซึ่งบริหารงานโครงการเดอะซิตี้ วีว่า ไม่ด าเนินการตามที่ได้มีการ
โฆษณาไว้ 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๑๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๕ ท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
รายงานผลการเจรจาระหว่างคู่กรณีเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการยกเลิกสัญญา
และการคืนค่ามัดจ าให้กับผู้ร้องเรียน ในกรณีบริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด 
ซึ่งบริหารงานโครงการเดอะซิตี้ วีว่า ไม่ด าเนินการตามท่ีได้มีการโฆษณาไว้ นั้น 

  ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ชี้แจงผลการเจรจาระหว่าง
คู่กรณีว่า บริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จ ากัด ยืนยันตามข้อเสนอท่ีได้มีการ
พิจารณากันในคราวประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๑๕ คือ จะคืนค่ามัดจ า 
๖ เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า ๑ เดือน ให้กับผู้ร้องเรียนโดยไม่น าค่าเช่า ๕ เดือน 
มาหักออกจากค่ามัดจ าและค่าเช่าล่วงหน้า แต่จะน าค่าส่วนกลางท่ีผู้ร้องเรียน
บางรายค้างช าระมาหักออกจากค่ามัดจ าและค่าเช่าล่วงหน้า ส่วนผู้ร้องเรียนยังคง
ต้องการตามวัตถุประสงค์เดิม คือ ต้องการค่ามัดจ า ๖ เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า 
๑ เดือนคืน โดยไม่น าค่าเช่าเป็นเวลา ๙ เดือน มาหักออกจากค่ามัดจ าและค่าเช่า
ล่วงหน้า ส่วนค่าส่วนกลางท่ียังคงค้างช าระนั้น ผู้ร้องเรียนยินดีให้น าไปหักออก
จากค่ามัดจ าและค่าเช่าล่วงหน้าได้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จะได้น าผลการเจรจาดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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พิจารณาเร่ือง พิจารณารับทราบกรอบและแนวทางของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
ศึกษากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนด 

ผลการพิจารณา   ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้ขอให้ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณากรอบ
และแนวทางของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
๑. พิจารณาศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการจัดพิมพ์และจัดจ าหน่าย 

ท้ังสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุงการกุศล ของส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

๒. พิจารณาศึกษากระบวนการจัดสรรโควตาสลาก ท่ีส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจัดสรรให้แก่ลูกค้าท้ังนิติบุคคล เอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆ  

๓. พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่ียวกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงบรรยากาศการจ าหน่ายสลาก ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด 

๔. พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการจ าหน่ายสลากเกินราคา
ท่ีก าหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับกรอบและ
แนวทางของคณะอนุกรรมาธิการ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๘ 

วันพฤหัสบดีที ่๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลสัญญา การโฆษณา และการควบคุมอาคารชุด
พักอาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสภาพปัญหาในปัจจุบันของธุรกิจอาคาร
ชุดพักอาศัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภค และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. รองผู้อ านวยการส านักการโยธา (แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ 

เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 
๒. กรมท่ีดิน (ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒) 
๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
๔. สมาคมอาคารชุดไทย 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงแถลง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัย
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก แต่ตามกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกอบการอาคารชุดพักอาศัยนั้นยังไม่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ขึ้นทะเบียนในการประกอบกิจการอาคารชุดพักอาศัยและต้องเป็นสมาชิกของ
สมาคมอาคารชุดไทย หรือสมาคมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การประกอบธุรกิจอาคารชุดพัก
อาศัยจึงขาดการควบคุมตรวจสอบจากผู้ประกอบการด้วยกันเอง อีกท้ัง ท าให้
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกสร้าง ขาดจรรยาบรรณของการ
เป็นผู้ประกอบการท่ีดี จึงส่งผลให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
เจ้าของอาคารชุดพักอาศัย อาทิ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตาม 
ท่ีได้มีการโฆษณาไว้ นอกจากนี้ ปัญหาของระบบความปลอดภัยในส่วนของการ
ป้องกันอัคคีภัยเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคาร
ชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ติดกับโครงการรถไฟฟ้า ท าให้เกิดอุปสรรคต่อรถดับเพลิงใน
การดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสมควรท่ีจะได้รับการแก้ไข โดย
อาจมุ่งเน้นให้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในตัวอาคารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติต่อประเด็นดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลตรวจสอบการ

โฆษณาขายอาคารชุดพักอาศัย โดยอาจด าเนินการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๒. มอบหมายให้กรมท่ีดิน สมาคมอาคารชุดไทย และกรุงเทพมหานคร ดูแล
ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการอาคารชุดพักอาศัยด าเนินการติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นจากการโจรกรรม หรือ
อัคคีภัย รวมท้ังดูแลตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารชุดพักอาศัยให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เพื่อเป็นการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา
ประกันภัย  

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท น าสิน
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้รับประกันภัย ไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา 

   ผู้ร้องเรียนอ้างว่า บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จ ากัด ได้ท าสัญญาประกันภัย
ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกับบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ – วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้ท าสัญญา
ประกันภัยสินค้ากับบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ – วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ต่อมาวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริเวณอาคารบรรจุแป้ง ท าให้
โครงสร้างของอาคาร ตัวเครื่องจักร และแป้งท่ีตั้งเป็นสต็อกเพื่อรอส่งมอบให้
ลูกค้า เป็นต้น ได้รับความเสียหาย เป็นเงินค่าเสียหายในส่วนสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักร ท้ังสิ้น ๑๕๕,๓๖๘,๐๓๙ บาท และในส่วนสินค้าเสียหายท้ังสิ้น 
๑๙,๒๓๑,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายท้ังสิ้น ๑๗๔,๕๙๙,๗๙๙ บาท 

   ต่อมาผู้ร้องเรียน ได้เรียกร้องให้บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยช าระ
ค่าเสียหายตามสัญญา แต่บริษัทผู้รับประกันภัยท้ัง ๒ บริษัท กลับเพิกเฉยไม่
ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ ร้องเรียนจึงได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และส านักงาน
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ปรากฏว่าท้ังสองหน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
อ านาจในการบังคับให้บริษัทประกันภัยช าระค่าเสียหาย มีอ านาจเพียงเป็น
ตัวกลางในการเจรจาเรียกค่าเสียหายเท่านั้น 

   ท้ังนี้ จากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เรียกให้คู่กรณีทุกฝ่ายมา
เจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันพุธท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 

   คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าว ซึ่งหากคู่กรณีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ และข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ปรากฏว่าบริษัทซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
เพิกเฉยไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย ให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมด าเนินคดีกับผู้ร้องเรียน รวมท้ังให้ความช่วยเหลือตามท่ี
เห็นสมควร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมต่อไป 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งหาก
คู่กรณีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ และข้อมูล ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าบริษัทซึ่ง
เป็นผู้รับประกันภัยด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพิกเฉยไม่ชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ร่วมด าเนินคดีกับผู้ร้องเรียน รวมท้ังให้ความช่วยเหลือตามท่ีเห็นสมควร เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๔ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๑๙ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยมาจ าหน่าย 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติเลื่อนการพิจารณา
กรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยมา
จ าหน่ายไปในการประชุมวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากมีการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติเลื่อนการพิจารณา
กรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยมา
จ าหน่ายไปในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ณ ต่างประเทศ 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐสโลเวเนีย และ
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างท่ี ๓ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 

  เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมนิติ
บัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอีกจนกว่าจะได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม ซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้กระทบต่อก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะ 
กรรมาธิการ ท่ีประชุมจึงมีมติเปลี่ยนแปลงก าหนดการเดินทางเป็นวันท่ี ๑๑ – 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



- ๖๕ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๐ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยมาจ าหน่าย 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วมีมติเลื่อน
การพิจารณากรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยมาจ าหน่ายไปในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติเลื่อนการพิจารณา
กรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยมา
จ าหน่ายไปในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

ณ ต่างประเทศ 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สาธารณรัฐสโลเวเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และ
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างท่ี ๑๑ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 

  เนื่องจากการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ยังไม่แล้วเสร็จ จึงอาจเป็นเหตุให้กระทบ
ต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการตามก าหนดการเดิม จึงขอ
หารือท่ีประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

    ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สาธารณรัฐสโลเวเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย 
และสาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันท่ี ๒ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีมติ
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการ ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลของสถานท่ีในการศึกษาดูงาน 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ส่วนก าหนดเวลาในการเดินทางจะได้มี
การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



- ๖๖ - 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ สาธารณรัฐสโลเวเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย 
และสาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันท่ี ๒ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมีมติ
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖๗ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยมาจ าหน่าย 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๔. บริษัท สหการประมูล จ ากัด 
๕. สมาคมอู่กลางการประกันภัย 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการน ารถยนต์ท่ี
ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย มาจ าหน่ายในรูปของซากรถ จากนั้น 
จะมีการน าซากรถออกประมูล ซึ่งในการประมูลแม้ว่า บริษัทประมูลจะมีการ
แจ้งให้ผู้มาประมูลทราบถึงข้อมูลของรถยนต์คันดังกล่าวว่าเคยได้รับความ
เสียหายจากเหตุอุทกภัยหรือไม่ แต่เมื่อมีการประมูลไปแล้ว ผู้ประกอบการ 
ท่ีไม่สุจริตได้มีการน าซากรถดังกล่าวไปสวมซากกับรถยนต์ท่ีโจรกรรมมาเพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยศูนย์ปราบปรามการ
โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จึงได้มีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับ
รถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการปกครองและบริษัทประกันภัยต่างๆ 
เพื่อวางแผนป้องกันปราบปรามและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้ผู้บริโภค
สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของรถยนต์มือสองท่ีต้องการซื้อได้ อีกท้ังจะได้
มีการประสานข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ระมัดระวังในการด าเนินการ 
ทางทะเบียน 

 

 



- ๖๘ - 
 

   เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ควรหาวิธีการในการสืบค้นข้อมูลรถยนต์ ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์อุทกภัยจากบริษัทประกันภัยให้ได้มากท่ีสุด เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปร่วมกันบูรณาการกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการจับกุมผู้กระท า
ความผิด 

๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก และส านักงานคณะ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรร่วมกันหาวิธีการตรวจสอบการสวม
ทะเบียนรถยนต์เพื่อน ามาจ าหน่าย ให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและ 
มีความรวดเร็วมากกว่าเดิม 

๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรหามาตรการช่วยเหลือ
ผู้บริโภคซึ่งน ารถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในระดับ
ท่ีไม่สูงเกินเบาะรถยนต์ไปขายซึ่งอาจถูกผู้ประกอบการก าหนดราคา 
ไม่เป็นธรรม 

๔. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ควรจัดระบบการตรวจสอบประวัติรถยนต์ 
ให้สามารถตรวจสอบได้เสร็จสิ้นภายในหน่วยงานเดียวและใช้หมายเลข
ตรวจสอบได้ในหมายเลขเดียว โดยไม่ต้องใช้หมายเลขเครื่องยนต์ หรือ
หมายเลขตัวถังรถยนต์เหมือนการตรวจสอบในปัจจุบัน ท้ังนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบประวัติรถยนต์ของผู้บริโภค 

 ท้ังนี้ กรณีปัญหาการน ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย 
หรือประสบอุบัติเหตุ มาสวมซากหรือสวมทะเบียนกับรถท่ีได้จากการโจรกรรม
เพื่อจ าหน่ายนั้น เป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งท่ีสมควรจะได้มีการพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป จึงอาจตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่ง  
เพื่อด าเนินการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมท้ัง
อาจท่ีจะได้มีการประสานไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลักดันงบประมาณให้มี
ความเพียงพอกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 
 
 



- ๖๙ - 
 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม

ข้อมูลและรายละเอียดของรถยนต์ท่ีเคยได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามา
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อรถยนต์มือสองท าการ
ตรวจสอบรายละเอียด อันเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกผู้ประกอบการ
หลอกขายรถยนต์ท่ีมีการสวมซาก หรือรถยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจาก
เหตุอุทกภัย 

๒. มอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
ประชุมร่วมกันของหน่วยงานงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการของสถาบัน

การเงิน 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการของสถาบันการเงิน โดยผู้ร้องเรียนได้เปิดบัญชีฝาก
เงิน ประเภทออมทรัพย์ ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขางาม
วงศ์วาน จ านวน ๒ บัญชี กับท้ังได้สมัครใช้บริการเสริมของธนาคาร คือ สมัคร
ขอใช้บริการโอนเงินทางโทรศัพท์ และสมัครใช้บริการแจ้งข้อความ ยอดเงินโอน
เข้า – ออก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ปรากฏว่า บัญชีท้ังสองได้มีการโอนเงิน
ออกจากบัญชีทางโทรศัพท์ซึ่งมิใช่เครื่องของผู้ร้องเรียน เป็นจ านวนหลายครั้ง 
โดยไม่มีการแจ้งข้อความยอดเงินโอนเข้า – ออก ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ของผู้ร้องเรียนเลย ซึ่งปัจจุบัน ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้รับแจ้งถึงสภาพปัญหา 
ข้อเท็จจริง รวมท้ังยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) แต่อย่างใด  

   ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปด้วยความรอบคอบได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ จึงมีมติ
ให้มีหนังสือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณานโยบายและแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 

การด าเนินงาน ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 ๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย) ในฐานะก ากับ

ดูแลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ๒. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ๓. กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณาศึกษากรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีก าหนด  
เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า ควรมีการ
ด าเนินการในการน าเครื่องจ าหน่ายสลากอัตโนมัติมาใช้แทนการจ าหน่ายแบบ
ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันมิให้สลากรวมอยู่ท่ีบุคคลในบุคคลหนึ่งเท่านั้น  
และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสลากได้ตามท่ี
ต้องการในราคาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 

  อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการเห็นว่า การน าเครื่องจ าหน่ายสลากอัตโนมัติ 
มาใช้อาจกระทบต่อผู้ค้าสลากรายย่อยบางรายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

  นอกจากนี้ ควรมีการยกเลิกระบบโควตาสลากใหม่ เนื่องจากท่ีผ่านมา
ระบบโควตาส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนสลากจึงท าให้ราคาของสลากใน
ท้องตลาดนั้นสูงขึ้น ดังนั้น การยกเลิกระบบโควตาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
ในระดับหนึ่ง รวมท้ัง ควรมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาแชร์ล็อตเตอร์รี่  
ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมกับผู้ค้าสลากรายย่อยและ
ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในราคาท่ีไม่สูงเกินจริง 

  ส าหรับกรณีปัญหาการจ าหน่ายสลากเกินราคาท่ีก าหนด ซึ่งเป็นปัญหา 
ท่ียืดเย้ือมาเป็นเวลานาน ดังนั้น กรรมาธิการเห็นควรให้มีความเข้มงวดในเรื่อง
ของการน ากฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อส่งผลให้ผู้กระท าผิดเกิดความ
เกรงกลัวต่อกฎหมายมากยิ่งขึ้น 
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  ท้ังนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย)  
จะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมาธิการ ไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายเชิดชัย  ประทุมมา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาลต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาคุณภาพ มาตรฐานและสภาพปัญหา รวมทั้งแนวทางในการ
ก าหนดราคาชุดนักเรียน อันอาจกระทบต่อผู้บริโภค 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. กรมการค้าภายใน 
๓. บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
๔. บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
๕. บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จ ากัด 
๖. บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ร่ิง จ ากัด 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่า ในการควบคุมราคาเครื่องแบบนักเรียน 
กรมการค้าภายในได้มีการประกาศก าหนดให้เครื่องแบบนักเรียน ซึ่งไม่รวมถึง
ถุงเท้า รองเท้า เป็นสินค้าควบคุมราคา รวมท้ัง ได้มีการประสานขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการว่า หากมีการปรับขึ้นราคาสินค้าให้แจ้งกรมการค้า
ภายในก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลในการขอปรับ
ขึ้นราคา ซึ่งในปัจจุบันจากการตรวจสอบราคาเครื่องแบบนักเรียน พบว่า 
ยังคงไม่มีการปรับขึ้นราคา เนื่องจาก ตลาดเครื่องแบบนักเรียนเป็นตลาดท่ีมี
การแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ปรับขึ้นราคา ท้ังผู้ประกอบการบางรายได้มีการท าสัญญาซื้อวัตถุดิบไว้
ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุอุทกภัย จึงไม่กระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้า แต่ท้ังนี้ 
จากการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ าและการปรับขึ้นราคาของน้ ามันเชื้อเพลิงท า
ให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้า จึงมีแนวโน้มว่าอาจมีการขอปรับ
ราคาเครื่องแบบนักเรียนในอนาคตอันใกล้ หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือและต้นทุนการผลิตยังไม่มีการปรับลดลง อย่างไรก็
ตาม กรมการค้าภายในได้มีการประสานไปยังผู้ประกอบการเพื่อขอความ
ร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าเป็นระยะเวลา ๔ เดือนแล้ว ซึ่งจะครบก าหนดใน
เดือนกรกฎาคม 
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 ส่วนในการควบคุมดูแลคุณภาพ มาตรฐานของเครื่องแบบนักเรียนนั้น 
พบว่า ปัจจุบันส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีการประกาศ
ก าหนดรายละเอียดคุณภาพ มาตรฐาน ของเครื่องแบบนักเรียนไว้ นอกจากนี้ 
การควบคุมดูแลด้านฉลาก ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการ
ก าหนดให้ เครื่องแบบนักเรียนเป็นสินค้าท่ีต้องจัดท าฉลาก เนื่องจาก
เครื่องแบบนักเรียนถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีการผลิตจากโรงงาน หรือเป็นสินค้าท่ี
น าเข้ามาเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการ 
บางรายยังมีการจัดท าฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีการระบุ
ข้อแนะน าวิธีการใช้ ไม่มีการระบุหน่วยราคา ไม่มีการระบุชื่อผู้ผลิต ไม่มีการ
ระบุวัน เดือน ปีท่ีผลิต เป็นต้น  
 เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรวางมาตรการในการติด

ฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้า โดยเฉพาะวัน เดือน ปีท่ีผลิตสินค้า 
เพราะผู้ประกอบการบางรายอาจผลิตสินค้าเก็บไว้ก่อน แล้วติดฉลากแสดง
วัน เดือน ปี ท่ีผลิตสินค้า เมื่อจะน าออกจ าหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นการ
หลอกลวงและละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

๒. หน่วยงานภาครัฐ ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อให้ด าเนินการ
จัดประมูลในการตัดชุดนักเรียนกันเอง อันเป็นการแก้ไขปัญหาราคาชุด
นักเรียนแพง 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด าเนินการตรวจสอบ รวมท้ังรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใน
การจัดท าฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่เป็นธรรมของ พันต ารวจโท สมใจ  จันทรังษี 

ผลการพิจารณา   ตามท่ีในคราวประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่เป็นธรรมของพันต ารวจโท สมใจ  จันทรังษี 
ซึ่งท่ีประชุมมีมติส่งเรื่องร้องเรียนให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทดังกล่าว นั้น 
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  ต่อมาพันต ารวจโท สมใจ  จันทรังษี (ผู้ร้องเรียน) ได้มีหนังสือถึงคณะ 
กรรมาธิการเพื่อติดตามขอทราบความคืบหน้าผลการพิจารณาด าเนินการ   

  ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงได้มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เพื่อขอทราบผลการพิจารณาด าเนินการดังกล่าว และได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากส านักงาน กสทช. ว่า กรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ประชุมหารือกับผู้ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หากได้ผลเป็นประการใด 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาการจัดท าแนวทางเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติเลื่อนการพิจารณาการจัดท า
แนวทางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไปในการประชุมวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕ และมอบหมายให้ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป 
ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมาธิการ 
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

มติที่ประชุม  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติเลื่อนการพิจารณาการจัดท า
แนวทางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไปในการประชุมวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ทางฟรีทีวีได้ 

ผลการพิจารณา   จากกรณีท่ีผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ทางฟรีทีวีได้ เนื่องจากการระงับการเผยแพร่จาก
ช่องฟรีทีวีช่อง ๓ ช่อง ๕ และช่อง ๙ ตามข้อตกลงกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แซท 
จ ากัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยจ ากัดสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 
ไม่ให้เผยแพร่ในทุกระบบท่ัวประเทศ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรปบนฟรีทีวีโดยผ่านระบบเสาสัญญาณ หนวดกุ้ง หรือระบบ
คลื่นสัญญาณแนวราบเท่านั้น ท าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในระบบเคเบิ้ล
และจานดาวเทียมไม่สามารถรับชมได้  

  ในการนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหา 
ท่ีอยู่ในความสนใจและส่งผลกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ในอันท่ีจะ
พิจารณาศึกษา หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมท้ัง ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ซึ่งท่ีประชุมรับทราบ
ว่าคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร จะได้มี
การพิจารณาสอบสวนเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการจึงมีมติให้มีหนังสือถึง
ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร
และโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ท้ังนี้  
เพื่อร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นดังกล่าวในอันท่ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสารและ
โทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ณ ต่างประเทศ 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเห็นว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการส่งเสริม
และพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และเป็นประเทศท่ีมีองค์กรท้ังในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งเป็น
จ านวนมาก 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๖ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ทางฟรีทีวีได้ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
๒. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  
๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย 
๕. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) 
๖. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
๗. บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 
๘. บริษัท ไอพีเอ็ม จ ากัด 
๙. บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่า การถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ
ยุโรป ๒๐๑๒ นั้น สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) ได้ให้ลิขสิทธิ์แก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ในการแพร่ภาพภายในประเทศไทยเพียงรายเดียว 
โดยในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นถ่ายทอดสดได้นั้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) จะต้องแจ้งความจ านงของผู้ประกอบการรายนั้นไปยัง
สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ถ่ายทอดสดได้
หรือไม่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถอนุญาตได้เอง 
อีกท้ัง ผู้ประกอบการท่ีต้องการสัญญาณในการถ่ายทอดสดจะต้องมีระบบ
ป้องกันการเผยแพร่สัญญาณออกสู่นอกประเทศในระดับสูง โดยใช้ระบบ
เข้ารหัสสัญญาณท่ีสามารถท าให้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) มั่นใจได้ 
นอกจากนี้ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) ได้อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์เพื่อ
สาธารณะ (Free TV) ช่อง ๓ ช่อง ๕ และช่อง ๙ แพร่ภาพการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ได้ แต่ไม่รวมถึงช่องทางสถานีโทรทัศน์
เพื่อสาธารณะ (Free TV) ท่ีสามารถส่งสัญญาณออกไปสู่นอกประเทศได้  
(C BAND)ส่วนเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือการรับสัญญาณในระบบกล่องนั้น 
จะมีเพียงผู้บริโภคท่ีใช้กล่อง GMMZ หรือดาวเทียมของบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
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ร่วมกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น ท่ีจะสามารถแพร่ภาพ
การถ่ายทอดสดได้ โดยถือว่าเป็นการแพร่ภาพในนามของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) เพียงแต่ต้องใช้ช่องพิเศษในการแพร่ภาพเท่านั้น 

  ส่วนการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ของ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) นั้น ไม่สามารถกระท าได้ เพราะสหพันธ์
ฟุตบอลยุโรป (UEFA) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ลักษณะการให้บริการในการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อ
สาธารณะ (Free TV) ท่ีสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) จะอนุญาตให้แพร่ภาพ
ได้ แต่เป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกโดยเสียค่าบริการเพื่อ
รับชม (PAY CHANNEL) ส่วนดาวเทียม PSI และ IPM นั้น ต้องให้สหพันธ์
ฟุตบอลยุ โรป (UEFA)  เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้แพร่ภาพการ
ถ่ายทอดสดได้หรือไม่ เพราะผู้ให้บริการดาวเทียมท้ัง ๒ บริษัท ยืนยันว่า
ลักษณะการให้บริการของบริษัท ไม่มีลักษณะเป็นการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกท่ีต้องเสียค่าบริการในการรับชม อีกท้ังมีระบบป้องกันการ
เผยแพร่สัญญาณด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงสุดด้วย 

   อย่างไรก็ดี เมื่อผู้บริโภคท่ีใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Cable TV) 
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ได้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ จึงด าเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยการสั่งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญาท่ีโฆษณาไว้ว่าจะถ่ายทอดสดฟุตบอลจนครบทุกคู่ 
แต่เมื่อบริษัทฯ ไม่สามาถกระท าตามโฆษณาได้ จึงมีมติใช้มาตรการทาง
ปกครอง โดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ด้วยการสั่งปรับบริษัทฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวัน ตั้งแต่วันท่ีไม่
สามารถแพร่ภาพการถ่ายทอดสดได้ 

  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ได้มี
ข้อเสนอแนะให้บริษัทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาหาแนวทางเพื่อหาข้อยุติ
ปัญหาดังกล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนท่ีสมควรได้รับชมการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ไม่ว่าจะใช้บริการของ
บริษัทใดก็ตาม เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ นายวรวัจน์ 
เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธาน
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีค าสั่งเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้วยวาจาในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติ
ปัญหาดังกล่าวในวันศุกร์ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ท าเนียบรัฐบาล เวลา 
๑๓.๐๐ นาฬิกา ต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๗ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการจัดสัมมนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมเห็นว่า จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประชาชนกับการ
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู้บริโภค” ณ พื้นท่ีต่างๆ ของคณะกรรมาธิการ
การคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งท่ีผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับท่ีดีและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวท าให้
ผู้บริโภคได้ทราบถึงสิทธิของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
สัมมนาของคณะกรรมาธิการมีความต่อเนื่องและเสริมสร้างให้ผู้บริโภคมีความ
เข้มแข็งมีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสามารถจัดตั้งเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคภายในชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรให้มีการจัดสัมมนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ จังหวัดต่างๆ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน” ณ จังหวัดต่างๆ ดังนี้ 
๑. วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
๒. วันเสาร์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอ าเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 
๓. วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้าน

หนองใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๔. วันศุกร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
๕. วันเสาร์ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๘ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาติดตามการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อกรณีการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองจอด าจากการถ่ายทอดสดที่มีลิขสิทธิ์ 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา  กรณีปัญหาเรื่องจอด าจากการถ่ายทอดสดรายการท่ีมีลิขสิทธิ์นั้น ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้ชี้แจงให้คณะกรรมาธิการทราบว่าได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยมีการออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ี
ให้บริการเป็นการท่ัวไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป โดยประกาศฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีส าคัญ คือ กิจการโทรทัศน์ท่ี
ให้บริการเป็นการท่ัวไป หรือฟรีทีวี ต้องให้บริการโดยท่ัวถึงโดยมีเนื้อหา
เดียวกัน กรณีผู้ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก หรือเคเบิ้ลทีวี มีหน้าท่ีอ านวย
ความสะดวกให้สมาชิกได้รับบริการฟรีทีวีโดยตรงอย่างต่อเนื่องและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงผังรายการ หรือเนื้อหาของรายการด้วย 

   เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
แล้วท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนี้  
๑. ในอนาคตควรก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

กรณีจอด าในการถ่ายทอดรายการท่ีมีลิขสิทธิ์ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้บริโภค และให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย นอกจากนี้ 
ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการจัดประเภทของการถ่ายทอด
รายการท่ีมีลิขสิทธิ ์

๒. ควรมีการด าเนินงานแบบบูรณการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ลักษณะและคุณสมบัติของกล่องรับสัญญาณแต่ละประเภท อีกท้ัง ควรมี
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หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคากล่องสัญญาณให้มีความยุติธรรม  ตลอดจน
ควรก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้บริโภค กรณีไม่สามารถติดตามการเผยแพร่รายการท่ีมีลิขสิทธิ์ผ่านทาง
ฟรีทีวี รวมท้ังพิจารณาการโฆษณาแฝงของรายการโทรทัศน์ท่ีมีลักษณะท่ี
ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนด้วย 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาการจัดท าแนวทางเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค จะได้มีการพิจารณา
การจัดท าแนวทางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมาธิการมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
จึงขอให้ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการเป็นผู้น าเสนอให้ข้อมูล ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการ 

   ในการนี้ นายณรงค์  บุณยสงวน ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ และ 
นายอาวุธ  พลอยส่องแสง ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ (กิตติมศักดิ์ )  
ได้รายงาน ต่อคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับความเป็นมาของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทย นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ กับการคุ้มครองผู้บริโภค 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  บทบาทและกลไกการด าเนินงานของ
กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานะและระดับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทย เป้าหมายของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ปี ๒๕๕๕ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนแผนงานหลักประจ าปี โครงสร้าง
การด าเนินงานของกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเห็นว่า คณะกรรมาธิการ
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรนิติบัญญัติท่ีมุ่งเน้นในการร่วมสร้างระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ประกอบด้วย ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาสังคม และ
ภาครัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและ 
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
มีพันธกิจท่ีส าคัญหลักๆ ได้แก่ 
๑. พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

รวมท้ังปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
อ านาจหน้าท่ีและนโยบาย 

๒. ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ ตระหนัก
ในคุณค่าของจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ ผลักดันให้เกิดองค์การอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญฯและร่วมสร้างเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมี
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ความรู้ท้ังด้านวิชาการในการให้ค าปรึกษากับผู้บริโภค ภาครัฐ ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม  

๓. ร่วมกับองค์กรฝ่ายบริหารในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนการสร้าง
แรงกระตุ้นให้ประชาชน รู้ เข้าใจ และใช้สิทธิในการแสวงหาความเป็น
ธรรมด้านการบริโภคผ่านกระบวนการการสื่อสารเข้าไปสู่ครัวเรือนของ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  

๔. พัฒนา สนับสนุน การยกร่าง แก้ไข เร่งรัด การออกกฎหมาย กฎระเบียบ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อยกระดับกระบวนการการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 

๕. ติดตามความก้าวหน้า จุดเด่น จุดด้อย ความส าเร็จ ของกระบวนการการ
พัฒนาในประเทศต่างๆเพื่อเป็นส่วนประกอบในการท างานส าหรับ
คณะกรรมาธิการ และสภาผู้แทนราษฎร 

 นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี 
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมาธิการท่ีด าเนินการในเชิงรับเพื่อรองรับการร้องเรียนจาก

ผู้บริโภค โดยเลือกเรื่องร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อสังคมในภาพกว้าง 
มวลชน หรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

๒. คณะอนุกรรมาธิการท่ีด าเนินการในเชิงรุกเพื่อร่วมกับฝ่ายบริหารและ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันการสร้างความเข้มแข็งให้ ประชาชน 
สร้างและขยายแนวปฏิบัติ เรื่องจรรยาบรรณในการท าธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ  การผลักดันและออกแบบให้องค์กรอิสระท าหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกด้วย 

  ท้ังนี้  เมื่อคณะกรรมาธิการได้มีการรับฟังการรายงานจากท่ีปรึกษา
คณะกรรมาธิการแล้ว เห็นชอบให้มีการด าเนินงานตามท่ีน าเสนอ โดยจะได้
หารือกับคณะกรรมาธิการเพื่อตั้งคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเร่ืองร้องเรียนกรณีสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ 

ไม่เป็นธรรม 

ผลการพิจารณา   ด้วยคณะกรรมาธกิารการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีข้อสัญญา
ซื้อขายทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติไม่เป็นธรรม  
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  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึงการเคหะแห่งชาติ เพื่อสอบถามข้อมูล 

ข้อเท็จจริง ในเบื้องต้น ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการเคหะแห่งชาติว่า การเคหะ
แห่งชาติในฐานะเจ้าของทรัพย์สินได้ติดต่อให้ผู้ซื้อมาช าระหนี้ท่ีค้างช าระกับการ
เคหะแห่งชาติท่ีค้างช าระอยู่ประมาณ ๑๐๓ วัน แต่ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ร้อง 
การเคหะแห่งชาติจึงท าการซื้อทรัพย์สินคืนจากธนาคารโดยติดต่อให้ 
ผู้ร้องเรียนมาท าการซื้อคืนแล้ว โดยการเคหะแห่งชาติพบว่า ผู้ร้องได้น า
ทรัพย์สินดังกล่าวยกให้ผู้อื่นอยู่อาศัยแทนเป็นการผิดเงื่อนไขของสัญญา 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตรวจสอบความเป็นธรรมของสัญญาของการเคหะแห่งชาติต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการของสถาบัน

การเงิน 

ผลการพิจารณา   ด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับ
ความเสียหายจากการให้บริการของสถาบันการเงิน  

  ตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึงธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นแล้ว ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ว่าธนาคารได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ร้องได้สมัครใช้การแจ้งเตือนในกรณีท่ีมี
การท าธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเกิน ๔๐๐ บาท เช่น การฝาก ถอน หรือ
โอนเงินผ่านบัญชีของผู้ร้องเรียน แต่กรณีดังกล่าวเป็นการช าระค่าใช้จ่าย 
โดยบัตรเครดิต จึงไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังทราบอีกว่า ผู้ ท่ี ใช้จ่ายบัตรของผู้ร้องเรียนนั้นเป็นบุคคลใกล้ชิดกับ 
ผู้ร้องเรียนเอง เพราะทราบรหัสบัตรของผู้ร้องเรียนเอง โดยธนาคารได้แจ้ง 
ผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว โดยผู้ท่ีใช้บัตรยินดีท่ีจะชดใช้คืนให้กับ 
ผู้ร้องเรียนแล้วด้วย 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการของ
คณะกรรมาธิการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๒๙ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีธนาคารผู้ให้สินเชื่อรถยนต์
เรียกเก็บค่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการท า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยไม่เป็นธรรม  

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๓) กรมการขนส่งทางบก 
๔) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
๖) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จ ากัด 
๗) บริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
๘) บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
๙) บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๐) ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียนชี้แจงว่า ได้ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งได้ช าระค่า
เช่าซื้อครบตามสัญญาแล้ว จึงได้แจ้งกับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อว่าจะขอโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทแจ้งว่า ผู้เช่าซื้อจะต้อง
จ่ายเงินค่าจัดเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจ านวนเงิน ๖๐๐ บาท 
ผู้ร้องเรียนเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่เป็นธรรม เป็นการเอาเปรียบผู้เช่าซื้อ 
เกินสมควร 

  จากนั้น ผู้แทนธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ธนาคารได้มีการ
เก็บค่าจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในกรณีท่ีผู้เช่าซื้อ
แจ้งโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง เป็นเงินจ านวน ๖๐๐ บาท ตามประกาศของ
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ท่ี ปธธ. ๑๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการท่ีธนาคารเรียกเก็บส าหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ โดยยืนยันว่า
ธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแสวงหาผลก าไรจากผู้เช่า
ซื้อรถยนต์แต่อย่างใด 
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  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ท่ีธนาคารพาณิชย์จะ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้นั้น เป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีธนาคาร
พาณิชย์จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่ายท่ีท า
ให้ต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ให้บริการแก่ลูกค้าหรือการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า ท้ังนี้ ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. ๘๐/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติใน
เรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ใน
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก 
ผู้เช่าซื้อรถยนต์นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์ท่ีจะต้องก าหนดไว้ในสัญญา และปิด
ประกาศค่าธรรมเนียมและค่าบริการไว้ในท่ีเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลไว้ใน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจ
เกิดจากข้อก าหนดแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ท่ีมีความซับซ้อน เข้าใจยาก
และมีรายละเอียดมากเกินไป ท าให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้ 

  เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว  
ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
๑. ข้อก าหนดสัญญาแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ไม่ควรใช้ข้อความท่ีมี

ความซับซ้อน เข้าใจยาก หรือมีรายละเอียดมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้
ผู้บริโภคไม่เข้าใจในสาระส าคัญของข้อก าหนดแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ
รถยนต์ อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การท าสัญญา 

๒. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญา
เช่าซื้อให้เป็นมาตรฐานท่ีชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ได้ใช้แบบสัญญาเช่าซื้อท่ีส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนดไว้  

๓. ธนาคารแห่งประเทศไทยควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภค 
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๔. กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรหามาตรการในการ
ตรวจสอบการสวมทะเบียนรถยนต์ หรือสวมซากรถยนต์ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานโดยน ามาตรการตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ในต่างประเทศเป็น
กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ในประเทศไทย 

มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยอาจ
ก าหนดรูปแบบสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
สาระส าคัญของรายละเอียดในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ แล้วรายงานผลการ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวกลับมายังคณะกรรมาธิการภายในเดือนธันวาคม 
เพื่อติดตามความคืบหน้าและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้บริโภคให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค แล้วรายงานผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวกลับมา
ยังคณะกรรมาธิการภายในเดือนธันวาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าและ
ด าเนินการการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง

ผู้บริโภค  

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องต่างๆ
ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมาธิการท่ีด าเนินการในเชิงรับเพื่อรองรับการร้องเรียนจาก

ผู้บริโภค โดยเลือกเรื่องร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อสังคมในภาพกว้าง 
มวลชน หรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

๒. คณะอนุกรรมาธิการท่ีด าเนินการในเชิงรุกเพื่อร่วมกับฝ่ายบริหารและ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน 
สร้างและขยายแนวปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณ 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบและได้
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ จึงสมควรท่ีจะได้มี
การพิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 



- ๘๘ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓๐ 

วันพฤหัสบดีที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อท าหน้าท่ี
ขับเคลื่อนงานและภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ ตลอดจน
พิจารณาติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังพิจารณา
ศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป โดยท่ีประชุมได้มีมติตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการ จ านวน ๒ คณะ ดังนี ้
๑) คณะอนุกรรมาธิการติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยได้มอบหมายให้  นายสุชาย  ศรีสุรพล เป็นประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) กระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค เรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
รวมถึงเรื่องท่ีประธานคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย 

(๒) พิจารณาศึกษา หรือสอบสวนเรื่องใดท่ีอยู่ ในความสนใจของ
ประชาชนและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม 

(๓) พิจารณาศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค 

(๔) พิจารณารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีประธานคณะกรรมาธิการหรือ
คณะกรรมาธิการมอบหมาย 

๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมอบหมายให้ 
นายพ้อง  ชีวานันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยให้มีอ านาจ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายให้กับผู้บริโภค 



- ๘๙ - 
 

(๒) พิจารณาแนวทางการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เอาเปรียบผู้บริโภค  

(๓) พิจารณาศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) พิจารณารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม เสนอต่อคณะกรรมาธิการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีประธานคณะกรรมาธิการหรือ
คณะกรรมาธิการมอบหมาย 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการและได้มอบหมายให้กรรมาธิการ
เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 
๑) คณะอนุกรรมาธิการ ติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยได้มอบหมายให้ นายสุชาย  ศรีสุรพล เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดย

มอบหมายให ้นายพ้อง  ชีวานันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 
พิจารณาเร่ือง พิจารณากรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสถาน

บริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการใช้บริการของผู้บริโภคและแนว
ทางการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท า
สัญญาบริการออกก าลังกาย 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) กรมอนามัย 
๓) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๔) บริษัท ทรู ฟิตเนส จ ากัด 
๕) บริษัท แคลิฟอร์เนยี ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) 
๖) บริษัท ฟิตเนสเฟิร์ทส จ ากัด 
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ผลการพิจารณา  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
ซึ่งพบว่าปัจจุบันแม้จะมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ก าหนดให้การ
ประกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลังกายเป็นธุรกิจท่ีต้องควบคุมสัญญา  
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงพบปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีส าหรับให้บริการออก
ก าลังกาย มาตรฐานของอุปกรณ์ในการให้บริการ ปัญหาด้านความปลอดภัย
ด้านสุขภาวะอนามัย รวมท้ังปัญหาด้านความปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น 

  เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ได้มีการ
เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรขอความร่วมมือกับสถาน

บริการออกก าลังกายทุกแห่งในการขอตัวอย่างสัญญามาตรวจสอบว่าแต่ละ
สถานบริการออกก าลังกายด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาหรือไม่ 

๒. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค จากสถาน
บริการออกก าลังกายควรได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ
ควบคุมมาตรฐานสถานบริการออกก าลังกายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการของต่างประเทศ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กรมอนามัย หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลังกาย 
(ฟิตเนส) โดยเชิญผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใช้บริการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึง
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของอาคารสถานท่ีอันเป็นท่ีให้บริการ 
มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานด้านการให้บริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในสุขภาวะอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาสืบเนื่องกรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ
สถานบริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการใช้บริการของผู้บริโภค และ
แนวทางการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก 
การท าสัญญาบริการออกก าลังกาย 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) 
๓) ผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว พบว่า การท่ีบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา รวมท้ังปิดให้บริการในบางสาขาโดยไม่มีการ
แจ้งสมาชิกก่อนล่วงหน้า ตลอดจนลูกค้าบางรายท่ีท าสัญญาแบบรายปีไม่
สามารถบอกเลิกสัญญาได้นั้น ส่งผลกระทบกับสมาชิกของบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้บริการในสาขาท่ีปิดกิจการได้ โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอเพื่อฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพราะ
ยังคงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการให้บริการสถานบริการออกก าลังกายต่อไป 
แต่ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่า
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรหาแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้บริโภคไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และหากบริษัทฯได้รับ
ค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯควรปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค 

มติประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) 

รวบรวมรูปแบบของสัญญาประเภทต่างๆ ท่ีได้ท ากับสมาชิกส่งมายัง
คณะกรรมาธิการ และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาว่ามีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าติดตาม
สถานการณ์การยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว 
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เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการออกก าลังกาย 
ท้ังนี้ ไม่ว่าศาลจะมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ก็ตาม 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการ 

ผลการพิจารณา   คณะกรรมาธิการได้มีมติรับรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการใน
คณะอนุกรรมาธิการติดตามและแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
๑. นายสุชาย   ศรีสุรพล  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายวิชัย   สามิตร  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๓. นายพุทธิพงษ์   ปุณณกันต์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๔. นายจักริน   พัฒน์ด ารงจิตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๕. นายอรรถกร   ศิริลัทธยากร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖. นายสมโภช   สายเทพ  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗. นายวีรวัฒน์   ยมจินดา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘. พลต ารวจตรี นิพนธ์ เจริญผล  เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายนพปฎล   เมฆเมฆา เป็นอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางสาวประไพ   ศรีดามา  เป็นอนุกรรมาธิการ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมาธิการได้มีมติรับรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการใน
คณะอนุกรรมาธิการติดตามและแกไ้ขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   สภาพปัญหาการผลิตสินค้าประเภทเครื่องส าอางในปัจจุบัน ไม่มีคุณภาพ
มาตรฐาน กอปรกับการประกอบธุรกิจขายเครื่องส าอางด้วยวิธีการขายตรง
และตลาดแบบตรง อาจมีการโฆษณาขายสินค้าด้วยการโฆษณาเกินจริง เพื่อเป็น
การจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง คณะกรรมาธิการจึงมีมติเดินทางไปศึกษาดูงาน
เพื่อรับทราบถึงกระบวนการผลิตเครื่องส าอางและการด าเนินธุรกิจขายสินค้า
ด้วยวิธีการขายตรงและตลาดแบบตรง ณ โรงงานผลิตของบริษัท กิฟฟารีน 
สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ในวันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อน าผลการศึกษาดูงานดังกล่าวมา
พิจารณาเป็นแนวทางให้กับคณะอนุกรรมาธิการในการด าเนินการต่อไป  
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มติที่ประชุม  คณะกรรมาธิการจึงมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบถึงกระบวน 
การผลิตเครื่องส าอางและการด าเนินธุรกิจขายสินค้าด้วยวิธีการขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ณ โรงงานผลิตของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



- ๙๔ - 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาผลกระทบจากกรณีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบ
ดีแทคขัดข้อง 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
๓) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
๔) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ผลการพิจารณา  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เหตุการณ์บริการขัดข้องเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเกิดจากความขัดข้องของอุปกรณ์ MPLS Signaling 
Server ซึ่งเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีเทคนิคของบริษัทท่ีรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์เข้า
ไปด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบ
ประมาณ ๑.๖ ล้านหมายเลขจากจ านวนการใช้บริการโดยเฉลี่ยในวันดังกล่าว
ประมาณ ๔.๘ ล้านหมายเลข บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการเยียวยาให้แก่
ผู้บริโภค โดยลูกค้ารายเดือนรับสิทธิโทรฟรีทุกเครือข่าย ๑๐๐ นาที นาน ๓๐ วัน 
ส่วนลูกค้าระบบเติมเงิน โทรฟรี ๘๐ นาที ภายในเครือข่าย แต่ท้ังนี้ ผู้บริโภค
ต้องขอรับสิทธิดังกล่าวภายในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  

  นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้มีการออก
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองกรณีผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีไม่บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่าย
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคมท่ีตนน ามาใช้ในการ
ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามท่ีก าหนด โดยก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ปรับเป็นเงิน ๑๐ 
ล้านบาท ในกรณีท่ีมีความเสียหายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ล้านบาท และใน
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กรณีท่ีมีความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท จะก าหนดให้ปรับตามผลลัพธ์ 
ท่ีค านวณได้ตามจริง และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายใดกระท าการ
ฝ่าฝืนเป็นครั้งท่ีสองในรอบปี ค่าปรับจะคูณด้วย ๑.๒๕ และหากเกินสามครั้ง
ค่าปรับจะคูณด้วย ๑.๕ ซึ่งกรณีดังกล่าวทางส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับ
บริษัทฯ เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ท้ังนี้ ในส่วนของความเหมาะสมของมาตรการ
ท่ีบริษัทฯ เยียวยาให้แก่ผู้บริโภคนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานฯ ซึ่งส านักงานฯ จะได้มีการพิจารณาประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การเยียวยาให้แก่ผู้บริโภคกรณีเกิดปัญหาการขัดข้องของระบบโทรศัพท์เพื่อ
เป็นบรรทัดฐานและใช้บังคับแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทุกราย 

   เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ได้
มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. การก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบใดๆ นั้น ควรค านึกถึง

ความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการรับสิทธินั้น อีกท้ัง ควรมี
การแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างท่ัวถึง 

๒. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องควรมีการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน
และด าเนินงานในเชิงรุก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค และเพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน ของ
ระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังตรวจสอบ
สาเหตุของความบกพร่องของระบบท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 

 
พิจารณาเร่ือง พิจารณาก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการพิจารณา   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ – วันเสาร์ท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเยี่ยมชมสภาพท่ัวไปและรับทราบปัญหาการให้บริการ
นักท่องเท่ียว การจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภค 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันเสาร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕  
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๐กันยายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ 
จ ากัด ผู้บริหารโครงการเดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ไม่ด าเนินการ
ตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ ท าให้ผู้เช่าพื้นที่ในโครงการได้รับความเดือดร้อน 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด 
๓) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด 
๔) ตัวแทนผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  คณะกรรมาธิการได้ให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว โดยตัวแทนผู้ร้องเรียนชี้แจงว่า โครงการ เดอะวอล์ค มาร์เก็ต 
ราชพฤกษ์ ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด ได้ด าเนินการ
ออกประกาศเชิญชวนโดยการโฆษณาว่าจะมีการจัดกิจกรรมทางการขาย
ต่อเนื่องทุกเดือนอันเป็นการเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในโครงการ แต่
โครงการดังกล่าวกลับหยุดด าเนินการจัดกิจกรรมทางการขาย ส่งผลให้ 
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาซื้อของในโครงการ
จ านวนน้อยโดยไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณาไว้กับผู้เช่าพ้ืนท่ี 

    จากนั้น บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด ชี้แจงว่า ได้มีการท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) โดยให้บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด เช่าพื้นท่ีชั้น ๑ ของ
อาคารเพื่อเปิดโครงการเดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล 
คอนเทนท์ จ ากัด จะเป็นผู้ด าเนินการบริหารโครงการด้วยตนเอง เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ส่งมอบพื้นท่ีให้บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด ครอบครองแล้ว 

    ท้ังนี้ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชี้แจงว่า เรื่อง
ดังกล่าวได้มีตัวแทนผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อส านักงานฯ มาก่อนแล้ว 
โดยจะมีการนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าวในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ 

เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ได้
มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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๑. ก่อนท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะได้มีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น ควรให้บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ 
จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด และผู้ร้องเรียน ได้ เจรจา
ประนีประนอมกันเพื่อหาขอ้ยุติในเรื่องดังกล่าว 

๒. ให้บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด กับผู้ร้องเรียนร่วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเช่าพ้ืนท่ี รวมท้ัง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ 
จ ากัด ควรท่ีจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี 
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญาด้วย 

๓. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรเข้าไปควบคุมดูแล 
ผู้ร้องเรียนโดยในส่วนผู้ร้องเรียนท่ีต้องการประกอบกิจการต่อไป ให้
ด าเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของ 
ผู้ร้องเรียนท่ีต้องการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นท่ีควรมีการตรวจสอบจ านวน 
ผู้ร้องเรียนและมีมาตรการในการเยียวยาความเดือดร้อนกับผู้ร้องเรียนเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม 

๔. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรด าเนินการฟ้องคดีแทน 
ผู้ร้องเรียนในกรณีท่ีพบว่า บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด ไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีโฆษณาหรือตามเงื่อนไขในสัญญา 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติต่างๆ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาตรวจสอบ

บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการใช้พื้นท่ีระหว่างบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ 
จ ากัด กับ บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด ว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายต่อ
กันและสามารถใช้อ้างเพื่อเป็นหลักฐานในการท าสัญญากับผู้ร้องเรียนได้
หรือไม่ รวมท้ังให้เข้าไปควบคุมดูแลมาตรการในการเยียวยา ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือต่างๆ ในความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนให้เกิด
ความเป็นธรรมแล้วรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว รวมท้ังผลการ
เจรจาไกล่เกลี่ยในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ กลับมายังคณะกรรมาธิการ
เพื่อติดตามความคืบหน้าและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๒. เนื่องจาก ในการส่งหนังสือหรือค าสั่งเรียกกับหน่วยงานและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการได้โดย
วิธีการส่งทางโทรสาร ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเชิญ
หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นสมควรให้ด าเนินการส่งหนังสือหรือ
ค าสั่งเรียกโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยอาศัยอ านาจตาม
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พระราชบัญญัติค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙ (๔) เฉพาะในกรณีของบริษัท เซ็นทรัล คอน
เทนท์ จ ากัด 
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การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๓๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

พิจารณาเร่ือง พิจารณาสืบเนื่องเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีบริษัท เซ็นทรัล 
คอนเทนท์ จ ากัด ผู้บริหารโครงการเดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ ไม่
ด าเนินการตามที่ได้มีการโฆษณาไว้ ท าให้ผู้เช่าพื้นที่ในโครงการได้รับความ
เดือดร้อน 

การด าเนินการ ท่ีประชุมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒) บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด 
๓) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด 
๔) ตัวแทนผู้ร้องเรียน 

ผลการพิจารณา  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานให้
คณะกรรมาธิการทราบว่า บันทึกข้อตกลง (MOU) ท่ีท าขึ้นระหว่างบริษัท  
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด กับบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด เกี่ยวกับ
การใช้พื้นท่ีนั้น เป็นสัญญาชนิดหนึ่งมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย มีผลให้
คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว สามารถใช้
บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ 
ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ได้นัดคู่กรณีมาเจรจาหรือประณีประณอมยอมความกันในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

    ผู้แทนบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด กล่าวว่า บริษัทในฐานะผู้บริหาร
โครงการ เดอะวอล์ค มาร์เก็ต ได้ด าเนินการปรับโครงการมาระยะหนึ่งโดยได้
จัดให้มีกิจกรรมส่ง เสริมการขายต่างๆ เพื่ อ เพิ่มยอดจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการซึ่งเช่าพื้นท่ีแต่เนื่องจากปลายปีท่ีผ่านมาจนถึงต้นปี ๒๕๕๕ ทาง
โครงการได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมเป็นเหตุให้การด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการขายบางรายการต้องล่าช้าออกไป อีกท้ังลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็น
จ านวนน้อย ซึ่งเรื่องดังกล่าว บริษัทได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการมา
โดยตลอดและได้พยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า
เพียง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ และยินดีท่ีจะคืนเงินประกันตกแต่งร้านค้ าให้กับ
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ผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ท าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้ท าความเสียหายให้กับพื้นท่ีเช่า 
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังยินดีและพร้อมท่ีจะเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มผู้ประกอบการท้ังหมดอีกด้วย 

   เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานต่างๆ แล้ว  
ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด ควรคืนเงินประกันตกแต่งร้านให้แก่ 

ผู้เช่าพื้นท่ีท่ีด าเนินการถูกต้องตามแบบท่ีก าหนด เนื่องจากในสัญญาเช่า
นั้นได้ระบุไว้ว่าบริษัทฯ ต้องคืนเงินประกันตกแต่งภายใน ๔๕ วัน หลังจาก
ส่งมอบพื้นท่ีและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง เงินประกัน
ดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับเงินประกัน ๔ เดือน และเงินค่าเช่าพื้นท่ีล่วงหน้า 
๑ เดือน หากบริษัทฯ จะหักเงินประกันตกแต่งเป็นค่าช าระพื้นท่ีต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้เช่าพื้นท่ีด้วย และสัญญาต้องระบุชัดเจนว่าสามารถหักเป็น
ค่าช าระพื้นท่ีได้ และในส่วนของผู้เช่าพื้นท่ีรายใดท่ีตกแต่งผิดแบบก็ให้
บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้เช่า
พื้นท่ีต่อไป 

๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีจะเกิดขึ้นในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น 
ส านักงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคควรตรวจสอบสัญญา
อย่างละเอียดรอบคอบ และให้เกิดความเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย 

๓. กรณีเงินประกันค่าตกแต่งร้านค้า ให้บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด 
พิจารณาคืนเงินประกันตกแต่งร้านค้าให้กับผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ท าผิด
เงื่อนไขหรือไม่ได้ท าความเสียหายให้กับร้านค้าในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข 
เนื่องจากได้เลยก าหนดระยะ ๔๕ วัน ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแล้ว ส าหรับ 
ผู้เช่าพื้นท่ีรายใดท่ีบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด ได้ท าการส ารวจแล้ว 
เห็นว่ามีปัญหาก็ให้แยกพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งหากบริษัท  
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด พิจารณาแล้วเห็นว่า การตกแต่งร้านค้าเกิด
ความเสียหายเพียงเล็กน้อยอันสามารถอนุโลมได้ เห็นควรให้บริษัท เซ็นทรัล 
คอนเทนท์ จ ากัด พิจารณาคืนเงินประกันให้กับผู้เช่าพ้ืนท่ีเต็มตามจ านวน 
โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

 
 



- ๑๐๑ - 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานใน

การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างบริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด กับ
ผู้ประกอบการในฐานะผู้ร้องเรียน โดยให้พิจารณาแยกเป็นรายๆ ไป 
เพราะบางรายมีความประสงค์ท่ีจะท าการเช่าพื้นท่ีต่อ แต่บางรายมีความ
ประสงค์ขอยกเลิกสัญญา ว่าแต่ละรายจะได้รับสิทธิอย่างไรบ้าง โดยให้
พิจารณาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

๒. กรณีเงินประกันค่าตกแต่งร้านค้า ให้บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท์ จ ากัด 
พิจารณาคืนเงินประกันตกแต่งร้านค้าให้กับผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ท าผิด
เงื่อนไขหรือไม่ได้ท าความเสียหายให้กับร้านค้าในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข 
ส าหรับผู้เช่าพ้ืนท่ีรายใดท่ีบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ ากัด ได้ท าการ
ส ารวจแล้ว เห็นว่ามีปัญหาก็ให้แยกพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๒ - 
 

 
 

 



- ๑๐๒ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการรับเรื่องร้องเรียน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
 
 
 

 



- ๑๐๔ – 
 
 

แผนภูมิแสดงการรับเร่ืองร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐๒ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการพิจารณาเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐๖ – 
 
 

ตารางสรุปผลการพิจารณาเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 

 
ล าดับที ่ เร่ือง ผลการพิจารณาด าเนินการ 

๑ การคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเครือข่าย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบดีแทคขัดข้อง 

มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางหรือก าหนดกฎ ระเบียบ ให้ 
ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการรับทราบหากเกิดเหตุขัดข้อง
ใดๆ จนท าให้ไม่สามรถใช้บริการได้ 

๒ หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และการโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยการส่งข้อความผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที ่

๑. ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรท าแบบสอบถามหรือแบบส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าต้องการรับข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่ 
๒. ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึง
ช่องทางในการยกเลิกการรับข้อความการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรด าเนินงานในเชิงรุก เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้
ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการรับข้อความการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๓ กรณีสภาพปัญหา และมาตรการในการควบคุมดูแลราคา
สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฐานะ
ผู้บริโภค 

ให้กรมการค้าภายในหาแนวทางในการควบคุมราคาสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบอันเป็นปัจจัยส าคัญ
ส าหรับการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการช่วยลดราคาต้นทุน
ของสินค้าที่ต้องผลิตโดยใช้วัตถุดิบดังกล่าว 

๔ การคุ้มครองผู้บริโภคกับการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 
 

ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหามาตรการเร่งรัดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง มาท าการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

๕ กรณีการโฆษณาจ าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
ซึ่งไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงาน
ของรัฐผ่านทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบบูรณาการ ในการให้ข้อมูลแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค 



- ๑๐๗ – 
 
 

ล าดับที ่ เร่ือง ผลการพิจารณาด าเนินการ 
๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว 
๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หามาตรการที่ท าให้ประชาชนสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า สินค้าที่โฆษณาผ่านทีวี
ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมาตรฐานต่อผู้บริโภค 

๖ แนวทางในการก ากับดูแลสัญญา การโฆษณา และการ
ควบคุมอาคารชุดพักอาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
สภาพปัญหาในปัจจุบันของธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภค และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลตรวจสอบการโฆษณาขายอาคารชุด
พักอาศัย 
๒. ให้กรมที่ดิน สมาคมอาคารชุดไทย และกรุง เทพมหานคร ดูแลตรวจสอบให้
ผู้ประกอบการอาคารชุดพักอาศัยด าเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมทั้งดูแลตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารชุดพักอาศัยให้ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

๗ กรณีสภาพปัญหาการน ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจาก
เหตุอุทกภัยมาจ าหน่าย 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของ
รถยนต์ที่เคยได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบรายละเอียดก่อนการซื้อ
รถยนต์มือสอง 
 
 

๘ กรณีคุณภาพ มาตรฐานและสภาพปัญหา รวมทั้งแนวทางใน
การก าหนดราคาชุดนักเรียน อันอาจกระทบต่อผู้บริโภค 

ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการตรวจสอบ รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการในการจัดท าฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๙ กรณีผู้บริโภคไม่สามรถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ทางฟรีทีวีได้ 

ให้บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหาแนวทางเพ่ือหาข้อยุติปัญหาดังกล่าว โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนที่สมควรได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ ไม่ว่าจะใช้บริการของบริษัทใดก็ตาม 



- ๑๐๘ – 
 
 

ล าดับที ่ เร่ือง ผลการพิจารณาด าเนินการ 
๑๐ ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจาย เสี ย ง  กิ จการโทรทั ศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องจอด า
จากการถ่ายทอดสดที่มีลิขสิทธิ์ 

๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากรณีจอด าใน
การถ่ายทอดรายการที่มีลิขสิทธิ์ 
๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของกล่องรับสัญญาณแต่
ละประเภท รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคากล่องสัญญาณ 

๑๑ กรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ
สถานบริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการใช้บริการของ
ผู้บริโภค และแนวทางการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการที่
ไ ม่ ไ ด้ รั บคว าม เป็ น ธ ร รมจากการท า สัญญาบริ ก า ร 
ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 

ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมอนามัย หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหรือสัมมนาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลัง
กาย (ฟิตเนส) เพ่ือหารือถึงการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของอาคารสถานที่ 
มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในสุขภาวะอนามัย 
และมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 

๑๒ สืบเนื่องกรณีสภาพปัญหาการด าเนินงานของบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจสถานบริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ต่อการ
ใช้บริการของผู้บริโภค และแนวทางการให้ความคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญา
บริการออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 

๑. ให้บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) รวมรวบสัญญาประเภทต่างๆ 
ส่งให้คณะกรรมาธิการ และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือตรวจสอบ
เงื่อนไขในสัญญาว่ามีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่ 
๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามสถานการณ์การยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือหาแนวทางในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน 

 



บทที่ ๓ 
สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ 

------------------------- 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อรับผังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน สภาพปัญหา ตลอดจนมาตรการและแนวทางใน
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการใช้สินค้าและบริการ  
ณ สถานท่ีต่างๆ รวมท้ังสิ้นจ านวน ๗ ครั้ง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
 สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ณ  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษาฯ  

ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
วันพุธที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 

ตามท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

คณะเดินทางประกอบด้วย 
กรรมาธิการ 

๑. นายอนุสรณ ์ ปัน้ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายวิชยั   สามิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี หน่ึง 
๓. นายสุชาย  ศรีสุรพล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี สาม 
๔. นายพ้อง   ชีวานันท์ กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
๕. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
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ที่ปรึกษา และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑. นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒. นายพูนศักดิ์ ศิริชัย เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๓. นางยุวดี บ ารุงบุตร เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๔. นายไพฑูรย ์ ไพบูลย ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ (ไม่มีค่าตอบแทน) 
๑. นายวัฒนา เซ่งไพเราะ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒. นายเกริกชัย จ ารัสคุ้มบ ารุง ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑. นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคฝ่ายวิชาการ 
๓. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อ านวยการแผนและการพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
๔. นางสาวอัญชล ี เจริญมหรรชัย เลขานุการกรม 
๕. นางสุกัญญา สันทัด ผู้อ านวยการกองเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์ 
๖. นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
๗. นายทวี เมธากุลวัฒน์ แทนผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสัญญา 
๘. นายดนัย หงสุรพันธ์ แทนผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 
๙. นางสาวจรัสศรี ผดุงผล หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 

๑๐. นางวไลพรรณ บรรจุสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑๑. นางสุพรรณี ชาติสุข ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. นางวณา วิเศษศิริ ผู้อ านวยการส่วนกฎหมาย 
๑๓. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อ านวยการส่วนขายตรงและตลาดแบบตรง 
๑๔. นายภาษกร บุญสม ผู้อ านวยการส่วนวิชาการวางแผน 

และติดตามประเมินผล 
และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 
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๑๕. นางสาวกุญชรี ธนรักษ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

๑๖. นายวราห์ นิพิทสุขการ หัวหน้าฝ่ายควบคุม (กคส.) 
๑๗. นางสาววรวรรณ เอี่ยมโชติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ (กคฉ.) 
๑๘. นางสาวทรงศิริ จุมพล หัวหน้าฝ่ายควบคุม (กคฉ.) 
๑๙. นางอัชญา บุญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ (กคฆ.) 
๒๐. นางสาวสุวัลยา แก้ววิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป (สลก.) 
๒๑. นางสาวปรมาพร  ใจเอื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป (กคฆ.) 
๒๒. นายเดชาวัต แจ้งชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กผป.) 
๒๓. นางสาวเบญญาภา เมธาวราพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ (กผป.) 

ในการนี้ นายนิโรธ  เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะ 
โดยได้น าเยี่ยมชมหน่วยงานและกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา อ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค 
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

นายนิโรธ  เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดพันธกิจต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท่ีผ่านมาส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พยายามปรับปรุงพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบุคลากร
และงบประมาณท่ีมีอยู่ในองค์กร รวมท้ังมีการปรับกลยุทธ์ในการท างานเพื่อขยายเครือข่ายและ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน นอกจากนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการขยายเครือข่ายเข้าไปในระดับท้องถิ่นด้วย มีการ
ขยายความรู้ในภาควิชาการท่ีเกี่ยวกับการร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษานอกโรงเรียน โดยอาศัยทีมงานจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และยัง
มีการจัดองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นด้วย 

ส าหรับเรื่องของงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ของบประมาณ
ไปแล้วประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่ถูกตัดงบประมาณออกไปจากส านักงบประมาณ ซึ่งทาง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย  
จึงส่งผลให้การเสนอข่าวท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ทันต่อสถานการณ์เท่าท่ีควร และท่ีผ่าน
มายังได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัดจึงได้มีการ
ปรับลดงบประมาณลง  
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นอกจากนี้ ผลงานท่ีออกมาในบางเรื่องยังต่ ากว่ามาตรฐาน เช่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
จะต้องมีการแข่งขันกับภาคธุรกิจ จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค และเนื่องจากความจ ากัดในเรื่องของงบประมาณท าให้การ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อโทรทัศน์ยังคงมีน้อย แต่ภารกิจในเรื่องอื่นทาง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวเพิ่มเติมว่า ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเสนองบประมาณเพื่อผลักดันในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดตั้งเครือข่ายใน
การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีส าคัญ  คือ  การจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ภาพรวม เช่น ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งไปสู่ภาค
ประชาชนโดยให้ความรู้แก่เยาวชนได้มีความรู้ในเร่ืองของการคุ้มครองผู้บริโภค และมีกิจกรรมท่ีท า
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งชมรมผู้บริโภคขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ท่ัวประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันมี ๗๕๐ ชมรม ซึ่งกิจกรรมของนักเรียนคือการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิทธแิละหน้าท่ีของผู้บริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศคณะกรรมาธิการและคณะขณะร่วมรับฟังแนวทางการด าเนินงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส าหรับการส่งเสริมในระดับการศึกษานอกโรงเรียน ได้วางแผนไว้เมื่อปี ๒๕๕๓ ว่าจะต้อง
มุ่งเป้าหมายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ าต าบล ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อยากให้มีการผลักดันภาคประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีได้จัดขึ้นท้ังในโรงเรียนและภาค  
ประชาชนนั้น ควรท่ีจะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนด้วย ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ตามภูมิภาคต่าง ๆมีการตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และมีการตั้งชมรมเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ผู้ประกอบการท่ีเอาเปรียบผู้บริโภค 

ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พยายามสร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในทุกภาคส่วนท่ีส าคัญแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ  
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๑. จัดตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดขึ้นมา มีการตั้งสคบ.สัญจรไปตาม
พื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อผลักดันกลไกในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและยังท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ธุรกิจท่ีเอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนี้จะมีการผลักดันอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
จังหวัดให้สามารถท างานท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้  

๒. กลไกในระดับอ าเภอ อาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าท่ีในระดับอ าเภอยังไม่มีความรู้ในเรื่องการ
คุ้มครองผู้บริโภคเท่าท่ีควร จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนี้อย่างยิ่ง 

๓. กลไกการปกครองระดับท้องถิ่น เป็นการกระจายอ านาจการปกครองในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งในปี ๒๕๕๒ ได้มีการถ่ายโอนอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดให้วันท่ี ๓๐ เมษายนของ
ทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย โดยได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนท้ังภาคเอกชนและภาครัฐได้ท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ัง ให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้ได้รับรู้สิทธิในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิโรธ  เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
น าคณะกรรมาธิการเยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ภายหลังจากการรับฟังการบรรยายสรุปของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว 
คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถาม ตลอดจนตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป ท้ังนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้น าคณะกรรมาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมการด าเนินการของ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเยี่ยมชมและให้ก าลังใจแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถประสานงานร่วมกันกับคณะกรรมาธิการ
การคุ้มครองผู้บริโภคได้ โดยการจัดสัมมนาในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนใน
ฐานะผู้บริโภค 

๒. ควรให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้
เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังสายด่วน สคบ.๑๑๖๖ ท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆให้ประชาชนสามารถจดจ าหมายเลขได้ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค น าเสนอแนวนโยบายแผนงานเกี่ยวกับ
งบประมาณผ่านทางคณะกรรมาธิการก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะและผลักดันให้ได้รับการพิจารณา โดยมีการ
จัดท าโครงการน าเสนอมาพร้อมด้วย เนื่องจากเห็นว่าท่ีผ่านมางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้นั้น
น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาระงานท่ีส านักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 

ณ  จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ - วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

 ตามท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรับทราบภารกิจ การด าเนินงาน รวมท้ังสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
และเยี่ยมชมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณตลาดด่านพรมแดนไทย –พม่า 
ในระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๐ – วันเสาร์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ จังหวัดเชียงราย 

คณะเดินทางประกอบด้วย 
คณะกรรมาธิการ 

๑. นายอนุสรณ์   ปั้นทอง ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายสุชาย ศรีสุรพล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๓. นางพัชรินทร์   มั่นปาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหก 
๔. นายพ้อง   ชีวานันท์ กรรมาธิการท่ีปรึกษา 
๕. นางอรุณลักษณ์   กิจเลิศไพโรจน ์ กรรมาธิการ 
๖. นายอรรถกร   ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายสมโภช   สายเทพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษา และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑. นายกวี ณ ล าปาง ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒. นายพูนศักดิ์ ศิริชัย เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๓. นางยุวดี บ ารุงบุตร เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิป์ระจ าคณะกรรมาธิการ 
 นายอาวุธ  พลอยส่องแสง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
๒. นายวัฒนา พันเรือง ผู้แทนนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงราย 
๓. นายไพรัช โรงสะอาด ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการแก่

สังคม ม.ราชภัฎเชียงราย 
๔. นายวิชัย แก่นระหงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
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๕. นายดิเรก จันทร์ธิมา ผู้แทนอัยการจังหวัดเชียงราย 
๖. นางทิพวรรณ สระผาด เจ้าหน้าท่ีจากขนส่งจังหวัดเชียงราย 
๗. นางสาวพิมพ์พิศา พจนานุรัตน์ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย 
 นายสุรชัย  ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะ ได้กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมาธิการและได้กล่าวบรรยายสรุปผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
เชียงราย โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
    ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย ด าเนินการในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน 
และมีคณะท างานรับผิดชอบในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

๑. คณะท างานตรวจสอบการโฆษณาสินค้าหรือบริการ 
๒. คณะท างานตรวจสอบฉลากสินค้าและควบคุมการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
๓. คณะท างานตรวจสอบสัญญาในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 
๔. คณะท างานตรวจสอบการท าธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง 

 
 
 
 
 
 

อ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเชียงราย 
๑. รับและพิจารณากลั่นกรองค าร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค หรือบริการท่ีมีการซื้อขาย
กันในท้องตลาด เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาใช้
อ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

๒. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมท้ังให้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
การนี้ตามท่ีเห็นสมควร 
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๓. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผู้ร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่น
ใดท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
มาชี้แจงก็ได้ 

๔. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

๕. สอดส่องการปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าท่ี ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าท่ีดังกล่าว 

๖. การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของ
ประชาชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ 

 

 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดเชียงราย 

๑. เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ
งานหลายด้าน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 
๓. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง 
๔. เครือข่ายภาคประชาชนมีน้อย ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบการ 
๕. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเท่าท่ีควร 
๖. ขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
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 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดเชียงราย 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการท างานในจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๓. ก าหนดบทบาทและภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้มีความชัดเจน 
๔. ส่งเสริมการอบรมเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๕. ส่งเสริม ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายยังได้ตระหนักถึงปัญหา
กรณีการจ าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพง และกรณีผู้บริโภคถูกยกเลิกสินเชื่อการเงินโดย
ไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
อีกท้ังสมควรท่ีจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือและความเป็นธรรมกับ
ผู้บริโภค 

ภายหลังจากรับฟังข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จากเจ้าหน้าท่ีของจังหวัดเชียงรายแล้ว คณะกรรมาธิการเห็นว่า บริเวณด่านพรมแดนไทย – พม่า 
ของอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านถึงสามประเทศ ได้แก่ พม่า 
จีน และลาว โดยมีการขนส่งสินค้าผ่านบริเวณพรมแดน เพื่อน าเข้ามาจ าหน่ายยังประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ซึ่งการค้าขายกันอย่างเสรีนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
คณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมชมสินค้า 
ณ ตลาดบริเวณพรมแดนไทย – พม่า เพื่อจะได้น าข้อมูลไปประกอบกับการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมาธิการต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน โดยบริการสายด่วน 

สคบ. ๑๑๖๖ และการส่งจดหมายร้องเรียนโดยรับแบบฟอร์มจากร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) 
ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคในการแก้ไขความเดือดร้อนจากการ
ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

๒. ให้ส่งปัญหากรณีการจ าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพง และกรณีธนาคารยกเลิก
สินเชื่อการเงินของลูกค้าโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า มายังคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อจะได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

____________________________________ 

ตามท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
เพื่อเยี่ยมชมและรับทราบเกี่ยวกับภารกิจ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และเครื่องส าอาง ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

คณะเดินทางประกอบด้วย 
กรรมาธิการ 

๑. นายอนุสรณ ์ ปั้นทอง ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายวชิัย   สามิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี หน่ึง 
๓. นายสุชาย  ศรีสุรพล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ี สาม 
๔. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษา และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑. นายกว ี ณ ล าปาง ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒. นายณรงค ์ บุญยสงวน ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๓. นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๔. นายพรชัย สินเสรีกุล เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๕. นายพูนศักดิ์ ศิริชัย เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๖. นางยุวดี บ ารุงบุตร เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๗. นายสมชาย เอื้ออารีรัชต์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ (ไม่มีค่าตอบแทน) 
๑. นายอาวุธ พลอยส่องแสง ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 
๒. นางศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๑. นายแพทย์ พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. เภสัชกรหญิง ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๓. เภสัชกรหญิง ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ์ นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ ์ นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ 
๕. เภสัชกรวัฒนา อัครเอกฒาลิน ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอาง

และวัตถุอันตราย 
๖. นางทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหาร 
๗. เภสัชกรวินิต อัศวกิจวิรี ผู้อ านวยการกองควบคุมยา 
๘. เภสัชกรหญิงยุวดี พัฒนวงศ ์ ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
๙. เภสัชกรหญิงจันทนา ปานปรีชา ผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 

๑๐. นายนริัตน์ เตียสุวรรณ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
๑๑. เภสัชกรประพันธ์ อางตระกูล ผู้อ านวยการกองงานด่านอาหารและยา 
๑๒. นายสมใจ สงวนวัฒนา ผู้อ านวยการระดับต้น 
๑๓. เภสัชกรพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง 
๑๔. เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อ านวยการกลุม่ควบคุมวัตถุอันตราย 
๑๕. นางสาวสุวณี เรืองศิริ นิติกรช านาญการพิเศษ 
๑๖. เภสัชกรหญิงนิตยา แย้มพยัคฆ ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ในการนี้ นายแพทย์ พิพัฒน์  ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะ 
โดยได้น าเยี่ยมชมหน่วยงานและกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา อ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนผลการด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

นายแพทย์ พิพัฒน์  ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจเกี่ยวการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และ
วัตถุเสพติดซึ่งใช้ในทางการแพทย์ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย  
มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความ
เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัยและสมประโยชน์ 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. การควบคุม ก ากับ ดูแลก่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสู่ตลาด เป็นการพิจารณาความ

เหมาะสมของสถานท่ีท่ีจะใช้ส าหรับประกอบธุรกิจก่อนอนุญาตให้ผู้ประกอบการด าเนินการผลิต 
น าเข้า หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักร รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลท่ีจะโฆษณา
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

๒. การควบคุม ก ากับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด เป็นการติดตามตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ การด าเนินการจะเป็นการสุ่มตรวจ 
สุ่มเก็บตัวอย่าง นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเผยแพร่ผ่าน
สื่อทุกประเภท 

๓. การเฝ้าระวังความปลอดภัย จะเป็นการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา 
รายงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ และปัจจัยเรื่องต่างๆ ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

๔. การเผยแพร่ความรู้และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง เป็นการรณรงค์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนให้รู้จักเลือกซื้อ และร่วมมือกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาในการ
บริโภค นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรณรงค์ปลูกฝังเยาวชนให้เกิด
จิตส านึกในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง เช่น โครงการ อย.น้อย อย.อาชีวะ 
เป็นต้น 

๕. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อน ามาใช้ประโยชน์และเผยแพร่แก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

๖. ความร่วมมือระดับนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้แทน
ประเทศหรือร่วมเป็นคณะผู้แทนในการประชุม เพื่อก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ท่ีจะใช้ในการ
ควบคุม ก ากับ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ ส านัก ๙ กอง ๓ กลุ่ม 
โดยประกอบด้วยหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม ๑ ส านัก  
๕ กอง ดังนี้ 

๑. ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย มีหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแลเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือน อาคารสถานท่ีให้ได้มาตรฐาน รวมท้ัง ส่งเสริม สนับสนุนการ
ผลิต การน าเข้า การส่งออก และการขายเครื่องส าอาง และวัตถุอันตรายให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ตลอดจนตรวจสอบ ก ากับดูแลและเฝ้าระวังเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย สถานประกอบการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รวมท้ังการโฆษณาเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

๒. กองควบคุมยา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล  
สถานประกอบการ การโฆษณาและผลิตภัณฑ์ยาให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมท้ัง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต น าเข้าและขายยาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการแบ่ง
ประเภทยาตามความเข้มงวดของการจัดจ าหน่ายออกเป็น ๔ ประเภท 

๑) ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาท่ีต้องจ่ายโดยมีใบส่ังยาจากแพทย์เสียก่อน 
๒) ยาอันตราย เป็นยาท่ีจ าหน่ายได้เฉพาะในร้านขายแผนกปัจจุบัน โดยต้องมีเภสัชกร

เป็นผู้ส่งมอบ 
๓) ยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ เป็นยาท่ีสามารถจ าหน่ายได้

ในร้านขายยาแผนปัจจุบันและร้านขายยาแผนโบราณ 
๔) ยาสามัญประจ าบ้าน เป็นยาท่ีจ าหน่ายได้โดยทั่วไปไม่ต้องมีใบอนุญาตขายยา 

๓. กองควบคุมอาหาร หน้าท่ีความรับผิดชอบในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคจาก
อันตรายของอาหารท่ีด้อยคุณภาพ โดยมีหน้าท่ีพิจารณาอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีน าเข้า
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมท้ังมีการติดตามเฝ้าระวัง ซึ่งจะแบ่งกลุ่มอาหารออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 

๑) อาหารควบคุมเฉพาะ เป็นอาหารท่ีมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยอย่าง
รุนแรงอันอาจท าให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้ เช่น นมดัดแปลงส าหรับทารก เป็นต้น 

๒) อาหารท่ีก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เป็นอาหารท่ีมีกระบวนการผลิตซึ่งหากไม่
ควบคุมให้ดีพอ อาจท าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างรุนแรงในระยะยาว 
เช่น ชา กาแฟ น้ าเปล่า เป็นต้น 

๓) อาหารท่ีต้องมีฉลาก เป็นอาหารท่ีมีกระบวนการผลิตซึ่งหากไม่ควบคุมให้ดีพอ
ผลิตภัณฑ์จะมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคค่อนข้างต่ า เช่น ขนมเยลลี ขนมปัง 
เป็นต้น 

๔) อาหารท่ัวไป เป็นอาหารท่ีกระบวนการผลิตไม่มีอันตราย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว 
น้ าตาล เป็นต้น 
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๔. กองควบคุมวัตถุเสพติด เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการควบคุมป้องกัน ส่งเสริม 
พัฒนา วัตถุยาเสพติดท่ีใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ให้อยู่ในระบบการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันมีการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ในทางท่ีผิด
วัตถุประสงค์ 

๕. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
เครื่องมือแพทย์ โดยจะมีการก ากับ ดูแลคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ
เครื่องมือแพทย์ท่ีผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งแบ่งประเภทของเครื่องมือแพทย์จ าแนก
ตามระดับความเข้มงวดของการควบคุมเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑) เครื่องมือแพทย์ท่ีต้องมีใบอนุญาต ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงมือยางส าหรับการตรวจ
โรค เป็นต้น 

๒) เครื่องมือแพทย์ท่ีต้องแจ้งรายละเอียด ได้แก่ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อ
กายภาพบ าบัด เป็นต้น 

๓) เครื่องแพทย์ท่ัวไป 
๖. กองงานด่านอาหารและยา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมการ

น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพ และปลอดภัย 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองงานด่านอาหารและยา ได้จัดตั้งด่านในการตรวจสอบการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีด่านชายแดนท่ัวราชอาณาจักร ซึ่งในปัจจุบันมีด่านอยู่ในความรับผิดชอบท่ัว
ประเทศท้ังสิ้น ๓๕ ด่าน 

ส าหรับผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ นั้น สรุปได้ดังนี้ 

๑) การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด 
๑.๑ มีการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๔๙๔,๘๔๑ รายการ 
๑.๒ มีการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ  ๒๓,๘๓๕ ราย 
๑.๓ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๓๖ เรื่อง 

๒) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด 
๒.๑ ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการสุ่มตรวจตัวอย่าง ตรวจสอบฉลาก 

และตรวจสอบการโฆษณา ๖๕๕,๓๓๕ รายการ 
๒.๒ ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ มีการตรวจ ๖,๑๓๖ ราย 
๒.๓ พัฒนาสถานท่ีผลิตให้ได้มาตรฐาน (GMP)  ๔๑๐ ราย 
๒.๔ ตรวจปราบปราม มีการจับกุมและด าเนินคดี ๕๖ ราย ยึดของกลาง ๑,๐๘๙ 

รายการ มูลค่า ๒๕๐ ล้านบาท 
๓) พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ๔๖๒ เรื่อง ๒,๑๒๔ 

ครั้ง และมีการด าเนินการเชิงรุก โดยมีการจัดตั้งโครงการ ๔ โครงการ คือ โครงการอาหาร
ปลอดภัย โครงการ อย. น้อย โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย และโครงการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม 
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๔) การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นท่ีเป็นวัตถุเสพติด มีการด าเนินการตรวจสอบร้าน
ขายยาในกรุงเทพมหานคร ๑๕๘ ร้าน พบยาแก้หวัดสูตรผสมของซูโคอีเฟดริน จ านวน ๑๓ ร้าน 
จ านวน ๓๑ รายการ ขณะมีการตรวจสอบร้านขายยาในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ จ านวน ๖๐๕ ร้าน  
พบยาแก้หวัดสูตรผสมของซูอีเฟดรียน จ านวน ๑๑๗ ร้าน จ านวน ๓๐๒ รายการ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
น าเรื่องเสนอสภาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป 

ส าหรับเรื่องของงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ประมาณ ๖๗ ล้านบาท แต่ยังคงเป็นปัญหา
และยังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีภารกิจจ านวนมาก  
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น การด าเนินงานในส่วน
ภูมิภาคจึงไม่สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงต้องแก้ปัญหา
โดยการขอความร่วมมือจากสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดในการดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

นอกจากนี้ นายแพทย์พิพัฒน์  ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาว่า ปัจจุบันพบปัญหาอยู่ ๕ ประการ คือ 

๑. การขยายตัวของระบบการค้าเสรี (FTA) และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC 2015) ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทะลักเข้าตลาดในประเทศไทยจ านวนมาก การดูแล
ตรวจสอบย่อมท าได้ยากขึ้น 

๒. อัตราก าลังประจ าด่านอาหารและยาในภูมิภาคไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้มีอัตราก าลังเพียง 
๒๓ คน แต่ด่านอาหารและยาในภูมิภาคมีถึง ๔๑ ด่าน 

๓. การปฏิบัติการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีส านักงานในส่วนภูมิภาค 

๔. การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต ท่ีมีการฝ่าฝืน  
ผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง มีเป็นจ านวนมาก 

๕. ภารกิจการตรวจรับและปริมาณของกลางท่ีต้องการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของ
กลางมีเป็นจ านวนมาก ท าให้คลังส าหรับเก็บสินค้าของกลางมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ 
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ภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
คณะกรรมาธิการได้มีการสอบถาม ตลอดจนตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะต่ างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป ท้ังนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาได้น าคณะกรรมาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมการด าเนินการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center, OSSC) และคลังเก็บสินค้า
ของกลางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเยี่ยมชมและให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา น าเสนอแนวนโยบายแผนงานเกี่ยวกับ

งบประมาณผ่านทางคณะกรรมาธิการก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาสนับสนุนและผลักดันให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากเห็นว่า
ท่ีผ่านมางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาระหน้าท่ีท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต้องรับผิดชอบ 

๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนาและจัดตั้งด่านอาหารและยาให้
ครอบคลุม เพื่อรับรองการเข้ามาของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากระบบการค้าเสรี (FTA) โดยการเร่ง
ผลักดันขออัตราก าลังบุคคลากรเพิ่มขึ้น 

๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาและจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในส่วนภูมิภาค 

๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการออก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก ากับดูแลผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
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สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 

ณ  จังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 

 ตามท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรับทราบภารกิจ การด าเนินงาน รวมท้ังสภาพปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
และเยี่ยมชมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณตลาดด่านพรมแดนไทย –ลาว 
จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันศุกร์ท่ี ๑๖ – วันเสาร์ท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ จังหวัดมุกดาหาร 

คณะเดินทางประกอบด้วย 
คณะกรรมาธิการ 

๑. นายอนุสรณ์   ปั้นทอง ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายวิชัย สามิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง 
๓. นางพัชรินทร์   มั่นปาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหก 
๔. นายอรรถกร   ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๕. นายสมโภช   สายเทพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นายพูนศักดิ์ ศิริชัย เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ (กิตตมิศักดิ์) 
นายอาวุธ  พลอยส่องแสง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธงชัย ลืออดุลย ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
๒. นายอนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง รองอัยการจังหวัดมุกดาหาร 
๓. นางทวีพร ธรรธร การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร 
๔. พันต ารวจโท หมั่น สิงหสุต พนักงานสอบสวน (สบ๔)  

สถานีต ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 
๕. นายร่มไม้  นวลตา  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
๖. นายทวีศักดิ์  ชีวะสุทโธ  พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
๗. นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 
๘. นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
๙. นายประชา  มีธรรม  อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
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๑๐. นายพรโรจน์  ยลพล  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดมุกดาหาร 

๑๑. นางสาวอัญลี  ทิพย์โยธา  หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดมุกดาหาร 

๑๒. นายวิชัย  ตะวัน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร 

๑๓. นายศิริศักดิ์  ลือพาณิชย์กุล  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร 
๑๔. นายกิตติรัตน์ กุลตันวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรม 

สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหาร 
 นายธงชัย  ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะ ได้กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมาธิการและได้กล่าวบรรยายสรุปผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
มุกดาหาร โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
    ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหารนั้น ส านักงานจังหวัด
มุกดาหารด าเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด โดยได้มีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตนเอง โดยในการด าเนินการทาง
จังหวัดได้มีการจัดสัมมนาในสถานศึกษา มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ และมีการจัดอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้ค้าต่างๆท่ีตลาดอินโดจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้าต่างๆ มีความรู้และด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ทางจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค และมี
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ ผ่านทางเคเบ้ิลทีวี และสื่อท้องถิ่น 
  ส่วนแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์นั้น ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการสามารถร้องทุกข์ได้ในท่ีต่างๆ ดังนี้ 

๑) ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร 
๒) เว็ปไซต์ของจังหวัดมุกดาหาร 
๓) ศูนย์ด ารงธรรม สายด่วน โทร ๑๕๖๗ 
๔) รายการวิทยุผู้ว่าพบประชาชน ซึ่งจะจัดในวันพุธของทุกสัปดาห์ 

  ส่วนแนวทางในการป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนั้น จังหวัด
มุกดาหารได้มีการออกประกาศก าหนดราคาสินค้า และได้มีการลงพื้นท่ีตรวจสอบราคาสินค้าอยู่
ตลอดเวลา   
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อ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
๑. รับและพิจารณากลั่นกรองค าร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค หรือบริการท่ีมีการซื้อขาย
กันในท้องตลาด เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาใช้
อ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

๒. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมท้ังให้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
การนี้ตามท่ีเห็นสมควร 

๓. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผู้ร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่น
ใดท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้จะเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมา
ชี้แจงก็ได้ 

๔. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

๕. สอดส่องการปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าท่ี ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าท่ีดังกล่าว 

๖. การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของ
ประชาชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

๑. เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ
งานหลายด้าน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค 
๓. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง 
๔. เครือข่ายภาคประชาชนมีน้อย ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบการ 
๕. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเท่าท่ีควร 
๖. ขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
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 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการท างานในจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา 
๓. ส่งเสริม ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดมุกดาหารยังได้ตระหนักถึงปัญหา
กรณีการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงกว่าราคาท่ีก าหนดไว้หน้าสลาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกท้ังสมควรท่ีจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้
ความช่วยเหลือและความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 

ภายหลังจากรับฟังข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จากเจ้าหน้าท่ีของจังหวัดมุกดาหารแล้ว คณะกรรมาธิการเห็นว่า บริเวณด่านพรมแดนไทย – ลาว 
ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นเขตติดต่อกับประเทศลาว โดยมีการขนส่งสินค้าผ่านบริเวณพรมแดน 
เพื่อน าเข้ามาจ าหน่ายยังประเทศไทย ซึ่งการค้าขายกันอย่างเสรีนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาสินค้าไม่มี
คุณภาพและมาตรฐาน คณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการลง
พื้นท่ีเพื่อเยี่ยมชมสินค้า ณ ตลาดบริเวณพรมแดนไทย – ลาว นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการ
เดินทางไปเยี่ยมชมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าประเภทต่างๆ ณ ตลาดการค้าแขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากตลาดดังกล่าวเป็นตลาดท่ีมีการน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศจีนเป็นจ านวนมาก และมีผู้บริโภคชาวไทยเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก 
คณะกรรมาธิการจึงเกรงว่าผู้บริโภคอาจได้รับสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ คณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมชมสินค้าและจะได้น าข้อมูลไป
ประกอบกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมาธิการต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน โดยบริการสายด่วน สคบ. 

๑๑๖๖ และการส่งจดหมายร้องเรียนโดยรับแบบฟอร์มจากร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) ให้
ประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคในการแก้ไขความเดือดร้อนจากการถูก
ละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
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สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ณ โครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  สภาผู้แทนราษฎร 

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

ตามท่ีคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีมติ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังสภาพปัญหาท่ัวไปของหมู่บ้านจัดสรรตามท่ีได้มี 
ผู้ร้องเรียน ณ โครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ในวันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยสรุปได้ดังนี้ 

ด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริ โภคได้รับเรื่ องร้องเรียนจากนายกรีฑา   
โชติแสงศรี และคณะ เพื่อขอความธรรมกรณีผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบล 
มหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับความเดือดร้อนจากการท่ีโครงการหมู่บ้าน
ดังกล่าว ไม่ด าเนินการจัดสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็น  
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค อันเป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยผู้ร้องเรียนได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะ  
กรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยท่ีหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ
พุทธมณฑล ขึ้น เพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ท้ังนี้  
ผู้ร้องเรียนอ้างว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ 

ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการ
คุ้มครองผู้บริโภค ครั้งท่ี ๑๗ เมื่อวันพฤหัสบดี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยได้เชิญจึงได้เชิญหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ได้แก่ 

๑. ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
๒. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  
๓. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เจ้าของโครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑) 
๔. ผู้ร้องเรียน อาศัยท่ีหมู่บ้านพฤกษา ๓๑   

โดยท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อพิจารณาด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

๑. ให้อ าเภอพุทธมณฑล ก ากับดูแลการด าเนินการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียและท่อระบายน้ า
ในโครงการพฤกษา ๓๑ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 
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๒. ให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ไปหารือกับกรรมการบริหารของบริษัท
ฯ ว่าจะสามารถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน โดยการลดค่าส่วนกลางให้กับผู้อาศัย
ในโครงการพฤกษา ๓๑ จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้นได้หรือไม่ 

๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบกรณีการโฆษณาของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ว่ามีลักษณะเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติเดินทาง
ไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังสภาพปัญหาท่ัวไปของหมู่บ้าน
จัดสรรดังกล่าว โดยได้มี ผู้แทนจากอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  ผู้แทนจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)  และกลุ่ม 
ผู้พักอาศัยในโครงการ ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการสอบถามความคืบหน้าโดย 
สรุปได้ดังนี้ 

ผู้แทนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดสรรโครงการพฤกษา ๓๑ 
กล่าวว่า โครงการพฤกษา ๓๑ ได้รับอนุญาตให้มี
การจัดสรรในปี ๒๕๔๙ โดยมี ท่ีพักอาศัยใน
โครงการจ านวน ๔๓๕ หลัง ซึ่งโดยหลักเกณฑ์
การขออนุญาตจั ดสร รนั้ น  ถ้ า ท่ีพั กอาศั ย 
ในโครงการมีไม่ถึง ๕๐๐ หลัง ได้ก าหนดให้มี
การสร้างระบบการบ าบัดน้ าแบบในครัวเรือน 

คือ ในแต่ละครัวเรือนจะมีถั งบ าบัดภายใน
ครัวเรือน จะไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโครงการฯ แต่เนื่องจากในปี ๒๕๕๒ ได้มีการร้องเรียน
จากผู้อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนข้างเคียงว่าทางโครงการฯ ได้มีการระบายน้ าเน่าเสียออกสู่ชุมชน
ข้างเคียง โครงการฯ จึงได้ด าเนินการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเพิ่มเติมจากการท่ีได้รับ
อนุญาตจัดสรร ต่อมาในปี ๒๕๕๔ โครงการฯ ได้มีการด าเนินการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
และแนวทางการว่างท่อระบายน้ าออกจากโครงการ และได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสวัสดิ์แล้ว แต่ในระหว่างการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อด าเนินการก่อสร้างได้เกิด
ปัญหาอุทกภัยขึ้น ท าให้การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งตามก าหนดการเดิมท่ีแจ้งไว้ต่อ
คณะกรรมาธิการจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แต่ขณะนี้
ได้ด าเนินการก่อสร้างโดยได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาท าการก่อสร้าง และได้ด าเนินการแล้วประมาณ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. งานวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๗๐ 
เมตร ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จสิ้น
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  
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๒. งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศขนาดบ าบัด ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 
ซึ่งด าเนินการไปแล้วกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 

๓. การบริหารจัดการคุณภาพน้ าท้ิงให้เป็นไปตามคุณภาพกรมชลประทาน โดยได้ให้บริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านบ าบัดน้ าเสียให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ า ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด าเนินการจัดการคุณภาพน้ า ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านและ
ประชาชนท่ัวไปทราบถึงช่องทางการแจ้งปัญหาคุณภาพน้ าท้ิงได้ท่ีเบอร์สายด่วน ๑๗๓๙ รวมท้ังจะ
ได้ท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพน้ าประจ าเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ต่อไป  

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ด าเนินการขุดลอก
ท่อเพื่อป้องกันน้ าท่วม โดยได้ด าเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๕๕  

ผู้แทนจากอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
กล่าวว่า ในป ี๒๕๔๙ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) ได้รับอนุญาตให้จัดสรรโครงการพฤกษา ๓๑ 
โดยในการได้รับอนุญาตให้จัดสรร นั้น มีการก าหนดให้มี
บ่อบ าบัดภายในแต่ละครัวเรือน เพื่อบ าบัดน้ าเสีย แล้วส่งต่อไปยังท่อระบายน้ า และบ่อพักเป็น
ช่วงๆ  จนมาถึงบ่อตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะด้านหน้าโครงการ แต่ในปี 
๒๕๕๒ มีปัญหาเกิดขึ้น กล่าวคือบ่อบัดน้ าเสียภายในครัวเรือนไม่สามารถบ าบัดน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีการปล่อยน้ าเสียออกสู่ชุมชนบริเวณข้างเคียง ท าให้กระทบต่อพื้นท่ีเกษตร
กรรรม ซึ่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีการแจ้งเตือนให้โครงการท า
การแก้ไขและมีการเปรียบเทียบปรับ นอกจากนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยท่ีหมู่บ้าน
พฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล ขึ้น
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งจะได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการ

ก่อสร้างดังกล่าว 

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ และในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยท่ีหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล กล่าวว่า 
ปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี
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ข้างเคียงว่ามีการปล่อยน้ าเสียลงในพื้นท่ีข้างเคียง เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จึงแจ้งเตือนโครงการฯ ให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
แต่โครงการกลับเพิกเฉย จึงมีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น 
กรมชลประทานได้มีมาตรการวิเคราะห์น้ าท่ีปล่อยออกจากโครงการดังกล่าว พบว่าไม่ผ่านค่า
มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จึงด าเนินการเปรียบเทียบปรับอีก ๒,๐๐๐ บาท 
และให้โครงการฯ เร่งด าเนินการ  
 นอกจากนี้ ในส่วนของการวางระบบท่อน้ าท้ิงออกสู่คลองสาธารณะนั้น คณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยท่ีหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธ
มณฑล เห็นว่า ทางโครงการฯ ควรน าเครื่องสูบน้ ามาช่วยในจ านวนท่ีเหมาะสม เนื่องจากท่อน้ าท้ิง
มีระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ดังนั้น หากไม่มีเครื่องสูบน้ ามาช่วยอาจท าให้การระบายน้ าท้ิงไม่
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์  จะได้เร่งรัด และ
ก ากับติดตามการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยการก่อสร้างบ่อบ าบัด 
น้ าเสียและท่อระบายน้ าในโครงการ หมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ว่าด าเนินการคืบหน้าไประยะใดแล้ว โดย
คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลจากผู้จัดการโครงการหมู่บ้านพฤกษา ๓๑ ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาด าเนินการก่อสร้างบ่อ
บ าบัดน้ าเสียและท่อระบายน้ า และได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา ขณะนี้
ด าเนินการไปแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าหากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของผู้พักอาศัยได้ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้ส่วนราชการจังหวัดนครปฐมและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ พิจารณาติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบวัสดุ
หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เป็นโครงสร้างในงานวางท่อและระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วย 
ท้ังนี้ หากผู้รับเหมาได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการทดสอบระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพแล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 
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 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติให้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม และองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพิจารณาติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง
ตลอดจนตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เป็นโครงสร้างในงานวางท่อและระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
คุณภาพมาตรฐานด้วย ท้ังนี้ หากผู้รับเหมาได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วให้ด าเนินการทดสอบ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพแล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 
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สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

ณ โรงงานผลิตของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี  

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงความเป็นมาและ
ภารกิจ รวมท้ังการด าเนินงานตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ณ 
โรงงานผลิตของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด โดยมีนาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงนลินี  
ไพบูลย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด และ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ให้การต้อนรับ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
ความเป็นมา 

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด ได้เปิดด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๓๙ ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ท้ังเครื่องส าอาง อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องใช้
ในครัวเรือน และเครือ่งใช้ส าหรับร่างกายกว่า ๒,๐๐๐ รายการ มีพนักงานท้ังในส่วนส านักงานและ
โรงงานรวมกันแล้วกว่า ๑,๔๐๐ คน มีศูนย์ธุรกิจ ๑๑๒ แห่งท่ัวประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็น
บริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังเป็น
สมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ตลอดจนมีนโยบายเชิงรุกด้านการตลาดต่างประเทศ 
ซึ่งส่งออกสินค้ากว่า ๓๐ ประเทศท่ัวโลก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตภายใต้ชื่อ กิฟฟารีนและแพททรีนา ใช้งบลงทุน
ถึง ๗๐๐ ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อท่ีกว่า ๒๐ ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP (Good Manufacturing Practice) ท้ังในด้าน
โครงสร้างและวัสดุท่ีใช้ เป็นโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล สามารถ
รองรับก าลังการผลิตได้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น/เดือน ด าเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพท้ังแพทย์ 
เภสัชกร และนักวิชาการกว่า ๗๐๐ คน อีกท้ังยังเป็นโรงงานท่ีรักษาส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
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โรงงานในกลุ่มบริษัท กิฟฟารีน ประกอบด้วย ๓ บริษัท ได้แก่ 
๑. บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จ ากัด ผลิตเคร่ืองส าอางประเภท ครีม ของเหลว แป้ง

ส าหรับผิวหน้า ผิวกาย ลิปสติก น้ าหอม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ภายใต้ชื่อ “Giffarine” 
๒. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและกลุ่มยาแผนโบราณ 
๓. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ดูแลงานด้าน

การตลาดระหว่างประเทศ รวมท้ังงานในส่วนของห้องปฏิบัติการกลาง หรือ Central Lab ซึ่งเป็นส่วน
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยโรงงานในกลุ่มบริษัท กิฟฟารีน 

หลักเกณฑ์ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐาน 
- วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิตมีผลงานวิจัยรับรองและตีพิมพ์ ในวารสารทาง

การแพทย์หรือวารสารทางวิชาการอย่างแพร่หลายก่อนน ามาผลิต 
- มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียง ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทย์และเภสัชกร

ผู้มีประสบการณ์ในการผลิต 
- มีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานระดับโลกประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งแบ่งเป็น Central Lab ท าหน้าท่ีตรวจสอบหาสารปนเปื้อน และตรวจวัดปริมาณสาระส าคัญใน
วัตถุดิบท่ีจะใช้ในการผลิตซึ่งได้รับใบรับรอง ISO/IEC17205:2005 จากกระทรวงสาธารณสุข และ 
R&D Lab ท าหน้าท่ีพัฒนาสูตรต ารับของวัตถุดิบที่จะใช้ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 

- มีการตรวจสอบสารพิษและสารปนเปื้อนอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
วัตถุดิบท่ีน ามาผลิตก่อน จากนั้นจะตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษอีกรอบเมื่อผลิต เป็นผลิตภัณฑ์
เสร็จสิ้นแล้ว และจะด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการบรรจุภัณฑ ์

- มีกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดในโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล ท้ังใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 GMP HACCP 
และอื่นๆ ภายใต้เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาระดับโลก จึงสามารถส่งออกสินค้าได้ท่ัวโลก 
แม้ในประเทศท่ีส่งออกยากท่ีสุด เช่น ญี่ปุ่น หรือประเทศในทวีปยุโรป 

- มีการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับผิวพรรณและการบริโภคของคนไทย สามารถสื่อให้
ผู้บริโภคเข้าใจถึงเหตุผล และสร้างความมั่นใจในการบริโภคด้วยค าอธิบายสรรพคุณและวิธีการใช้ท่ี
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ 
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกิฟฟารีน 
 ธุรกิจกิฟฟารีน จะเชิญชวนผู้ท่ีท่านมีความปรารถนาดีเข้ามาร่วมสร้างกิจการของตนเอง 

รวมท้ังการสร้างทีมงานให้ด าเนินธุรกิจเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สามารถดูแลทีมงานให้เติบโตได้ 
 ธุรกิจกิฟฟารีนจะเริ่มต้นเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เอง เป็นการเปิดใจตนเองก่อนท่ี 

จะขยายธุรกิจ เมื่อใช้แล้วเกิดความพึงพอใจจึงมีการแนะน าสินค้าเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคต่อไป 
 ธุรกิจกิฟฟารีน เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว สามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าจะเป็นเพียง 

“ผู้บริโภคสินค้า” หรือ “นักธุรกิจ” 
 ธุรกิจกิฟฟารีนมีการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกผู้ด าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ฯ  

อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะหักก าไรสุทธิเป็นของบริษัทฯ เพียง ๕ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น 
 ธุรกิจกิฟฟารีน ใช้วัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล แต่มีราคาขาย

ไม่แพงจนเกินไป เพื่อผู้บริโภคท่ัวไปสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
รางวัลที่ได้รับ 

 รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๓ หรือ PM Award ๒๐๑๐ ประเภทท่ี
ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai – Owned Brand) 

 รางวัล Superbrands ๒๐๐๘ – ๒๐๑๐ จาก Superbrands ประเทศไทย 
 รางวัล อย. Quality Award ๒๐๐๙ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

กระทรวงสาธารณสุข 
 ใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ จากหน่วยงาน Bureau Veritas Certification Accredited 

by ANAB 
 ใบรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

กระทรวงสาธารณสุข 
- GMP การผลิตเคร่ืองส าอาง 
- GMP การผลิตยาจากสมุนไพร 
- GMP การผลิตอาหาร 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กระบวนการตรวจสอบสารพิษและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีน มีระบบการ

ตรวจสอบท่ีเคร่งครัด เนื่องจากมีการตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบท่ีน ามาผลิต จากนั้นจะตรวจสอบอีก
ครั้งเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งใ น
กระบวนการตรวจสอบสารพิษและสารปนเปื้อนนี้ ผู้ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องส าอาง รวมท้ัง
อาหารเสริมประเภทต่างๆ สมควรน าขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ ์เพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ท่ีจะจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป 
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๒. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีน จะค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ของคนไทยมากท่ีสุด เมื่อน าไปใช้แล้วต้องไม่มีผลข้างเคียง โดยในการพัฒนานั้น ถ้าปรากฏว่า
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงแต่มีผลข้างเคียงกับผู้ใช้ จะยกเลิกการพัฒนาทันที ซึ่งถือว่าเป็น
จรรยาบรรณท่ีดีของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเครื่องส าอางและอาหารเสริม ท้ังนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท ควรมีจรรยาบรรณท่ีดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคท่ีซื้อไป 

๓. ปัญหาการปล่อยสารพิษจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยโรงงานผลิตของกิฟฟารีนมีห้องวิจัยและตรวจสอบสารพิษจากผลิตภัณฑ์ก่อนปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงงานผลิตของผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ในการดูแล
เอาใจใส่และให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. กิฟฟารีนมีระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท รวมท้ังให้
ความส าคัญกับความสะอาดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัททุกคนต้องสวมชุด
คลุม สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการท างาน เพื่อป้องกันสารพิษจากผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ร่างกายและป้องกันเชื้อโรคจากตนเองปนเปื้อนไปกับผลิตภัณฑ์ อันเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดีมาก ผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ควรน าไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

--------------------------------------- 

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ ประเทศต่างๆ รวมท้ังสิ้น จ านวน ๔ ครั้ง เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังน าข้อมูล ข้อเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาศึกษาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เพิ่มพูนศักยภาพ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ณ สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐอิตาลี  
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ – วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

ข้อมูลทั่วไปด้านการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐโครเอเชีย 
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว เรียกว่า Sabor ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๕๑ คน 

ประธานาธิบดีเป็นประมุข โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐบาล มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา ๕ ปี รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมเสียงข้างมาก ระหว่างพรรค Croatia 
Democratic Union และพรรค Democratic Centre  

สาธารณรัฐโครเอเชียเดิมเป็นหนึ่งในหกสาธารณรัฐ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ
สังคมนิยมยูโกสลาเวีย (Socialist Federal Republic of Yugoslavia หรือ SFRY) อยู่ภายใต้การ
น าของจอมพลติโตชาวโครอัท ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติไว้ได้
ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามภายหลังการอสัญกรรมของจอมพลติโตในปี ๒๕๒๓ ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชของสาธารณรัฐต่างๆ ในยูโกสลาเวียเริ่มมีความรุนแรงขึ้น 
สาธารณรัฐโครเอเชียจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๓๓ โดยประธานาธิบดี Franjo 
Tudjman ได้รับเลือกตั้ง และต่อมาได้ประกาศเอกราช SFRY ซึ่งท าให้เกิดการสู้รบระหว่าง
สาธารณรัฐโครเอเชียกับชาวเซิร์บในสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งมียูโกสลาเวียหนุนหลัง และยุติลงเมื่อ
ผู้น าสาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย และประเทศบอสเนีย – เฮอร์เซโกวีนา ได้ลงนาม
ข้อตกลงสันติภาพเดย์ตัน (Dayton Peace Accord) เมื่อปี ๒๕๓๘ 
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ภายหลังการอสัญกรรมของประธานาธิบดี Tudjman ในปี ๒๕๒๒ นาย Stjepan Mesic 
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้น าเสรีนิยมประชาธิปไตยรุ่นใหม่ ท าให้สาธารณรัฐ
โครเอเชียพัฒนาไปอย่างมากโดยได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและนโยบาย จากเดิมท่ีให้ความส าคัญกับ
การต่อสู้เพื่อผนวกดินแดนประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งมีชาวโครอัทอาศัยอยู่จ านวนมาก
เป็นการให้ความส าคัญกับการยุติความขัดแย้งกับประเทศบอสเนีย การปรับความสัมพันธ์กับ
ประเทศยุโรปตะวันตก และการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ท้ังนี้ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๘ 
ประธานาธิบดี Stjepan Mesic ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี สมัยท่ี ๒ และด ารงต าแหน่งจนถึง
ปี ๒๕๕๓ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ สาธารณรัฐโครเอเชียได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท่ัวประเทศ  
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งท่ี ๔ นับแต่สาธารณรัฐโครเอเชียได้รับเอกราชแยกจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
สังคมนิยมยูโกสลาเวีย พรรค Croatian Democratic Union (HDZ) ซึ่งได้ท่ีนั่งสูงสุดได้จัดตั้งรัฐบาล
ผสมร่วมกับพรรคต่างๆ และต่อมาในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ประธานาธิบดี Stjepan Mesic  
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา ได้ประกาศแต่งตั้งนาย Ivo  Sanader เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งด าเนิน
นโยบายสายกลางค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมส่งเสริมการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและมุ่งให้
สาธารณรัฐโครเอเชียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)  

เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นาย Ivo  Josipovic ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต่อจาก
ประธานาธิบดี Stjepan  Mesic โดยประธานาธิบดี Ivo  Josipovic ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน 
ท่ีจะต่อสู้กับการคอรัปชั่น และการน าประเทศ
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ให้ได้ แต่
อย่างไรก็ดีบทบาทของประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
โครเอเชีย จะเน้นไปท่ีการเป็นประมุขด้านพิธี
การมากกว่าการบริหารประเทศ โดยหัวหน้าคณะใน
การบริหารประเทศในปัจจุบัน คือนายกรัฐมนตรี  
นาง Jadranka  Kosor ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิง
คนแรกของประเทศ นาง Jadranka  Kosor  
ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยประเทศ รวมท้ังการแก้ปัญหา
พรมแดนกับสาธารณรัฐสโลวีเนียซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งในการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป (EU)  ของสาธารณรัฐโครเอเชีย 
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เยี่ยมชมรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนิติบัญญัติ
และบทบาทภารกิจที่ส าคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติตลอดจนได้เข้าสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและ
ภารกิจท่ีส าคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในวันอังคารท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมี Mr.  Igor  Radenovic ต าแหน่ง The President of the Committee for 
the Economy of the Croatian Parliament ให้การต้อนรับ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

การคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐโครเอเชีย 
- สาธารณรัฐโครเอเชียมีกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Act) 

มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๓ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้มีสภาคุ้มครองผู้บริโภค (Council for 
Consumer Protection) มีสมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๑๕ คน เป็นองค์กรตามกฎหมาย
ซึ่งท าหน้าท่ีหารือร่วมกับผู้แทนจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ของสาธารณรัฐโครเอเชียท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมท้ังตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกเอกสารรับรอง ดูแลการยุติคดีความหรือน าความสู่ศาล 

- ระหว่างปี  ค.ศ. ๒๐๐๒ – ๒๐๐๔ รัฐบาลสาธารณรัฐโครเอเชียได้ร่วมมือกับ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการช่วยเหลือสาธารณรัฐโครเอเชียเสริมสร้างศักยภาพด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (โครงการ CARDS ๒๐๐๒ และ CARDS ๒๐๐๔) เพื่อเพิ่มการตระหนักถึงการเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ซึ่งจะเป็นการยกระดับสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สาธารณรัฐโครเอเชียให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นในกลุ่มสหภาพยุโรป ท้ังนี้  กฎหมายของ
สาธารณรัฐโครเอเชียส าคัญๆ ท่ีเข้าข่าย อาทิ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายความ
ปลอดภัยของสินค้า (The Product Safety Act) และกฎหมายการโฆษณาผิดกฎหมาย (The Act  
on Illicit Advertising) อาจกล่าวได้ว่า เมื่อสาธารณรัฐโครเอเชียจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปก็ได้เตรียมตัวด้วยการร่วมใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคเพื่อให้การน ากฎหมายมาบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- สมาคมโครเอเชียนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (Croatian association for Consumer 
Protection – CACP) เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ 
การรณรงค์พื้นฐานสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงเป็นหน่วยงานรับการยื่นร้องเรียนจากชาวโครเอเชียนท่ี
มีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการในประเทศ โดยมีสถิติการรับเรื่องร้องเรียนกว่า 
๑,๐๐๐ ค าร้องต่อปี ปัจจุบันสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสากล 
(Consumers International) เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งสินค้าท่ีได้รับการร้องเรียนมากท่ีสุดมีหลาย
รายการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบริการทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการ
สื่อสาร ใบเสร็จ ใบแสดงสินค้าต่างๆ การค านวณค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีผิด การคิดอัตราค่าบริการผิด 
เป็นต้น ในปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระ ประมาณ ๒๕ 
สมาคม โดยมีการปกป้องผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและได้ผลดีขึ้นตามล าดับ 
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เมื่อคณะกรรมาธิการเข้ารับฟังเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนิติบัญญัติและ
บทบาทภารกิจท่ีส าคัญทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

๑. ปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐโครเอเชียมีการท าการค้าแลกเปลี่ยนกันเป็นมูลค่า
ปีละประมาณ ๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นการสร้างไมตรีความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นต่อประเทศ
ท้ังสอง ควรท่ีจะขยายการแลกเปลี่ยนสนับสนุนต่อกันในกิจการธุรกิจและความรู้ในสาขาวิชาการ
อื่นๆ ให้มากกว่านี้ อาทิ ด้านสังคมและการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปกรรม ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางด้านธุรกิจของทั้งสองประเทศให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวซึ่งเป็นจุดแข็งของท้ังสองประเทศ ควรท่ีจะมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้มีการท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศให้มากกว่าท่ีผ่านมา เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนทางการค้าต่อไป
ในอนาคตได้ 

๒. ควรท่ีจะมีการพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบรางด้วย ซึ่งสาธารณรัฐโครเอเชียมีระบบความ
ยาวรางต่อคน (KM/CAPITA) ดีท่ีสุดในยุโรป และท่ีส าคัญรัฐบาลไทยในชุดปัจจุบันมีนโยบายให้มี
การพัฒนาเกี่ยวกับรถไฟรางคู่ให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศได้ ดังนั้น จึงควรมีการ
เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยระหว่างสองประเทศต่อไป 

๓. สภาพภูมิอากาศท่ีตั้งของท้ังสองประเทศมีความเป็นไปได้ท่ีจะร่วมกันส่งเสริมธุรกิจให้
มากยิ่งขึ้น อีกท้ัง มีผลิตผลทางการเกษตรและผลไม้ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลท่ีจะส่งออก
มาสู่ภูมิภาคนี้ โดยใช้สาธารณรัฐโครเอเชียท่ีมีความเข้มแข็งในเรื่องการจัดส่งเป็นศูนย์กลางของการ 
กระจายสินค้าได้ โดยต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐโครเอเชียมีพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเล  
ตลอดจึงเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการกระจายสินค้าเข้าสู่ทวีปยุโรปและในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมี
จ านวนสมาชิก ๒๗ ประเทศ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ท าให้มีโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น 

๔. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่  
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่ 

ตั้งอยู่บนตอนเหนือของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ
นานาชนิดท่ีสวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
โดยคณะกรรมาธิการให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการ
การดูแลผู้บริโภคในฐานะนักท่องเท่ียวในเรื่องความปลอดภัย
เนื่องจากอุทยานดังกล่าวนั้น มีเนื้อท่ีกว้างขวางและมีจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมความสวยงามมีจ านวนมาก ดังนั้นการ
บริหารจัดการของอุทยานจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 อุทยานแห่งชาติพลิวิตเซ่ เจเซร่า (National Park Plitvice Jezera) มีเนื้อท่ีกว่า 
๒๙,๔๘๒ ตารางกิโลเมตร มีเนื้อท่ีเล็กกว่าเขาใหญ่ประมาณ ๗ เท่า และเกิดขึ้นจากน้ าภูเขามาลา 
คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ท าให้หินปูนถูกกัดเซาะไหลผ่านไปกองรวมกัน
เป็นระยะจนเกิดขึ้นเป็นเขื่อนธรรมชาติมีความสูงลดหลั่นกันลงไปอย่างสวยงาม มีขนาดใหญ่ท่ีสุด
จากอุทยานท่ัวประเทศและเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐโครเอเชีย  เมื่อปี ค.ศ. 
๑๙๔๙ และอีก ๓๐ ปีถัดมา คือใน ค.ศ. ๑๙๗๙ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง ๑๖ 
ทะเลสาบเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ยิ่งไปกว่านี้
ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติและความงามของ
ทิวทัศน์สองข้างทางท่ีรายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้ามี
ฟาร์มการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีฝูงปลานานาชนิด
ท่ีแหวกว่ายในบึงน้ าท่ีใสสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก 
ปฏิกูลต่างๆ จึงท าให้การสัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติ
นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ท่ีเขียวขจีและมีความร่มรื่นเป็น
อย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ล่องเรือข้าม
ทะเลสาบ (Kozjak) เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน โดยท่ีคณะกรรมาธิการให้ความส าคัญใน
เรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคในฐานะนักท่องเท่ียว ซึ่งในการให้บริการเรือ
ทะเลสาบนั้นทางอุทยานได้ให้ความส าคัญของระบบนิเวศวิทยาและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
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กล่าวคือ ทางอุทยานมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีในการดูแลจัดล าดับท่ีนั่งให้กับลูกค้า ซึ่งเข้ามาใช้
บริการเป็นอย่างดี จึงท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมภายในเรือ และมี
การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม โดยมีการจัดเตรียมเสื้อชูชีพและมีการตรวจ
สภาพของเรือให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติ
ทะเลสาบพลิวิตเซ่ได้ใช้เรือท่ีช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา โดยใช้ระบบไฟฟ้าแทนการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงจึงท าให้ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน
แห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่ 

 เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่ เป็นแบบอย่างทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งอนุรักษ์คงไว้ซึ่งความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่และมีบึงน้ าท่ีสะอาด โดยสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รายล้อม
อุทยานแห่งนี้ปราศจากสิ่งปฏิกูลท่ีท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในน้ า โดยท่ีคณะกรรมาธิการ
ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการบริหารจัดการและด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในฐานะ
ผู้บริโภค จากการท่ีคณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่นั้น ท าให้ได้
ทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้มงวด จริงจัง ในการดูแลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ของอุทยานแห่งนี้ เพื่อให้คงไว้ซึ่งการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดับโลกท่ีมีชื่อเสียงมานานของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย นอกจากนี้ ความเป็นระเบียบวินัยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมในการร่วมมือช่วยกัน
รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่
เสมอ จึงส่งผลให้อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ดังนั้น การ
ดูแลอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิตเซ่ จึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีประเทศไทยควรจะน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาการบริการจัดการดูแลด้านความปลอดภัย
ของอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรมีการจัดเตรียม
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลจัดล าดับท่ีนั่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภคท่ีได้ เข้ามาเยี่ยมชม รวมท้ังมีการตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวอย่างท่ัวถึงเพื่อให้ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวท่ีจะสามารถปฏิบัติตน
ในการเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ทางอุทยานแห่งชาติควรมีการตรวจสอบ
สภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีส าคัญภายในอุทยานแห่งชาติ เช่น มีการตรวจสอบสภาพของเรือให้
มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งจากการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการบริหาร
จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ข้อมูลทั่วไปด้านการเมือง การปกครองของสาธารณรัฐอิตาลี 
ระบบการปกครอง 

 มีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขของ
ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาและผู้แทนภูมิภาค (Regional Representatives) มีอ านาจ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคัดค้านการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและยุบสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นเวลา ๕ ปี นายกรัฐมนตรีท าหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหาร และเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐบาล (Council 
of Ministers) โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดี ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีบางทีเรียกว่า 
President of the Council of Ministers และมีฝ่ายตุลาการแยกเป็นอิสระ  
รูปแบบรัฐสภา 

รัฐสภาสาธารณรัฐอิตาลีประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ประธาน
รัฐสภาได้แก่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) การบัญญัติกฎหมายใดๆ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท้ัง ๒ สภา วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกท้ัง ๒ สภามี
ระยะเวลา ๕ ปี และการเลือกตั้งจะท าพร้อมกันท้ัง ๒ สภา คือ  
๑. สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies/Camera deiDeputati) ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน ๖๓๐ คน โดย ๔๗๕ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก ๑๕๕ คน มาจากการเลือกตั้ง
แบบสัดส่วนจากแคว้นต่างๆ (Regional Proportion Representation) ผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๕ ปี ขึ้นไป  
๒. วุฒิสภา (Senate/SenatodellaRepubblica) ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๓๒๖ คน โดย ๓๑๕ คน
มาจากการเลือกตั้งทั่วไป (Popular Vote) จากแคว้นต่างๆ ท่ัวประเทศ และมีวุฒิสมาชิกตลอดชีพ
อีกจ านวนหนึ่ง (ปัจจุบันมี ๗ คน)  

ระบบการเมืองการปกครอง 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Mr. Giorgio Napolitano (นายจอร์จิโอ้ นาโปลิตาโน่) เป็น

นักการเมืองกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่มีประสบการณ์มากท้ังในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภายุโรป และ
คณะรัฐบาล โดยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนท่ี ๑๑ ของสาธารณรัฐอิตาลีเมื่อเดือนพฤษภาคม 
๒๕๔๙ และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน Mr Mario Monti (นายมาริโอ มอนติ)  

สาธารณรัฐอิตาลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ แคว้น หรือภูมิภาค (regions) (๙๔จังหวัด) 
ได้แก่ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Fuiuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna (Sardinia), 
Sicilia(Sicily), Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, โดยมี  
๕ แคว้นได้รับสถานะพิเศษตามรัฐธรรมนูญให้ปกครองตนเอง คือFuiuli-Venezia Giulia, 
Sardinia, Sicily , Trentino-Alto Adige, และ Valle d’Aosta ในแต่ละแคว้นจะมีองค์กรการ
ปกครองหลักอยู่ ๓ องค์กร คือ  
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- คณะมนตรีแคว้น (Regional Council) ท าหน้าท่ีตรากฎหมายและระเบียบข้อบังคับใน
เขตอ านาจ  

- คณะมนตรีกรรมการ (The Junta) ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร  
- ประธานคณะกรรมการ (The President of the Junta) ท าหน้าท่ีคล้ายนายกรัฐมนตรี

ในเขตอ านาจ และ มีผู้แทนของรัฐบาลคนหนึ่งอยู่ประจ า ณ นครหลวงของแคว้นนั้นๆ คอย
ควบคุมดูแลการบริหารของรัฐบาลท้องถิ่นและท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับ
รัฐบาลกลาง 

การคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐอิตาลี 
 เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๕ สาธารณรัฐอิตาลีได้ท าการรวบรวมประมวลกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer code) ซึ่งครอบคลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งหมด และมีผลบังคับเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย 
๑๔๖ มาตรา การบัญญัติกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวของสาธารณรัฐอิตาลีถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในวงการคุ้มครองผู้บริโภค 
 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐอิตาลีครอบคลุมเรื่องการโฆษณาชวน
เชื่อการรับประกันสิทธิความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการบริโภค และการเข้าถึง
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภคให้เชื่อมโยงกับกฎระเบียบในกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป 

เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 
๑๗๐ มาตรา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ อย่างไรก็ดี มีข้อกังขาจ านวนมาก
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกฎหมายฉบับดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการโน้มน้าวชักจูง (Lobby) 
ของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐอิตาลี (Confindustria) ท่ีไม่ประสงค์จะให้อ านาจ
ผู้บริโภคมากจนเกินไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
จากการศึกษาวิธีการด าเนินการด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล และองค์การ

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ท าให้คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับประโยชน์ และมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑. ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นปัญหาท่ีส าคัญของแต่ละประเทศ ดังนั้น 
ปัจจุบันรัฐบาลของสาธารณรัฐโครเอเชียจึงให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังใน
ระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ มีการจัดตั้งสมาคมโครเอเชียนเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค 
(Croatian association for Consumer Protection – CACP) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทใน
การส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ การรณรงค์พื้นฐานสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงเป็น
หน่วยงานรับการยื่นเรื่องร้องเรียนจากชาวโครเอเชียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและ 
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บริการในประเทศ และในปัจจุบันสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
สากล (Consumers International) เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง
และเป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศมากย่ิงขึ้น  

๒. ในปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูก
ละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจยังคงมีอยู่ แต่กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีไม่
เพียงพอในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้การคุ้มครองผู้บริโภค
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงควรบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างจริงจังรวมท้ัง
พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังเช่นในกรณีของ
สาธารณรัฐอิตาลี ได้ท าการรวบรวมประมวลกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (consumer 
code) ซึ่งครอบคลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังหมด และส่งผลท าให้การ
คุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรจะได้น าแนวคิด
เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

๓. สาธารณรัฐอิตาลีจัดได้ว่าเป็นประเทศมีชื่อเสียงด้านคุณภาพของอาหารและสินค้า
เกษตรมาอย่างยาวนาน จึงมีสินค้าในท้องตลาดจ านวนมากที่พยายามลอกเลียนแบบและมีการแอบ
อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากสาธารณรัฐอิตาลี ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน การท่ี
สาธารณรัฐอิตาลีได้ออกกฎหมายบังคับให้อาหารทุกประเภทต้องติดฉลากแสดงประเทศ
แหล่งก าเนิด รวมท้ังผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐอิตาลีมีความ
จริงจังในแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงและสนับสนุนการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้บริโภค อีกท้ังยัง
แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐอิตาลีให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Protection on Geographical Indications : PGI) และการคุ้มครองแหล่งก าเนิด (Protection 
of Designations of Origin : PDO) ของผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตร  

ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตอาหาร-สินค้าเกษตรและส่งออกไปยังตลาดโลก 
(เช่น ข้าว ผักและผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป) แต่ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันท่ีมีมากยิ่งขึ้นและมี
หลายประเทศท่ีผลิตสินค้าในท านองเดียวกันกับประเทศไทย แต่มีการแข่งขันด้วยต้นทุนท่ีต่ ากว่า  
ดังนั้น ประเทศไทยควรพิจารณาการน าฉลากแสดงประเทศแหล่งก าเนิดมาใช้ ควบคู่ไปกับการคง
รักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคท่ียอมรับใน
คุณภาพสินค้าจากประเทศไทยยินดีรับซื้อสินค้านั้น อีกท้ังยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอีกด้วย  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยสมควรติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับกฎระเบียบบังคับติดฉลากแสดงประเทศแหล่งก าเนิดของท้ังสาธารณรัฐอิตาลีและสหภาพ
ยุโรป(EU) ต่อไป เพราะจะมีผลกระทบต่อการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของประเทศไทยไป
ยังตลาดดังกล่าว รวมท้ัง ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดท้ังห่วงโซ่
อุปทาน(supply chain) เพื่อให้วัตถุดิบท่ีใช้สามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาแหล่งท่ีมาได้  
รวมท้ังการปรับปรุงการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของ
สหภาพยุโรป(EU) และประเทศสมาชิก 



 - ๑๔๘ - 

สาธารณรัฐโครเอเชียเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ กอปรกับมีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีสมบูรณ์ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศไทยควรท่ีจะหาโอกาส
ในการขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐโครเอเชียให้มีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น 
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายการลงทุนทางด้านการค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เปรียบ
ในการลงทุนทางการค้าต่อไป 
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สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น 
 การเมืองการปกครอง 

ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเป็น
ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา พระจักรพรรดิไม่ทรงปกครองประเทศ พระองค์มีพระราชอ านาจเท่าท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นให้ไว้ พระจักรพรรดิมิได้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ แต่ในฐานะท่ีทรงเป็นผู้น าในทาง
พิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติว่า ทรงเป็น “สัญลักษณ์แห่งประเทศและแห่งความสามัคคีของชนในรัฐ” 
พระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบัน คือ จักรพรรดิอะกิฮิโตะ ส่วนรัชทายาท คือ มกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ 

อ านาจการปกครองส่วนใหญ่อยู่กับนายกรัฐมนตรี และสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ส่วนอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวญี่ปุ่น 

องค์กรนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Kokkai) ซึ่งเป็นระบบแบบ
สองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Shugi-in) เป็นสภาล่าง มีสมาชิกสี่ร้อยแปดสิบคน มีวาระด ารง
ต าแหน่งสี่ปี และมนตรีสภา (Sangi-in) เป็นสภาสูง มีสมาชิกสองร้อยสี่สิบสองคน มีวาระด ารงต าแหน่ง
หกปี โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกมนตรีสภาจ านวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามปี สมาชิกของสภาท้ังสอง
มาจากการเลือกตั้งท่ัวประเทศ ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นต้นไป พรรคเสรี
ประชาธิปไตยเป็นพรรครัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคใน พ.ศ. ๒๔๙๘ จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้ง จึงท าให้พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียต าแหน่งพรรครัฐบาลซึ่ง
ครองมายาวนานกว่า ๕๔ ปี 

ส าหรับอ านาจบริหารนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเลือกสมาชิกมาหนึ่งคนเพื่อให้
ด ารงต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี แล้วพระจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแต่งตั้งนั้น ส่วน
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งได้ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน 
คือ นายโยะชิฮิโกะ โนะดะ 

ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากกฎหมายของจีน และมี
พัฒนาการเฉพาะตัวในยุคเอโดะผ่านทางเอกสารต่าง ๆ เช่น ประชุมราชนีติ (Kujikata Osadamegaki) 
ท้ังนี้ ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษ ๒๔๐๐ เป็นต้นมา ได้มีการวางรากฐานระบบตุลาการในประเทศญี่ปุ่น
ขนานใหญ่โดยใช้ระบบซีวิลลอว์ของยุโรป โดยเฉพาะของฝร่ังเศสและเยอรมัน เป็นต้นแบบ เช่น ใน 
พ.ศ. ๒๔๓๙ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง โดยมีประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมันเป็นต้นแบบ และคงมีผลใช้บังคับอยู่นับแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนถึงปัจจุบัน 
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กฎหมายสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น คือ รัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายหลักของประเทศญี่ปุ่น 
เรียกว่าประมวลกฎหมายท้ังหก มีสภาพเป็นประมวลกฎหมายท่ีส าคัญหกฉบับ บรรดากฎหมายแม่บท
ของประเทศญี่ปุ่นมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ตรา พระจักรพรรดิเป็นผู้ทรงประกาศใช้โดยต้องทรง
ประทับพระราชลัญจกรในประกาศด้วย ท้ังนี้ โดยนิตินัยแล้ว พระจักรพรรดิไม่มีพระราชอ านาจในการ
ยับยั้งกฎหมาย 

ศาลของประเทศญี่ปุ่นมีระบบเดียว คือ ศาลยุติธรรม แบ่งเป็นสามชั้น ดังนี้  
๑. ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลครอบครัว  
๒. ศาลอุทธรณ์ เรียกว่า ศาลสูง  
๓. ศาลสูงสุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น 
การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จบลง 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาหลายฉบับด้วยกัน 
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดตลาด กฎหมายเกี่ยวกับอนามัยอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับ
การก าหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเจริญเติบโตมาก สามารถส่งสินค้าออกได้เยอะ และการ
อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนามากขึ้น ท าให้มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น เป็นเหตุให้ผู้บริโภค
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของสินค้า การปลอมแปลงสินค้า หรือการ
ไม่ระบุรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นด าเนินนโยบาย
ต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยทางรัฐบาลได้เข้ามาดูแลด้วยการตรากฎหมายต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีตราขึ้นเม่ือปี ค.ศ. ๑๙๖๘ (The Consumer Protection 
Fundamental Act, 1968) นับว่าเป็นกฎหมายส าคัญท่ีบัญญัติถึงหลักการและเหตุผลเพื่อสนับสนุน
มาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยได้ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของรัฐบาลในส่วนกลาง องค์กรภาครัฐในส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบธุรกิจ และบทบาทของ
ผู้บริโภค สรุปได้ดังนี้  

- รัฐบาลในส่วนกลางและองค์กรภาครัฐในส่วนท้องถิ่นต้องวางแผนและปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคม  

- ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคและด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล  
- ผู้บริโภคจะต้องมีความคิดริเริ่มและพยายามท่ีจะใช้เหตุผลของตน เพื่อพัฒนาชีวิตในฐานะ

ของผู้บริโภคด้วยความเชื่อมั่น  
นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐท้ังในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครอง

ผู้บริโภคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนี้ มีลักษณะการปกครอง
แบบการกระจายอ านาจ จึงมีอ านาจในการช่วยเหลือดูแลผู้บริโภค รวมถึงมีอ านาจในการตรากฎ 
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ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นปีท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไปอีก 
จนเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ ได้มีปัญหาโรคระบาดจากสัตว์เกิดขึ้น สินค้าน าเข้าจึงเป็นปัญหา
กับผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก 

การเยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า (Osaka Prefecture Consumers’ 
Center) ณ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 
 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ ตึก ITM บริเวณศูนย์การค้า Asia And Pacific Trade Center ซึ่งเป็นตึกท่ีมีส านักงานของศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคท้ังในระดับจังหวัดและในระดับเทศบาลนครของจังหวัดโอซาก้าตั้งอยู่  โดยมี 
MR.TOSHITAKA  TANAKA ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า ให้การต้อนรับ โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

จังหวัดโอซาก้า อยู่ในเขตแดนคันไซ ภูมิภาคคิงกิ บนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยในจังหวัด 
โอซาก้ามีพื้นท่ีประมาณ ๑,๘๙๒.๘๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๒,๖๖๖,๓๗๑ คน 
ประกอบด้วยเมืองท้ังหมด ๓๓ เมือง มีเมืองเอก คือ เมืองโอซาก้า ด้วยการท่ีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ 
ท่ีมีจ านวนประชากรเยอะในอันดับต้นๆ ของโลก ประชากรในประเทศจึงได้รับปัญหาเกี่ยวกับการถูก
ละเมิดสิทธิผู้บริ โภคค่อนข้างมาก ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ก าหนดกฎหมายให้ตั้ งศูนย์คุ้มครอง 
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดโอซาก้าจึงต้องตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจ า
จังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย โดยได้ย้ายศูนย์มาท่ีตึก ITM ท่ีอยู่ในบริเวณของศูนย์การค้า Asia And Pacific Trade 
Center เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการย้ายมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความสะดวก
ในการด าเนินงานร่วมกับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครโอซาก้าท่ีมีส านักงานตั้งอยู่ท่ีตึกดังกล่าว
อยู่ก่อนแล้ว เพราะศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครโอซาก้าได้รับเรื่องร้องเรียนปีหนึ่งประมาณ 
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๒๐,๐๐๐ เรื่อง ซึ่งมากกว่าศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า จึงเป็นการดีท่ีจะย้ายส านักงานมาอยู่
ใกล้กัน ท่ีผ่านมา ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า ได้ท าหน้าท่ีชี้แนะผู้ประกอบการและส่งเสริม
ผู้บริโภคปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดูแลวิถีชีวิตของผู้บริโภคให้ใช้
สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นต้น 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครโอซาก้า เป็นศูนย์ท่ีจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีกฎหมายรองรับ  
แต่เนื่องจากเป็นนโยบายของเทศบาลนครโอซาก้าท่ีตั้งขึ้นมา เพื่อให้ดูแลและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น 
และเป็นการช่วยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้าดูแลผู้บริโภคทางหนึ่งด้วย ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า ท่ีตั้งขึ้นมาเพราะมีกฎหมายรองรับ โดยอ านาจหน้าท่ีของศูนย์ 
ในระดับจังหวัดและศูนย์ในระดับเทศบาลนครไม่แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่ศูนย์ในระดับจังหวัด 
จะปฏิบัติหน้าท่ีเชิงวิชาการมากกว่าศูนย์เทศบาลนคร และสามารถด าเนินนโยบายได้ดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้ามีหน้าท่ีต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
๑. การรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค โดยในปีท่ีผ่านมาได้รับการร้องเรียนกว่าหมื่นราย ซึ่ง

นอกจากผู้บริโภคจะไปร้องเรียน ณ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้าแล้ว ยังสามารถร้องเรียนผ่าน
ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล ได้อีกด้วย 

๒. การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าท่ีได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยเป็น
หน้าท่ีของศูนย์ตรวจสอบท่ีศูนย์จังหวัดและศูนย์เทศบาลนครร่วมกันจัดตั้งขึ้น  

๓. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การน าความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค
ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตหรือโดยการแจกแผ่นพับ การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทาง
อีเมล การอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๔. การส่งเสริมสมาคมผู้บริโภคให้เข้ามาช่วยดูแลปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้าจะประสานกับสมาคมผู้บริโภคต่างๆ เพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ในการจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้าจะเข้าไปให้การสนับสนุน
สมาคมผู้บริโภคทุกครั้ง 

๕. การชี้แนะ ว่ากล่าว ตักเตือน ผู้ประกอบการท่ีละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 จากการศึกษาวิธีการด าเนินการด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล และองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ท าให้คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับประโยชน์ และมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

๑) รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น ได้น าเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer 
Protection Fundamental Act, 1968) มาผลักดันเป็นนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ในหลักการท่ีว่า 
ผู้บริโภคต้องสามารถเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตัวของตัวเองอย่าง 
มีเหตุผล มิใช่ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลในทุกๆ ด้าน แต่ภาครัฐจะต้องเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภคให้
ทราบถึงสิทธิของตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองมากท่ีสุด 

ส าหรับประเทศไทย อาจมีการผลักดันนโยบายดังกล่าวเฉกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นไปบ้างแล้ว 
แต่ยังคงไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ หรืออาจได้รับการสนับสนุนแล้วแต่ไม่สามารถด าเนิน
นโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญกับการผลักดัน
นโยบายต่างๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 

๒) สื่อการเรียนรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะท าในรูปแบบท่ี
ทันสมัยและน่าติดตาม เช่น สร้างตัวละครท่ีเป็นสัญลักษณ์ส าหรับการด าเนินเรื่องในสื่อการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มความสนใจให้ผู้บริโภคท่ีรับชมเกิดความสนุกสนานและอยากติดตาม อันเป็นการผลักดัน
ให้ผู้บริโภคอยากเรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ส าหรับในประเทศไทยนั้นสมควรท่ีจะ
น ารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเช่นกัน 

๓) ประเทศญี่ปุ่นมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และ
การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมส าหรับประกอบการเลือกซื้อสินค้า (The Law Concerning 
Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products) เช่น การติด
ฉลากสินค้าอาหาร การก าหนดให้มีการตรวจสอบอาหาร การจัดท าเครื่องหมายการค้า เป็นต้น  
โดยปัจจุบัน พบว่า สินค้าน าเข้าของประเทศญี่ปุ่นท่ีมาจากทวีปเอเชียจ านวนมากไม่ติดฉลากท่ี
เหมาะสม และไม่มีค าอธิบายถึงส่วนประกอบของอาหารเป็นภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า 
เป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนการผลิต เป็นเหตุให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ถ้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศญี่ปุ่น โดยการติด
ฉลากให้มีความถูกต้องเหมาะสม รวมท้ังอธิบายส่วนประกอบอาหารให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าอาหารไทยท่ีสนใจส่งออกสินค้า  
ไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศไทย  
อีกทางหนึ่งด้วย เพราะประเทศญี่ปุ่นมีผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องมี
การน าเข้าสินค้าประเภทอาหารจากต่างประเทศ ถ้าประเทศไทยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศไทย 
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๔) การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายบังคับให้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 
ในระดับจังหวัด เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ผู้บริโภค
ตั้งแต่ระดับภูมิภาค อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนกลางได้ 
ประเทศไทยจึงสมควรท่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการตั้งศูนย์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคแบบเป็นรูปธรรมเช่นกัน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๕) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้า มีการมอบหมายหน้าท่ีให้กับสมาคมผู้บริโภคคันไซ 
ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในฐานะผู้บริโภค อันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดโอซาก้าและสมาคมผู้บริโภคคันไซ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีต่อกันด้วย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยจึงสมควรท่ีจะให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีร่วมกับสมาคมต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีต่อกันได้ 

๖) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีผลิตในประเทศญี่ปุ่นมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตและค านึงถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เช่น บริษัท เอซากิ กูลิโกะ จ ากัด จะมีการก าหนดให้ใช้วัตถุดิบในการ
บรรจุภัณฑ์ต้องมีความบางเบา ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และสามารถน ามารีไซเคิลได้โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงสมควรท่ีจะน ามาตรฐานเหล่านี้ มาเป็นแบบอย่างในการผลิตบรรจุภัณฑ์
สินค้า 
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สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเทศสิงคโปร์ 
ในช่วงศตวรรษท่ี ๑๔ สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวา 

ต่อมาในต้นศตวรรษที่ ๑๕ ก็อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม จนถูกประมุขแห่งมะละกา
เข้ามาแย่งชิงไป และเมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส
ในราวปี ค.ศ. ๑๔๙๘ และต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ 

กลางศตวรรษท่ี ๑๘ อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายูจึงเริ่มสนใจสิงคโปร์ 
โดยในปี ๑๘๑๙ อังกฤษได้ขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิ์ยะโฮร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฮอลันดา ในปี ๑๘๒๔ อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงท่ีท ากับฮอลันดา ต่อมาในปี 
๑๘๒๖ สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์ (Straits Settlement) ซึ่งให้บริษัท
อินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์ รวมท้ังปีนัง และมะละกาด้วย ต่อมาในปี ๑๘๕๗ 
รัฐบาลอังกฤษจึงได้เข้ามาดูแลระบบนี้เอง ในปี ๑๘๖๗ สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown 
Colony) ของอังกฤษ จนกระท่ังปี ๑๙๔๖ จึงได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบ เอกเทศ 
(Separate Crow colony) เมื่อองักฤษกลับมายึดครองสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากท่ีสิงคโปร์
อยู่ภายใต้ญี่ปุ่น ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี ๒ (๑๙๔๒ – ๑๙๔๖) 

สิงคโปร์ในขณะท่ีมีฐานะเป็นอาณานิคมแบบเอกเทศนั้น มีอ านาจปกครองกิจการภายใน
ของตนเอง แต่ไม่มีอ านาจดูแลกิจการทหารและต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากอังกฤษมา
ปกครองด้วย อังกฤษเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกบางส่วน (๖ คน จาก ๒๒ คน) ได้ 
ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาบางส่วนนี้เกิดขึ้นในปี ๑๙๔๘ โดยมีพรรคก้าวหน้า (Progressive 
Party) ของสิงคโปร์ได้ท่ีนั่งมากท่ีสุด ต่อมาในปี ๑๙๕๑ สมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งถูกเพิ่ม
เป็น ๙ คน ในจ านวน ๒๕ คน และในปี ๑๙๕๕ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตั้งมีจ านวน ๒๕ คน ในจ านวน ๓๒ คน 

ต่อมาอังกฤษได้ให้อ านาจและการมีส่วนร่วมแก่ชาวสิงคโปร์ในการปกครองตนเองมากขึ้น 
ในช่วง ๑๐ ปี ก่อนท่ีสิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงอยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาล ๓ ชุด คือ (๑) รัฐบาลของนายเดวิด  มาร์แชล (David  Marshall) จากปี ๑๙๕๕ – ๑๙๕๖ 
(๒) รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อค (Lee Kuan Yew) ซึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนี้สิงคโปร์มีอ านาจ 
ในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์ และนายลีได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
สิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี ๑๙๖๓ – ๑๙๖๕ รัฐบาลชุดนี้ก็ได้ตัดสินใจเข้าไปรวมอยู่ในสหพันธรัฐ
มาเลเซีย แต่อยู่ได้เพียง ๒ ปี เท่านั้น 
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และนับจากปี ๑๙๖๕ เมืองสิงคโปร์ได้ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอ านาจอธิปไตย
เป็นของตนเอง โดยมีการปกครองในรูปของสาธารณรัฐ การเมืองการปกครองของสิงคโปร์ได้ถูก
ก าหนดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี ๑๙๖๕ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข แบ่งแยกอ านาจอธิปไตยออกเป็น ๓ ส่วน กล่าวคือ 
อ านาจนิติบัญญัติมีรัฐสภาท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการออกกฎหมายซึ่งมีลั กษณะเป็นสภาเดี่ยว
อ านาจบริหารมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารประเทศ โดยต าแหน่ง
ประธานาธิบดีท าหน้าท่ีในเชิงพิธีการ ส่วนอ านาจตุลาการมีศาลสูงสุดและศาลชั้นต้นต่างๆ 
รับผิดชอบ ในระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของสิงคโปร์นั้นมีต้นแบบมาจาก
ประเทศอังกฤษต่างกันเพียงแต่ประเทศสิงคโปร์ใช้รูปแบบสภาเดี่ยว มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
แต่อังกฤษมีรูปแบบสภาคู่ท่ีมีพระราชินีเป็นประมุข 

อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา ประกอบด้วย 
๑. การออกกฎหมาย (Lew Making) ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานหลักและเป็นหน้าท่ีส าคัญ

ประการหนึ่งของรัฐสภา คือ การออกกฎหมายให้กับประเทศ ก่อนการตรากฎหมาย ขั้นแรกจะมี
การเสนอร่างกฎหมาย (draft) เรียกกันว่า ร่างพระราชบัญญัติ (Bill) โดยปกติรัฐมนตรีในฐานะ
รัฐบาลจะเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติแต่สมาชิกรัฐสภาสามารถเสนอได้เช่นกัน เรียกร่าง
พระราชบัญญัตินั้นว่า ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิก (a private Member’s Bill) ร่างพระราชบัญญัติ 
ทุกฉบับจะต้องผ่านวาระการพิจารณาท้ังสามวาระในรัฐสภาและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานาธิบดีจึงเป็นกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติจะได้รับการเสนอเข้ามาถือเป็นระยะท่ี ๑ (First Reading) โดยยังไม่มี
การอภิปราย จากนั้นร่างพระราชบัญญัติจะเข้าสู่วาระท่ี ๒ (Second Reading) ในขั้นตอนนี้ 
สมาชิกมีโอกาสอภิปรายในหลักการของเหตุผลสนับสนุน ถ้าสมาชิกมีความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้
เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกจะออกเสียงให้ผ่านและร่างพระราชบัญญัติจะผ่านวาระท่ี ๒ 
จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท้ังหมด หรือเข้าสู่คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ 
(Select Committee) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ๗ คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทีละมาตรา 
(clause by clause) สมาชิกซึ่งเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในหลักการแต่ไม่เห็นด้วยกับ
มาตราส าคัญๆ สามารถเสนอการแก้ไข/เพิ่มเติมในมาตรานั้นๆ ได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้นจะมีการรายงานให้
สภาทราบร่างพระราชบัญญัติจะผ่านวาระท่ี ๓ (Third Reading) โดยจะมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย 

ร่างพระราชบัญญัติส่วนมากที่ผ่านรัฐสภาจะได้รับการพินิจพิจารณาจากสภาประธานาธิบดี
เพื่อสิทธิของชนกลุ่มน้อย (Presidential Council for Minority Rights) ซึ่งจะท ารายงานเสนอต่อ
ประธานรัฐสภา โดยระบุว่ามีเกณฑ์ความแตกต่างหรือไม่ในร่างพระราชบัญญัติท่ีมีผลต่อชุมชน ทาง
เชื้อชาติและศาสนา ถ้าสภาประธานาธิบดีฯ ได้รับรองร่างพระราชบัญญัติจะได้รับความเห็นชอบโดย
ประธานาธิบดีก่อนมีการประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาล (the Government 
Cazette) เพื่อเป็นกฎหมายต่อไป 
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๒. การควบคุมการคลัง (Financial Control) รัฐสภาจะปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมการ
คลังโดยการก าหนดให้รัฐบาลต้องได้รับค ายินยอมของสภาเรื่องงบประมาณประจ าปีของรัฐสภา 

โดยรัฐมนตรีแต่ละคนจะต้องตอบกระทู้ในเรื่องนโยบายของกระทรวงการอภิปรายนี้ใช้เวลา
ประมาณ ๗ – ๑๐ วัน ตามมาด้วยร่างพระราชบัญญัติส่งก าลังบ ารุง (the Supply Bill) จะผ่าน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งก าลังบ ารุงนี้ให้อ านาจรัฐบาลในการถอนงบประมาณจ าเป็นจาก
กองทุน เพื่อเอกภาพและการพัฒนา (the Consolicated and Development Fund) ไปให้กับ
ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณะ (public services) ท่ีก าหนดไว้ในประมาณการค่าใช้จ่าย 

๓. การไต่สวน (Critical2Inguisitorial) ในการเริ่มต้นการประชุมของรัฐสภาแต่ละครั้ง 
เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะกันไว้ส าหรับการกระทู้ถามนับเป็นโอกาสของสมาชิกท่ีจะได้ตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีตามความรับผิดชอบของรัฐมนตรีนั้นๆ การผ่านกระทู้ไปยังรัฐมนตรีถือว่ารัฐสภาได้
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาลและมีการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังบรรยากาศของการใช้
แนวคิดและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อรับทราบวิธีการตัดสินใจท่ีมีผลต่อประชาชนนับเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการตามบทบัญญัติของรัฐสภา  

กรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการของรัฐสภา (Select Committees of Parliament) 
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสิงคโปร์มีท้ังหมด ๗ คณะ แต่ตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีต่างๆ ใน

ระหว่างวาระของรัฐสภา ได้แก่ 
๑. คณะกรรมาธิการคัดเลือก (Committee of Selection) มีหน้าท่ีในการคัดเลือกและ

เสนอชื่อสมาชิกในคณะกรรมาธิการเฉพาะสมัยประชุมต่างๆ และคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ 
๒. คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์ (Committee of Privileges) มีหน้าท่ีพิจารณาเกี่ยวกับค าร้อง

ในการกล่าวอ้างเรื่องเอกสิทธิ์ของรัฐสภา 
๓. คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ (Estimates Committee) มีหน้าท่ีพิจารณา

งบประมาณของรัฐบาล และรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงเศรษฐกิจในองค์กร ประสิทธิภาพ 
หรือการปฏิรูปการบริหาร การงบประมาณภายใต้นโยบาย ซึ่งอาจมีผลกระทบและเสนอรูปแบบท่ี
จะแถลงเร่ืองงบประมาณต่อสภา 

๔. คณะกรรมาธิการกิจการสภา (House Committee) มีหน้าท่ีในการดูแลเรื่องความ
สะดวกสบายของสมาชิกรัฐสภาและให้ค าปรึกษาแก่ประธานรัฐสภา 

๕. คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน (Public 
Accounts committee) มีหน้าท่ีในการพิจารณางบประมาณต่างๆ ของรัฐบาลโดยแสดงถึงความ
เหมาะสมของเงินทุนท่ีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับรายจ่ายสาธารณะ รวมท้ังงบประมาณอื่นๆ ท่ี
แถลงต่อรัฐสภา 
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๖. คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องทุกข์ (Public Petitions Committee) มีหน้าท่ีท าความ
ตกลงในเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ท่ีรัฐสภารับไว้โดยการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ที่คณะกรรมาธิการ
นี้รับผิดชอบและรายงานต่อสภา 

๗. คณะกรรมาธิการข้อบังคับของรัฐสภา (Standing Orders Committee) มีหน้าท่ี
พิจารณาทบทวนข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งคราวและเสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ 
แล้วจึงรายงานให้รัฐสภารับทราบถึงเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมาธิการอื่นๆ (Other Select Committee) นอกจากคณะกรรมาธิการสามัญท่ีได้
กล่าวในข้างต้นไว้แล้วรัฐสภายังสามารถตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ad hoc Select Committee) 
ขึ้นเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับญัตติ (motion) ท่ีรัฐสภาให้การรับรองแล้วไปพิจารณาร่วมกับร่าง
พระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู่ในการรับผิดชอบของ คณะกรรมาธิการวิสามัญส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการในเรื่องการอภิปรายรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน 
(everyday life) ของประชาชน เช่น เรื่องสินค้า และร่างพระราชบัญญัติภาษีการบริการ ร่าง
พระราชบัญญัติค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (Maintence of Parents Bill) และร่าง
พระราชบัญญัติค าชี้แจงความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Advance Medical Directive Bill) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีอ านาจเหมือนกับคณะกรรมาธิการ
สามัญท่ีจะเรียกพยานบุคคล และให้ส่งเอกสารหรือบันทึก คณะกรรมาธิการวิสามัญนี้อาจประชุม
แบบลับหรือให้มีการประชาพิจารณ์ (public hearing) และรายงานผลให้สภารับทราบก็ได้ทุก
กระทู้ในคณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้รับการชี้ขาดโดยเสียงข้างมาก 

การศึกษาดูงาน ณ สมาคมผู้บริโภคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 (The Consumer Association of Singapore (CASE)) 
 สมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ (CASE) เป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไรซึ่งเป็นองค์กรเอกชน
ท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการปกป้องความสนใจผู้บริโภคผ่านข้อมูลและการศึกษาและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมของธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติทางการค้า หนึ่งในความส าเร็จท่ีส าคัญคือการ 
ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการออกพระราชบัญญัติ (เทรดดิ้งแฟร์) 
(CPFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๐๐๔ 

วิสัยทัศน์  
  ภารกิจ คือ การด าเนินงานเพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภค ให้ความยุติธรรมและส่งเสริมการ
ซื้อขาย  
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โครงสร้าง  
   ทุกสามปีจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางท่ีดูแลการสมาคมและคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาต่างๆ และ ส านักเลขาธิการน าโดยผู้อ านวยการบริหาร ด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานไปยังคณะกรรมการกลาง 

 
Organisation Map 

 
 
 
 
 

 

 

ความเป็นมา 
  เริ่มจากกรณี ปี ๑๙๖๙ กลุ่มท่ีผู้บริโภคท่ีใส่ใจสังคมและสหภาพแรงงานสภาคองเกรส (NTUC) 
รวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหว เนื่องจาก ผู้บริโภครู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของการละเมิดท่ีเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
ขายสินค้า จึงเห็นว่าผลประโยชน์ของผู้บริโภคควรท่ีจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม จึงได้มีการก่อตั้ง 
สมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ (CASE) ในปี ๑๙๗๒ เพื่อมีส่วนร่วมในการยืนหยัดคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค รวมท้ังรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้รู้ถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้บริโภค 

ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคของสมาคม กรณีศึกษาส าหรับมิถุนายน ๒๕๕๕ 
กรณีที่ ๑ 

เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีผู้บริโภคซื้อ อาหารเสริมสุขภาพจาก บริษัท ท่ีมีชื่อเสียงใน
ประเทศจีนจ านวน ๑๐ ขวด โดยมีการโฆษณาว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้ามังสวิรัติและเป็นอาหาร
เสริมท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคมังสวิรัติ แต่ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าบางส่วนของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารมีส่วนผสมท่ีผู้บริโภคมังสวิรัติไม่สามารถรับประทานได้ ผู้บริโภคจึงต้องการเงินคืนเต็ม
จ านวน 

ทางสมาคมจึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นท่ีมีปัญหากับผู้ขายในต่างประเทศ
เหล่านีโ้ดยได้จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมผู้บริโภคของจีน เพื่อขอความช่วยเหลือใน
การขอเงินคืน ซึ่งบริษัทดังกล่าวรับท่ีจะคืนเงินให้ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวได้ 
ถูกส่งกลับไปยังประเทศจีน 
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กรณีที่ ๒ 
เมื่อวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๕  ผู้บริโภคได้สั่งซื้อเครื่องใช้ในครัวผ่านทางเว็บไซต์ ราคา 

๙๘๑.๘๐ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยช าระผ่านบัตรเครดิต แต่เมื่อได้รับใบเสร็จการช าระหนี้ใน
วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  พบว่า มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินกว่าท่ีใช้จ่ายจริงจ านวน ๓๘๘ เหรียญ 
ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้บริโภคจึงได้ติดต่อกับบริษัทบัตรเครดิต แต่บริษัทดังกล่าวปฏิเสธความ
รับผิดชอบใด ๆ และปฏิเสธค าขอคืนเงิน ผู้บริโภคจึงขอความช่วยเหลือจากสมาคม ทางสมาคมจึง
ไดเ้จรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัท ซึ่งบริษัทตกลงที่จะคืนเงินส่วนท่ีเกินใหเ้มื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

นอกจากนี้ สมาคมได้ท าการประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคในการใช้ความ
ระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์  

กรณทีี่ ๓  
  เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้บริโภคได้ซื้อประกันการเดินทางส าหรับ ผู้ร่วมเดินทาง
รวมท้ังตนเองในราคา ๑๑๒ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับการเดินทางไปอ าเภอหาดใหญ่ 
ประเทศไทย ต่อมาวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีระเบิดนอกโรงแรมท่ีพวกเขาเข้าพัก เป็นผลให้
โรงแรมถูกปิดและกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวถูกส่งกลับไปยังสิงคโปร์โดยสัมภาระของพวกเขาไม่ได้ถูก
ส่งกลับไปด้วย ผู้บริโภคจึงได้แสดงความคิดเห็นข้อเรียกร้องไปยัง บริษัท ประกันภัยส าหรับความ
ล่าช้าของสัมภาระและการสูญเสียของรายการท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิด อย่างไรก็ตาม บริษัท จ่ายให้
พวกเขาเพียง ๒๐๐ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยอ้างว่าการให้ดังกล่าวเกิดขึ้นบนพื้นฐานความ
ปรารถนาดี เนื่องจากความเป็นจริงแล้วขอบเขตของการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยการเดินทาง
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในสัญญาประกันภัยจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีสัมภาระ
เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือถูกขโมยเท่านั้น ผู้บริโภคจึงเข้าขอความ
ช่วยเหลือ ทางสมาคมจึงได้เจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งบริษัทประกันภัยได้ยอมช าระค่าความล่าช้าของ
สัมภาระและการสูญเสียของรายการท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดจ านวน ๓๐๐ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
ต่อคน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค The Consumer Protection (Fair Trading) Act 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (เทรดดิ้งแฟร์) (CPFTA) เป็นผลจากการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจาก
สมาคมผู้บริโภคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (CASE) สิ่งท่ีเห็นในวันนี้คือความพยายามทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภคท่ีนับไม่ถ้วน การผลักดันพระราชบัญญัตินี้เริ่มจากการมีจ านวนของผู้ประกอบการท่ี
กระท าผิดและการด าเนินธุรกิจท่ีผิดจรรยาบรรณมากขึ้น ในฐานะสมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ 
(CASE) ได้เจอหลายกรณีท่ีผู้บริโภคพยายามแสวงหาความช่วยเหลือ เมื่อพวกเขาตกเป็นเหยื่อ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
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ผลการบังคับใช้ 
CPFTA มีผลบังคับใช้ ๑ มีนาคม ๒๐๐๔ ตั้งแต่นั้นมาผู้บริโภคท่ีได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรมได้รับอ านาจท่ีจะด าเนินการทางแพ่งส าหรับตัวเอง พระราชบัญญัติก าหนดรายละเอียดและ
รูปธรรมของการปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมและให้อ านาจผู้บริโภคในการขอเยียวยาทางแพ่ง 
อย่างไรก็ตามธุรกิจท่ีกระท าการค้าท่ีไม่เป็นธรรมจะต้องมีการลงโทษทางอาญาซึ่งแต่เดิม การกระท า
การค้าท่ีไม่เป็นธรรมไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแต่พระราชบัญญัติ CPFTA ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้
ขยายขอบเขตของการป้องกันท่ีน าเสนอให้กับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมการค้าอ านวยความสะดวก
เป็นธรรมส าหรับผู้บริโภคและธุรกิจ ท้ังนี้ การออกกฎหมายปกป้องผู้บริโภคโดยไม่ต้องเพิ่มภาระ
หนักให้กับธุรกิจและค่าใช้จ่าย  

กฎหมายเลมอนลอว์ (Lemon law) 
กฎหมายเลมอนลอว์ (Lemon Law) มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายจะเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคจากพระราชบัญญัติ CPFTA กฎหมายเลมอนลอว์ (Lemon 
Law) เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีให้การเยียวยาเกี่ยวกับสินค้าท่ีช ารุดบกพร่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับการท าสัญญาในเวลาท่ีส่งมอบ เช่น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการซ่อมแซมซ้ า กฎหมายดังกล่าวผู้ขายมีหน้าท่ีในการซ่อม 
เปลี่ยนแทนหรือคืนเงินหรือลดราคาของสินค้าท่ีมีข้อบกพร่องเหล่านั้น  
  ภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่ให้ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธสินค้าและการขอรับเงินคืนเมื่อสินค้า
ไม่ได้คุณภาพท่ีน่าพอใจในเวลาท่ีส่งมอบ กฎหมายดังกล่าวจะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับผู้บริโภค
และร้านค้าปลีกท้ังในรูปแบบของการเยียวยาเพิ่มเติมของการซ่อมแซมทดแทนและลดราคาส าหรับ
การซื้อสินค้ารวมท้ังสัญญาเช่าซื้อ สินค้ารวมถึงสินค้ามือสอง, สินค้าลดราคาและสินค้าท่ีเน่าเสีย
ง่าย แต่ไม่ใช้บังคับกับสัญญาเช่า  

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมีดังนี้  
กฎใหม่ส าหรับการซ่อมแซมหรือทดแทนของสินค้า 
- ร้านค้าปลีกอาจมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าท่ีช ารุดและควรท าภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมและกระทบกับความไม่สะดวกของผู้บริโภคน้อยท่ีสุด  
- ผู้บริโภคอาจเก็บสินค้าท่ีมีข้อบกพร่องและขอลดราคา (ประมาณการความแตกต่าง

ระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพหดตัวของมันและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ท่ีอยู่ใน
สภาพช ารุด)  

- ผู้บริโภคอาจขอคืนสินค้าส าหรับการคืนเงิน จ านวนเงินท่ีขอคืนเงินอาจจะลดลงไปตาม
การใช้สินค้า แต่หากสินค้าใดยังไม่เคยใช้งานก็สามารถรับเงินคืนเต็มจ านวน นอกจากนี้กฎหมาย
ดังกล่าวยังได้ก าหนดภาระการพิสูจน์กรณี หากมีข้อบกพร่องท่ีพบภายในหกเดือนของการจัดส่งจะ
ถูกสันนิษฐานว่ามีข้อบกพร่องอยู่ในเวลาของการจัดส่ง เว้นแต่ผู้ค้าปลีกสามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 
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หรือข้อสันนิษฐานดังกล่าวถ้าไม่เข้ากันกับลักษณะของสินค้า (สินค้าท่ีเน่าเสียง่าย เช่น ไม่คาดว่า 
จะมีอายุการใช้งานนานกว่าอายุการเก็บรักษาตามปกติ) แต่หากมีข้อบกพร่องท่ีพบหลังจาก 
หกเดือนของการจัดส่งจะเป็นภาระการพิสูจน์ส าหรับผู้บริโภคท่ีจะพิสูจน์ว่าข้อบกพร่องอยู่ในเวลา
ของการจัดส่ง 

สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้ 
 ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธเิยียวยาโดยการขอให้ซ่อมแซมและแก้ไข แต่ผู้บริโภคต้องให้เวลาท่ี
เหมาะสมกับร้านค้าปลีก โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิธีการรักษาท่ีร้องขอ ก่อนท่ีจะแสวงหา
วิธีการรักษาทางเลือก เช่น คืนเงินหรือการลดลงของราคาคงท่ี ร่างกฎหมายใหม่จะไม่แทนท่ีการ 
ป้องกันท่ีมีอยูท่ี่สามารถใช้ได้ เช่น การค้ าประกัน แต่ท้ังนี้ ผู้บริโภคไม่มีสิทธิได้รับการเยียวยาหากมี
การพยายามซ่อมแซมสินค้าท่ีเสียหายด้วยตนเองหรือผู้อื่นแล้วเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น อีกท้ัง การ
เยียวยายังไม่สามารถใช้ได้ถ้าผู้บริโภครู้เกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องก่อนท่ีจะซื้อสินค้า  

สิ่งที่ผู้ค้าปลีกควรทราบ  
ผู้ค้าปลีกไม่สามารถปฏิเสธสิทธิของผู้บริโภคเพื่อการเยียวยาตามกฎหมาย แม้ภายใน

ร้านค้าจะมีข้อความอันเป็นการจ ากัดสิทธิหน้าท่ี อาทิ "ไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ " ค้าปลีกควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าท่ีพวกเขาขายตรงกับค าอธิบายของพวกเขาหรือเหมาะส าหรับ
จุดประสงค์ตามท่ีต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค าอธิบาย รวมถึงข้อความท่ีอยู่บนฉลากบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
ใด ๆ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ หรือได้รับด้วยวาจาโดยพนักงาน ซึ่งหากผู้บริโภคพบว่ารายการ
ท่ีพวกเขาได้ซื้อไม่ตรงกับค าอธิบายหรือจุดประสงค์ท่ีขอ ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิเยียวยาได้ตาม
กฎหมาย  

การยุติข้อขัดแย้ง  
ส่วนใหญ่ปัญหาระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกสามารถไกล่เกลี่ยกันได้โดยไม่ต้อง 

ด าเนินการตามกฎหมาย ร้านค้าปลีกและผู้บริโภคมักจะต้องการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทท่ียาว ผู้บริโภค
จึงอาจเข้ามาขอค าปรึกษาจากสมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ (CASE) เพื่อขอค าแนะน าว่าการ
เรียกร้องของพวกเขาเป็นท่ีเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมายผู้บริโภค
อาจแสวงหาการขอความช่วยเหลือผ่านกระบวนการทางศาลซึ่งสามารถได้เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้ถึง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ เหรียญดอลล่าสิงคโปร์ หรือตามข้อตกลงของคู่สัญญา 

ตัวอย่างในกรณีที่ผู้บริโภคอาจได้รับการเยียวยา  
ตัวอย่างที่ ๑ 

หากค าขอของลูกค้าส าหรับการซ่อมแซมหรือทดแทนไม่ได้ ร้านค้าปลีกอาจจะพิจารณาการ
คืนเงินหรือส่วนลด  
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  กรณีสินค้ามีมูลค่ามูลค่า ๕๐ เหรียญดอลล่าสิงคโปร์ แต่การซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่าย ๗๕ 
เหรียญดอลล่าสิงคโปร์ ผู้ค้าปลีกสามารถเสนอสินค้าท่ีมีรูปแบบคล้ายกัน มีอายุใกล้เคียงกัน แต่ถ้า
ไม่มีสินค้าดังกล่าวผู้ค้าปลีกอาจพิจารณาการคืนเงินหรือส่วนลด 

ตัวอย่างที่ ๒ 
กฎชัดเจนเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์  
ในช่วงหกเดือนแรกหากผู้บริโภคได้อ้างว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพท่ีน่าพอใจและต้องการ

ค่าชดเชย หากร้านค้าปลีกปฏิเสธ ผู้บริโภคสามารถน าเรื่องขึ้นสู่ศาล ซึ่งผู้พิพากษาจะให้ร้านค้า
ปลีกลบล้างข้อสันนิษฐานว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่งร้านค้าปลีกมักพยายามอ้าง
ผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญว่าความเสียหายเกิดจากผู้บริโภค 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay  
  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the 
Bay ซึ่งเป็นโครงการท่ีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างสวนในเมือง คณะกรรมาธิการจึงได้ให้
ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการการดูแลผู้บริโภคในฐานะนักท่องเท่ียวท้ังในส่วนของราคา 
คุณภาพ และความปลอดภัย เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวมีเนื้อท่ีกว้างขวางและมีจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมจ านวนมาก ดังนั้น การออกแบบและการบริหารจัดการพื้นท่ีของสวน
พฤกษศาสตร์จึงเป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญและเรียนรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงพัฒนา
ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  โครงการ “Gardens by the Bay” สวนพฤกษศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกมีพื้นท่ีถึง ๑๐๑ 
เฮคเตอร์ (๑,๐๐๑,๐๐๐ ตารางเมตร) ถือเป็นโอเอซิสแห่งใหม่ใจกลางสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นสถานท่ี
รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก มาจัดแสดงอย่างสวยงามเต็มพื้นท่ี มีการผสาน
เทคโนโลยีล้ าสมัย เข้ากับพฤกษศาสตร์ได้อย่างลงตัว 
  เฟสแรก “Bay South Garden” บนพื้นท่ีกว่า ๕๔ เฮคเตอร์ (๕๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร) 
เปิดให้บริการแล้วเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๒ 
  สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ทางการสิงคโปร์ใช้งบลงทุนถึง ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
กว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยสวนท้ังหมดจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ Bay South, Bay East และ 
Bay Central 
  สวนพฤกษศาสตร์ Gardens by the Bay ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว 
โดยผู้เข้าชม จะได้สัมผัสประสบการณ์กับพื้นท่ีสีเขียวแห่งใหม่ท่ีประกอบด้วยสวนอันงดงาม พรรณ
ไม้ที่โดดเด่น รวมถึงการผสานเทคโนโลยีล้ าสมัยเข้ากับพฤกษศาสตร์ได้อย่างลงตัว โดยการเข้าชม
ดังกล่าว ผู้เข้าชมจะได้พบกับเทคโนโลยีท่ีส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
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๑. เทคโนโลยีเรือนกระจก 
เทคโนโลยีท่ีว่านี้ คือ การจัดสวนเรือนกระจก ซึ่งสร้างขึ้นโดยค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานท่ี

ยั่งยืนและใช้ชุดของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส าหรับการแก้ปัญหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่อง
ของการท าความเย็น ชุดของเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ อย่างน้อย ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการท าความเย็นแบบธรรมดา โดยมีการติดตั้งหลังคาเรือน
กระจกคัดเลือกมาเป็นพิเศษที่ช่วยให้แสงท่ีดีที่สุดส าหรับพืช และมีการติดตั้งหลังคาใบเรือหดซึ่งจะ
มีระบบเซ็นเซอร์ท าการเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับความร้อนเกินไปเพื่อให้ร่มเงากับพืช 

นอกจากนี้ ยังได้ใช้การท าความเย็นเฉพาะในระดับล่างซึ่งช่วยลดปริมาณของอากาศท่ีจะ
ระบายความร้อนด้วย นี่คือความส าเร็จผ่านการแบ่งชั้นความร้อน – เย็นพื้นดินโดยท่อน้ าเย็น 
ภายในพื้นท าให้อากาศเย็นอยู่ท่ีเขตยึดครองต่ าในขณะที่อากาศอบอุ่นจะระบายออกในระดับสูง 

  ๒. เทคโนโลยี Super trees 
  การสร้าง Super trees เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย Super trees จะท าหน้าท่ี 
เก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงาน และยังท าหน้าท่ีเป็นท่ีกรองและรองรับอากาศเสียด้วย 
 ๓. เทคโนโลยีทะเลสาบ 
  ในส่วนของทะเลสาบ 
ระบบจะถูกออกแบบมาเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ า เพื่อให้
น้ าท่ีถูกระบายออกจากภายใน
สวนไหลลงในทะเลสาบ โดย
ทะเลสาบจะมีระบบท าความ

พื้นฐานแนวคิดของสวนเป็นหลักการของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างขึ้นได้ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีในการวางแผนและการออกแบบส าหรับระบบท่ียั่งยืนท้ังในด้านของ
พลังงานและน้ า  

ภาพทะเลสาบ : ประกอบไปด้วยกระบวนการทางนิเวศที่ส าคัญ ซึ่งจะท า
หน้าที่เป็นระบบการกรองน้ าธรรมชาติ ส าหรับการกักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ า 
รวมทั้งให้ท่ีอยูอ่าศัยของสัตว์น้ าเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
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สะอาดโดยพืชน้ าซึ่งจะดูดซึมสารอาหาร เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ า ท าให้ระดับไนโตรเจน
ลดลงซึ่งมีความส าคัญต่อการลดสาหร่ายบานและสร้างความมั่นใจคุณภาพน้ าท่ีดีขึ้น ก่อนท่ีจะถูก
ปล่อยลงอ่างเก็บน้ า น้ าเสียท่ีบ าบัดจากธรรมชาติทะเลสาบระบบนี้ยังใช้ในระบบชลประทาน
ส าหรับสวนพฤกษศาสตร์ด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของพืช
ในการท างานท่ีดีต่อระบบนิเวศของเรา มันจะยกระดับความตระหนักของคุณค่าของพืชน้ าใน
ธรรมชาติ 
  นอกจากนี้ แหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลาและแมลงปอถูกสร้างขึ้นภายในระบบทะเลสาบโดย
การรักษาความหลากหลายของพืชน้ า การไหลเวียนน้ าท่ีดีและการเติมอากาศ ช่วยให้ในการ
ตรวจสอบปัญหาท่ีอาจเกิดเช่นพันธุ์ยุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

จากการศึกษาแนวทางและวิธีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคท าให้คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับประโยชน์และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ในปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อน เสียหายของผู้บริโภคท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูก
ละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจมีเพิ่มสูงขึ้น แต่กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีไม่เพียงพอ
ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค อีกท้ัง หน่วยงานของภาครัฐยังขาดความเข้มงวดและไม่ได้กวดขัน
เอาผิดกับผู้ประกอบการท่ีกระท าละเมิดอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้การคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภาครัฐจึงควรบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างจริงจัง 
รวมท้ังพัฒนากฎหมาย ดังเช่น ในกรณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ท่ีมีการด าเนินการพัฒนากฎหมาย 
เลมอนลอว์ (Lemon Law) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีให้การเยียวยากับผู้บริโภคกรณีสินค้ามีความช ารุด
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บกพร่องให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการขอซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า ขอลดราคา หรือขอคืนสินค้าและขอ
คืนเงิน ท าให้สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศท่ีมีการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) จากการท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการริเริ่ม พัฒนา และบังคับใช้กฎหมาย 
เลมอนลอว์ (Lemon Law) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีให้การเยียวยากับผู้บริโภคกรณีสินค้ามีความช ารุด
บกพร่อง ให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการขอซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า ขอลดราคา หรือขอคืนสินค้าและขอ
คืนเงิน จนส่งผลให้สิทธิของผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรจะได้น า
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

๓) ปัจจุบันในประเทศไทยยังคงไม่มีการก าหนดถึงมาตรการขอซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า  
ขอลดราคา ขอคืนสินค้าและขอคืนเงินก่อนการฟ้องคดีเหมือนอย่างสาธารณรัฐสิงคโปร์ท าให้หาก
ปรากฏว่าสินค้าใดมีความช ารุดบกพร่องผู้บริโภคก็ไม่อาจจะใช้มาตรการขอซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า 
ขอลดราคา ขอคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ทันที ท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น 
รัฐบาลควรจะได้น าแนวคิดมาขอสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศไทย
ต่อไป 
 



รายชื่อฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 

๑. นางสาวรินรัตน์ นฤภัยพิทักษ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ 
๒. นายศุภโชค ชุนอิ๋ว วิทยากรช านาญการ 
๓. นางสาวพิกุลรัตน์ หนูคง วิทยากรช านาญการ 
๔. นางสาวอรุณวรรณ รัตนพฤกษ ์ วิทยากรปฏิบัติการ 
๕. นายคมสันต์ สุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 
๖. นายชยุตม์ ศุภสินธุ ์ นิติกรปฏิบัติการ 
๗. นายวัชรพล โรจนวรวัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ 
๘. นายนิติกร กาญจนโอฬาร นิติกรปฏิบัติการ 
๙. นางรัชนี มงคลนาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๐. นางสาวศุภิศร   รักษาพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๑. นางสาวศิริพร ชุล ี เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




